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อิสรภาพแห่งความคิด

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9203 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2565  แรม 7 ค่ำา  เดือน 2  ปีฉลู

ปริญญาผวาลุกลาม

ชี้ขัดแย้งโยงสถาบัน

ประชาชนพากันไปเที่ยวชมและถ่ายรูปทุ่งทานตะวัน พันธุ์วินเซ็นท์ บราวน์ เซ็นเตอร์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้

กิจกรรมเทศกาลชมทุ่งดอกไม้กรุงเทพมหานคร

หว่ัน‘ตรุษจีน’ทำาติดเช้ือพุ่งเด้งผบ.ทร.เยอรมนี

ปกป้อง ‘ปูติน’

‘ทางม้าลาย’กับ‘จิตสำานึก’ 

ทย.ลุยพัฒนา

สนามบินกระบี่

จุรินทร์ยอมรับ

ปัญหาเน้ือสุกร

แก้ยากไม่‘หมู’
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กลุ่มขอนแก่นวิ่งซบเสี่ยหนู/พท.ปั่นลุงตู่ยุบสภาหนีซักฟอก

ก๊วนธรรมนัสวงแตก

หนา...2หนา...2
โคงสุดทายเลือกตั้งซอมหลักสี่ฯ
สูสี-มันสหยด-เดิมพัน 2 ขั้ว

โคงสุดทายเลือกตั้งซอมหลักสี่ฯ
สูสี-มันสหยด-เดิมพัน 2 ขั้ว

กรุงเทพฯ • ก๊วนธรรมนัส-พรรคเศรษฐกิจ

ไทย วงแตก! ตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่ “กลุ่ม

ขอนแก่น-เอกราช” ชิ่งหนี เข้าคอก “เสี่ย

หนู-เนวิน” ที่ภูมิใจไทย “ไผ่-ลูกหาบผู้กอง”                                                              

ยังกั๊กพรรคใหม่ อยู่ขั้ว รบ.หรือฝ่ายค้าน 

แต่ลูกทีมลุยตั้งสาขาพรรค รอเปิดตัวใหญ่

เดือน ก.พ. ส.ว.ชี้ช่อง กกต.สอบ มติป่า

รอยต่อฯ ลุงป้อมจัดให้น้องนัส เข้าข่าย 

“นิติกรรมอำาพราง” หรือไม่ 

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง โดย

เฉพาะกับการที่กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า จะขนทีม ส.ส.เดิมพลังประชารัฐร่วม 

21 คน ย้ายไปอยู่กับพรรคเศรษฐกิจไทย 

แต่เริ่มพบว่ากำาลังเกิดปัญหาภายในกลุ่ม 21 

ส.ส.ดังกล่าวแล้ว หลังก่อนหน้านี้ นายสม

ศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ที่เป็น 1 

ใน 21 ส.ส. ทำาหนังสือถึงหัวหน้าพรรค พปชร.                                                        

แย้งว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับพรรค 

พปชร.และกฎหมายพรรคการเมือง 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ม.ค. แหล่งข่าว

จาก ส.ส.ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า 

ถึงตอนนี้ ส.ส.ในกลุ่ม 21 คนดังกล่าวเริ่ม

จะไม่ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว เพราะนาย

เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพื่อน

สนิทกับ ร.อ.ธรรมนัส ที่ทำาธุรกิจด้วยกันมา

หลายอย่าง และมีบทบาทคุมพื้นที่เลือกตั้ง

อสีานจังหวัดขอนแก่นตอนเลือกต้ังให้ พปชร.                                                   

กับลูกชายคือ นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส. 

ขอนแก่น ซึ่งทั้งสองคนมีชื่ออยู่ใน 21 คนดัง

กล่าวด้วย ล่าสุดจะย้ายไปสมัครเป็นสมาชิก

พรรคภูมิใจไทยแทน โดยก่อนหน้านี้บุตร

ชายคนเล็กคือ นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ได้

ไปเปิดตัวในการประชุมใหญ่พรรคภูมิใจไทย

ที่ จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมาแล้ว

ส่วนความเคลื่อนไหวของ ส.ส.กลุ่ม

ร.อ.ธรรมนัส ที่จะย้ายไปพรรคเศรษฐกิจ

ไทยในส่วนอื่นๆ พบว่าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 

ที่บริเวณห้องประชุมวัดบางพลี ตำาบลบาง

โทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ปรากฏว่า 

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 

จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม ส.ส.ใน

สังกัดของ ร.อ.ธรรมนัส ได้ประชุมจัดตั้งตัว 

แทนประจำาจังหวัดสมุทรสาครของพรรค

เศรษฐกิจไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีสมาชิก

และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วม

ประชุมเป็นจำานวนมาก ภายใต้มาตรการ

ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

 

กรุงเทพฯ • กกต.เตือนโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง

ซ่อมหลักสี่-จตุจักร อย่าทำาผิดกฎหมาย ตั้ง

เป้าคนใช้สิทธิ์เกิน 65% “พนิต” ฟันธงผล

เลือกตั้งซ่อม กทม. การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์

ระหว่าง “ฝ่ายประชาธิปไตย” กับ “ระบอบสืบ                                                              

ทอดอำานาจ” ใครแพ้-ชนะ มีผลต่ออนาคต

ประเทศ “มาดามหลี” พาทีมคนรุ่นใหม่ลุย

หาเสียงเคหะชุมชน งดปราศรัยใหญ่หวั่นโค

วิดระบาด แต่เพื่อไทยยัน 27 ม.ค. เปิดโปง

ทุกเรื่อง “ก้าวไกล” เปิดตัวแล้ว “วิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.

เมื่อวันอาทิตย์ นายสำาราญ ตันพานิช                              

ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.

กทม.) ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงโค้งสุดท้ายการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุง                                

เทพมหานคร เขตเลือกต้ังท่ี 9 หลักส่ี-จตุจักร                                

(เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงจันทรเกษม 

แขวงเสนานิคม) แทนตำาแหน่งท่ีว่าง ว่าทาง                                             

กกต.กลางและ กกต.กทม.มีความเชื่อมั่นว่า                                        

จะสามารถดำาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบ                                             

ร้อยตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ โดยมี 5 องค์กร                                                               

คุณภาพที่มีส่วนร่วม คือ 1.กกต. 2.ผู้ตรวจ 

การเลือกตั้ง 3.หน่วยงานสนับสนุน 4.ผู้                                                                    

สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. และ 5.ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

“สำาหรับช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือก

ตั้ง ขณะนี้เหลือเพียงอีก 1 สัปดาห์ก็จะถึง

วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม จึง

อยากฝากข้อห่วงใยไปยังผู้สมัครรับเลือก                                            

ตั้ง ผู้ช่วยผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พึงระมัด 

ระวังการดำาเนินการใดๆ ท่ีอาจเข้าข่ายการ                                                  

กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 ทั้งการเสนอให้ 

สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน การจัดเลี้ยง การ

จัดมหรสพ โดยเฉพาะการใช้ถ้อยคำาที่อาจ

ถูกตีความได้ว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีด้วย

ความเท็จ”

นายสำาราญกล่าวว่า ส่วนการหาเสียง                                                    

กฎหมายกำาหนดห้ามผู้ ใดหาเสียงเลือกตั้ง

นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวัน

เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง รวมทั้ง

การหาเสียงทางโซเชียลมีเดียก็เช่นเดียวกัน 

ต้องยุติทันที อย่างไรก็ตาม สำาหรับการ

เลือกตั้งครั้งนี้ อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออก

มาใช้สิทธิ์ให้มากกว่า 65% ขึ้นไป เมื่อเทียบ

กับของเดิมที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 60.49% 

ส่วนตัวไม่อยากให้ต่ำากว่านั้น ประกอบกับ

ขณะนี้กระแสความตื่นตัวในการเลือกตั้งมี

มากกว่าทุกครั้ง จึงหวังว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จะออกมาใช้สิทธิ์กัน

ที่เขตดอนเมือง กทม. นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

กล่าวถึงโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งซ่อม

ไทยโพสต์ • ไทยติดเชื้อใหม่ 7,686 ราย 

ดับ 13 ราย นายกฯ เตือนอย่าชะล่าใจ  

ห่วงระบาดอีกระลอกช่วงตรุษจีน สธ.เน้น

ย้ำารวมญาติไหว้บรรพบุรุษ ยึดมาตรการ

ครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด กทม.สั่งกวด 

ขันสถานบริการ ร้านกึ่งผับดริงก์ถึง 5 ทุ่ม

ต้องมีใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดใน

ประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,686 

ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,445 ราย 

มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 

7,384 ราย, มาจากการค้นหาเชิงรุก 61 

ราย, มาจากเรือนจำา 55 ราย เป็นผู้เดินทาง

มาจากต่างประเทศ 186 ราย  ทำาให้มียอด

ผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,377,500 ราย  หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,445 

ราย  ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563 

จำานวน 2,272,009 ราย  อยู่ระหว่างรักษา 

83,459 ราย อาการหนัก 564 ราย ใส่ท่อ

ช่วยหายใจ 122 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 13 

ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 6 ราย เป็นผู้

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้ง 9 ราย มีโรค

เรื้อรัง 4 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

กรุงเทพฯ • “ปริญญา” ชี้ความขัดแย้งรอบ

ใหม่เกี่ยวพันถึง “สถาบันพระมหากษัตริย์” 

เป็นความเห็นต่างของคนระหว่างรุ่น ซัด

รัฐบาลเป็นสาเหตุทำาให้ลงสู่ท้องถนน ศาล

รัฐธรรมนูญยิ่งมาตอกฝาโลงให้ปัญหาหนัก

หน่วงขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ นายปริญญา เทวา                                                              

นฤมิตรกุล อาจารย์ประจำาภาควิชากฎหมาย

มหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กรรมการมูลนิธิพฤษภาประชา 

ธรรม และอดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนัก                                                                     

ศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ให้สัม 

ภาษณ์ช่องยูทูบสภาที่ 3 ถึงการจัดงาน 30 ปี

พฤษภาประชาธรรมปี 2565 ว่าในโอกาสที่

ครบ 30 ปี ซึ่งมีญาติวีรชนที่ยังมีชีวิตอยู่จาก

การสูญเสียดังกล่าว โดยคอนเซ็ปต์ของทุกปี

ก็จะจัดเพื่อรำาลึก เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าว 

แต่ที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 

ก็ยังมีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง 

ไม่ว่าจะเป็นพฤษภา 53 ของกลุ่มแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) ที่ถูกสลายการชุมนุม หรือชัตดาวน์

แบงค็อกของคณะกรรมการประชาชนเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 

“ความขัดแย้งรอบใหม่เริ่มมาอีก

แล้ว  เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวพันหรือกระ                             

ทบไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่

ไม่เคยมีประเด็นแบบนี้มาก่อน ทำาอย่างไร

ให้เราจะกลับสู่ประชาธิปไตยโดยไม่สูญ

เสีย และท่ามกลางความเห็นต่างในสังคม                                     

ทำาอย่างไรให้เราไม่ต้องมาเข่นฆ่ากันอีก คือ                                                    

สิ่งที่เราตั้งใจจัดงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายของ                                             

เราในช่วง 30 ปีของเหตุการณ์พฤษภาคม 

2535 และแน่นอนก็ต้องพูดไปถึงเรื่องของ                                                            

การเห็นต่างกันในขอบเขตของระบอบประ 

ชาธิปไตย และเป็นระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ทำา

อย่างไรให้ความเห็นต่างไม่นำาไปสู่ความ

รุนแรงหรือเหตุการณ์นองเลือดอีก การ

ปฏิวัติรัฐประหารต้องหมดไป ผมคิดว่าข้อ

นี้เป็นข้อที่ต้องควรเรียนรู้กันในวาระ 30 ปี 

โดยนำาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

เป็นอุทาหรณ์” นายปริญญากล่าว

นายปริญญากล่าวอีกว่า เข้าใจว่าเรื่อง

คนหาย 30 ปีน้ี ก็ต้องพูดกันอย่างจริงจัง 

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” รองบ 1,480 ล้าน

บาท หลัง ครม.อนุมัติไปแล้วจัดทำาโครงการ

ธงฟ้าทั่วประเทศ สั่งตรึงราคาหมูช่วงตรุษ

จีน ขณะท่ีตำารวจลุยตรวจกักตุนเน้ือสัตว์ 971 

แห่งทั่ว ปท. พบทำาผิด 9 แห่ง “พี่ศรี” จ่อยื่น 

ป.ป.ช.สอบปศุสัตว์-ผู้ว่าฯ ราชบุรี-อธิบดีกรม

ปศุสัตว์ ฐานละเว้นฯ ปมเคลื่อนย้ายหมูตาย 

วันที่ 23 ม.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิ                                                     

ศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม

ตามคาดก.ก.ส่ง‘วิโรจน์’ชิง

อ่านต่อหน้า 15

อ่านต่อหน้า 3 อ่านต่อหน้า 15

อ่านต่อหน้า 15

อ่านต่อหน้า 16
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2 ในประเทศ

สุกร...ไม่ใช่เรื่องหมูๆ

ระเด็น “หมูแพง” กลายเป็นเรื่องร้อนแรงทางการเมือง

ถึงขั้นมีการติดแฮชแท็ก#หมูแพงทั้งแผ่นดินนั้น ใน

ฐานะหัวหน้ารัฐบาลแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ

มีการตั้งข้อกังขาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรว่า ราคาหน้าฟาร์ม

ยังคงเป็นราคาปกติ นอกจากนั้นยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า 

ปัญหาเกิดจากการละเลยของกรมปศุสัตว์ ในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ต่อกรณีหมูตายจากโรคระบาดอหิวาต์

แอฟริกา หรือ ASF ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา นายก

รัฐมนตรีถึงขั้นมีการตั้งคำาถามกับการชี้ปัญหาไปที่ โรคระบาด

หมูว่าเป็นต้นเหตุจริงหรือไม่ เพราะการระบาดนั้นเกิดขึ้นใน                                                                               

บางจุดเท่านั้น ส่งผลให้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง

พาณิชย์ต้องร่วมกันหาคำาตอบท่ีแท้จริงว่า หมูราคาแพงผิดธรรม                                                                                    

ชาติครั้งนี้ มีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร นอก 

จากนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ถึงขั้นสั่งการให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดทั่วประเทศร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วย

กันสอดส่องและหาข้อมูลแท้จริง เพราะปัญหาจะแก้ได้ถูกทิศ

ถูกทางมิใช่เดาสุ่มหรือให้ โรคระบาดเป็นแพะรับบาปเท่านั้น

ความกระตือรือร้นในการแก้วิกฤตการณ์หมูแพงทั้งแผ่น

ดินนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากการวิเคราะห์วิจารณ์ว่า อันเนื่องมาจาก

ผลลัพธ์ของการแพ้เลือกตั้งซ่อมใน 2 จังหวัดภาคใต้เมื่อกลาง

เดือนที่ผ่านมาของพรรคพลังประชารัฐ อีกทั้งยังมีการเลือกตั้ง

ซ่อมใน กทม.ที่กำาลังจะถึงในวันอาทิตย์หรือไม่อย่างไรก็ตาม 

ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาชนสนับสนุน และอยากเห็น

มานานแล้ว โดยเฉพาะการบูรณาการในการทำางานร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นคือกระทรวง

เกษตรฯ พิสูจน์ทราบหาข้อมูลในภาคเกษตร กระทรวงพาณิชย์

ค้นหาปัญหาการกักตุนสินค้าเพื่อหวังผลประโยชน์ และกระ 

ทรวงมหาดไทยที่มีพ่อเมืองดูแลและบริหารทุกพื้นที่ลงไปถึง

ตำาบล หมู่บ้าน ชุมชน

ปัญหาหมูราคาแพง เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของการ

บริหารจัดการปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่พิสูจน์

ความสามารถและประสิทธิภาพของรัฐบาล รวมถึงวิสัยทัศน์

ความเป็นผู้นำาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ด้วยทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม เพราะการที่ใช้ระบบโควตาแบ่งอำานาจหน้า 

ที่แต่ละกระทรวง จัดสรรให้รัฐมนตรีต่างพรรคกำากับดูแลปาก

ท้องของประชาชนนั้น เมื่อถึงห้วงเวลาของการชี้ผิดชี้ถูกย่อม

ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลไม่มากก็น้อย 

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ “นายทุน”  ของแต่ละพรรค ซึ่งส่วน                                                                               

ใหญ่เป็นภาคเอกชนเป็นองค์ประกอบหรือตัวแปรในการบริหาร

จัดการเพื่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ยิ่งเป็นภาวะท้า 

ทาย

แม้ โดยข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรมปศุสัตว์มีภารกิจดูแล

ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศที่

เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร แต่ผลลัพธ์ของการแสวงหาต้นเหตุที่                                                                                     

ทำาให้หมูแพง ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องผิดพลาดของกระ 

ทรวงในสังกัดพรรคการเมืองใดก็ตาม สุดท้ายก็ถือเป็นความ

รับผิดชอบร่วมของรัฐบาลภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ที่จะต้องหยุดวงจรอุบาทว์นี้อย่างจริงจังและจริง 

ใจ มิใช่ใช้การเมืองเป็นแรงผลักดัน หรือพลิกแพลงนำามาเป็น

เครื่องมือในการดิสเครดิตกันและกัน เพราะของแพงนั้นส่งผล                                                               

กระทบโดยตรงกับปากท้องของประชาชนทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเลือก 

รักพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือพรรครัฐบาลก็ตาม 

ผลประโยชน์ของประชาชน ควรเป็นสิ่งสำาคัญอันดับ

ต้นๆ ของทุกรัฐบาล ดังนั้น การเร่งแก้ปัญหาหมูแพงจึงไม่ใช่

เรื่องธรรมดา เพราะสาวลึกลงไปแล้วยังมีปัญหาผลประโยชน์

เฉพาะกลุ่มพ่อค้ารายใหญ่ พ่อค้าคนกลาง และรวมถึงการทำา

เกษตรพันธสัญญา ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยมักตกเป็น

เบี้ยล่างในห่วงโซ่การผลิต ที่อวดอ้างว่าเป็นระบบการเกษตร

แนวใหม่ ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลกับระบบการตลาดนั้น 

ขอยืนยันว่า วันนี้ ชีวิตจริงกับทฤษฎีวาดฝันนั้นกำาลังมีปัญหา

ที่รอแก้อย่างจริงจัง.

ป

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท.

“ขณะที่การพิจารณาในสภาจะต้องมีเสียงในสภากึ่ง

หนึ่งที่ 237 เสียง จากทั้งหมด 473 เสียง จึงถือว่าพรรค

ร่วมรัฐบาลมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาเพียง 4 เสียงเท่านั้น 

ดังนั้นจึงเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์อาจยุบสภาก่อนที่จะมีการ

เปิดสมัยประชุมสภา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 พ.ค. ซึ่ง

พรรคร่วมฝ่ายค้านอาจจะมีการยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจแบบลงมติด้วย โดยเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลอาจจะ

ไม่เพียงพอที่จะรักษาตำาแหน่งเอาไว้ได้แน่นอน”.

อย่ายอมแพ้หรือจะถอยดีกว่า-ไม่เอาดีกว่า???

อ์อ์อ์อ์...ตกลงก็เลยไม่รู้จะฟังเพลงอะไรกันดี!!! เพราะ

ถ้าหันไปทางท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา ก็คงหนีไม่

พ้นต้องได้ยินเสียงกระหึ่ม ครวญคราง จากศิลปิน-นัก

ร้อง-นักแสดง อย่างคุณน้อง อ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข ์ที่แผด

ระเบิดแปดหลอด เก้าหลอด ออกมาประมาณว่า...ขอ-อย่า-                  

ยอมม์ม์ม์....แพ้แอ้ๆๆๆๆ อย่าอ่อนแอ...แม้จะแพ้พ่าย หรือ

เพลง อย่ายอมแพ ้ที่ท่านนายกฯ ท่านอุตส่าห์นำามาเปิดให้ 

ครม. หรือใครต่อใครหูแตก หูชา กันไปพอสมควรแล้ว...


แต่ถ้าหากลองหันไปสอบถามความคิด ความเห็น...ของ

ตัวศิลปินและนักร้องรายนี้ แบบชนิด ออริจินอล อะไรทำานอง

นั้น ปรากฏว่า คุณน้อง อ้อม-สุนิสา เธอกลับเสนอแนะ ชี้แนะ

และชี้นำา ให้ลองหาทางเปิดเพลง ถอยดีกว่า...ไม่อาวว์ว์ว์ดี                                                                 

กว่า แบบชนิดวนไป-วนมา หรือแบบ วนไปเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุ 

เหตุปัจจัย หรือด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็มิอาจทราบได้ แต่ถ้า

ลองแกะๆ เนื้อร้อง โดยเฉพาะท่อนที่ว่าไว้ว่า...เธอคบนั้น-คน

นี้...แล้วยังมีฉันห้อยท้าย...ไม่รู้จะเอายังไง...มันทนไม่ไหว-ไม่

ไหว!!! ก่อนที่จะ ถอยดีกว่า...ไม่อาวว์ว์ว์ดีกว่า-เธอเล่นเปลี่ยน

ใจ 3 ครั้งหลังอาหาร-แล้วใครจะไปทานทนได้ อันนี้...ต้อง

เรียกว่า คุณน้อง อ้อม ท่านน่าจะลึกซึ้งไม่เบา แม้เป็นแค่ 

ศิลปิน ไม่ใช่นักการเมือง ทหารการเมือง หรืออดีตนายพล  

นายทหารใดๆ ก็แล้วแต่...


คือเท่าที่ฟังๆ จากบรรดาพวกนักวิเคราะห์การมง 

การเมือง ประเภทกูรง กูรูและ กูรู้ ทั้งหลาย...บทเพลง ถอย

ดีกว่า ของคุณน้อง อ้อม-สุนิสา นั้น น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะ

สม สอดคล้อง เข้ากับบรรยากาศได้ดีเอามากๆ สำาหรับ

สัมพันธภาพของนักการเมือง ทหารการเมือง หรืออดีตนาย

พล อย่าง บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม-และผู้กองธรรมนัส ในช่วงระยะนี้ 

มากกว่าบทเพลง ขออย่ายอมแพ ้ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า เพราะไม่

ว่าจะตัวท่านนายกฯ บิ๊กตู่ หรือใครต่อใครก็แล้วแต่ จะแผด

เสียงแปดหลอด สิบหลอด ไม่คิดจะยอมแพ้ หันไปเคลิบเคลิ้ม

กับบทเพลงเพลงนี้เพียงใดก็ตามที แต่ถ้าลองเจอกับประเภท 

เธอคบนั้น-คนนี้ แล้วยังมีฉันห้อยท้าย หรือประเภทเปลี่ยนไป-

เปลี่ยนมาจน จับทาง แทบไม่ได้ แทบไม่รู้ว่าจะยังพลังประชา

รัฐ หรือจะเศรษฐกิจไทย กันในตอนไหน จังหวะไหน เมื่อไหร่ 

และอย่างไร โอกาสที่จะต้อง ถอยดีกว่า-ไม่อาวว์ว์ว์ดีกว่า นั่น

แหละ น่าจะเข้าท่าซะยิ่งกว่า...


พูดง่ายๆ ว่า...สุดท้ายแล้ว แพ้-ไม่แพ้ ยอม-ไม่ยอม เมื่อ

มาถึงขั้นนี้...มันคงไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายค้าน ฝ่ายแค้น 

หรือฝ่ายอะไรต่อมิอะไรมากมายซักเท่าไหร่ แต่หนักไปทาง ฝ่าย

เดียวกันเอง นั่นแหละเป็นหลัก เผลอๆ อาจเป็นอดีตทหารด้วย

กันเอง เป็นพี่-เป็นเชื้อ เป็นพรรคพวก-น้องๆ เป็นบรรดา บริวาร 

ที่เคยรับใช้ ใกล้ชิด เคยสมัครสมานรักใคร่ เชิดชู บูชา กันมาก่อน

นั่นเอง ที่กลับกลายเป็นตัวสร้าง ปัญหา สร้างความยุ่งเหยิง ยุ่งขิง 

และยุ่งตายห่า จนอาจตกม้าตาย ถูกเสือขบหัวตาย หรือถูกไม้จิ้ม

ฟันแทงเหงือกดันเสือกตาย ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...


อันนี้นี่แหละ...ที่อาจหยิบเอามาใช้เป็นข้อคิด เป็นอุทาหรณ์

สอนใจได้มั่งไม่มาก-ก็น้อย เพราะสำาหรับผู้ที่ดำาเนินไปตาม

ครรลอง-คลองธรรม หรือผู้ที่มี ธรรม เป็นเป้าหมายนั้น แม้ว่าสิ่ง

ที่เรียกว่า เป้าหมาย จะเป็นตัวกำาหนด วิธีการ หรือสิ่งที่เรียกว่า 

วิธีการ จะเป็นตัวนำาไปสู่การบรรลุ เป้าหมาย ก็แล้วแต่ แต่การ

เลือกมิตร เลือกเพื่อน การคบมิตร คบเพื่อน หรือการผูกโยงใย

สายสัมพันธภาพของตนเอาไว้กับใครต่อใครก็ตาม อย่างน้อย...มัน

คงต้องจำาแนก แยกแยะ เอาไว้มั่ง!!! แบบประเภท คบคนพาล-

พาลพาไปหาผิด...คบบัณฑิต-บัณฑิตพาไปหาผล อะไรทำานองนั้น 

คือไม่ใช่แค่ใครสามารถรับใช้ ใกล้ชิด สามารถทำาตนเป็น เครื่อง

มือ-เครื่องใช ้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ก็พร้อมที่จะรวบหัว รวบ

หาง พร้อมที่จะ ดูด จากบ่อเกรอะ เอามาทำาหน้าที่แบกหาม แบก

เสลี่ยง กันเป็นคราวๆ ไป...

ฮื่


ส่วนใครที่หมดฤทธิ์ หมดเดช หมดประโยชน์ ฯลฯ...

เผลอๆ อาจต้องถูก ถีบทิ้ง ไปตามความผันผวน รวนเร 

ตามความเป็นไปของกระบวนการทางการเมือง หรือตาม 

ธรรมชาติการเมือง ที่หาแก่น หาสาระใดๆ แทบไม่ได้ อัน

เนื่องมาจากโดยส่วนใหญ่ ก็มักหนักไปทาง ตัวกู-ของกู นั่น

แหละเป็นสำาคัญ ภายใต้ความไม่ได้ยึดมั่นใน ธรรม ไม่ได้เป็น

ไปตามครรลอง-คลองธรรมนี่เอง ที่ทำาให้ โอกาสที่จะเกิด สนิม

ในเนื้อ หรือในตัวตน-ของตน ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอา

มากๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือเหล็ก เรือไม้ หรือเรือแป๊ะใดๆ ก็แล้ว

แต่ อันมีสิทธิ์นำาไปสู่จังหวะตกม้าตาย เสือขบหัวตาย หรือไม้

จิ้มฟันแทงเหงือกดันเสือกตาย ขึ้นมาเมื่อไหร่ ตอนไหน หรือ

ไม่ อย่างไร ก็ยังไม่แน่!!!


เรื่องของ การเมือง มันจึงเป็นอะไรที่น่าเกลียด น่ากลัว 

น่าทุเรศ น่าสังเวช จนต้องกลายเป็น เขตสงวน ให้แต่เฉพาะ

ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ มนุษย์พันธุ์พิเศษ หรือ สัตว์ประหลาด 

ประเภทเกล็ดแตกลายงา เขี้ยวยาวเฟื้อยเลื้อยลากดิน มีหาง มี

ปีก แถมพ่นไฟได้ด้วย อะไรทำานองนั้น การปรับตัว ปรับสภาพ 

เพื่อให้เข้ากับ การเมือง ให้จงได้ จนบางครั้ง-บางคราว อาจ

ต้องเลิกยึดมั่นในธรรม ต้องเลี้ยวลด คดเคี้ยว ไปตามช่อง ตาม

จังหวะ ไม่ได้เดินไปตามครรลอง-คลองธรรมอย่างที่ตั้งเป้า

หมายเอาไว้ก่อนหน้านั้น สุดท้าย...ก็มักนำาไปสู่การ ตกม้าตาย 

รายแล้ว รายเล่า หรือมาโดยตลอดนั่นแหละ...


ด้วยเหตุนี้...จะหันไปปลุกจิต ปลุกใจ ปลอบจิต ปลอบใจ 

แบบ ขอ-อย่า-ยอมแพ ้หรือจะตัดสินใจลา-ละ-สละ-เลิก แบบ

ประเภท ถอยดีกว่า-ไม่อาวว์ว์ว์ดีกว่า อันนั้น...คงขึ้นอยู่กับการ 

เข้าถึง-เข้าใจ และการตัดสินใจ ของท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ท่าน

เองนั่นแหละ ส่วนบรรดาเราๆ-ทั่นๆ ทั้งหลาย ที่ไม่ได้เกี่ยว

อะไรกับ อำานาจ ใดๆ ด้วยเลย ก็มีแต่ต้องคอยลุ้น คอยติดตาม

กันไปเป็นระยะๆ โดยอาจหยิบเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอุทาหรณ์ 

สอนใจ เป็นข้อคิดสะกิดใจได้มั่งไม่มาก-ก็น้อย...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Cervantes (อีกครั้ง)... 

“Tell me thy company, I will tell you what thou art. –                                                                      

จงบอกฉันถึงสังคมที่ท่านคบหา แล้วฉันจะบอกได้ว่า...ท่าน

เป็นคนอย่างไร???”



ข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วสำาหรับ ศึกเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.กทม.เขตหลักสี่-จตุจักร ที่จะลงคะแนนเสียงเลือก

ตั้งกันวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.นี้

ซึ่งถึงตอนนี้ แม้สถานการณ์การเมืองทุกฝ่ายจะให้ความ

สนใจไปที่ปัญหาการเมืองภายในพลังประชารัฐกับกรณีกลุ่ม                 

ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ดูแล้วคงไม่จบลงแบบง่ายๆ อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้น้ำาหนักข่าวสารการเมืองจะเทไปที่ศึกเลือก

ตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.แน่นอน

เพราะอย่างที่เห็น การแข่งขันในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในเมือง

หลวง กรุงเทพมหานคร พบว่าดำาเนินไปอย่างสูสี เข้มข้น ทำาให้

จนถึงช่วงโค้งสุดท้าย แวดวงการเมืองก็ยังประเมินยากว่าใครจะ

เป็นฝ่ายกุมชัยชนะ ยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้กันทางการ

เมืองว่า เป็นพื้นที่เลือกตั้งที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองสูง ทุก

อย่างตัดสินกันที่ กระแส เรียกได้ว่าสัปดาห์สุดท้ายคือตัวชี้วัด

อย่างแท้จริงว่าใครแพ้-ใครชนะ ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม

จากแต่ละพรรค การหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจึงต้องรัดกุม 

พลาดไม่ได้ และสัปดาห์นี้แต่ละพรรคการเมืองคงเร่งหาเสียง

อย่างหนัก แกนนำาแต่ละพรรคจะลงมาช่วยหาเสียงอย่างเต็มที่ 

ทั้งการลงพื้นที่หรือการเปิดเวทีปราศรัย เป็นต้น

โดยถึงปัจจุบัน ผู้สมัครที่เป็นตัวหลักที่กำาลังเบียดสู้

กันอยู่ ก็คงไม่พ้น 5 ชื่อดังนี้ คือจากพรรคพลังประชารัฐ                     

นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ มาดามหลี ภรรยาของสิระ เจนจาคะ                     

อดีต ส.ส.กทม. ที่ลงสมัครเพื่อรักษาพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีที่

ยืนทางการเมืองต่อไป หลังสามี สิระขาดคุณสมบัติลงเลือกตั้ง 

ส.ส.ตลอดไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ส่วน เพื่อไทย ก็ส่งอดีต ส.ส.คนเดิมตอนเลือกตั้ง

ปี 2554 สุรชาติ เทียนทอง ลูกชาย เสนาะ เทียนทอง ซึ่ง

รอบนี้สุรชาติและเพื่อไทย ค่อนข้างมั่นใจมาก เพราะเลือกตั้ง

รอบที่แล้วแพ้สิระไปแค่ 2,000 คะแนน คือ สุรชาติได้ 32,115 

คะแนน ส่วนสิระได้ 34,907 คะแนน จึงไม่แปลกที่แวดวงการ 

เมืองจะมองว่ารอบนี้เพื่อไทยมีสิทธิ์ได้ลุ้นชนะ

นอกจากนี้ก็ยังมีจากพรรคกล้า ที่ส่ง อรรถวิชช์ สุวรรณ

ภักดี เลขาธิการพรรคกล้า อดีต ส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์พื้นที่ดัง

กล่าวลงสมัคร ซึ่งสนามนี้พรรคกล้า ทั้งกรณ์ จาติกวณิช, อรรถ

วิชช์ ต่างหวังให้พรรคกล้าแจ้งเกิดในการเลือกตั้งให้ได้ จะได้มี 

ส.ส.ในสภาฯ สักคน หลังจากที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำาเร็จ

ในการเลือกตั้งซ่อมทั้งที่นครศรีธรรมราช-ชุมพร-สงขลา ซึ่งหาก

รอบนี้ที่ส่งเลขาธิการพรรค อดีต ส.ส.ที่ถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นมากที่สุด 

หากพรรคกล้ายังไม่ประสบความสำาเร็จ คงส่งผลต่อขวัญกำาลัง

ใจต่อพรรคกล้าไม่มากก็น้อย และอาจทำาให้แกนนำาพรรคต้องมา

ปรับขบวนทัพกันใหม่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไป หากคิดจะรันพรรค

กล้าต่อไปในสนามการเมือง 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ฯ

สูสี-มันส์หยด-เดิมพัน 2 ขั้ว

เ

ส่วน พรรคก้าวไกล ที่มีฐานเสียงใน กทม.อยู่ไม่น้อย และ

มี ส.ส.กทม.อีกหลายคน แม้จะเกิดขึ้นสมัยเป็นพรรคอนาคต

ใหม่ ที่ตอนเลือกตั้งปี 2562 ได้คะแนนเสียงในพื้นที่ กทม.มา 

804,272 คะแนน แม้จะเป็นผลพวงมาจากพรรคไทยรักษาชาติ

โดนยุบพรรคแล้วคน กทม.มาเลือกอนาคตใหม่แทนก็ตาม แต่

ก้าวไกลก็เชื่อว่าการดำาเนินงานที่ผ่านมาของพรรคทั้งในสภาฯ 

และนอกสภาฯ ทำาให้มีฐานเสียง-แฟนคลับใน กทม.ไม่น้อย จึง

ทำาให้พรรคก็มั่นใจระดับหนึ่งว่ารอบนี้ก็มีโอกาสลุ้น กับการที่

ส่ง เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ นักแสดง ลงสมัคร

รวมถึงอีกหนึ่งคนหนึ่งพรรคที่น่าจับตามองเช่นกัน 

คือ พรรคไทยภักดี ที่ส่ง พันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชน์ นักธุรกิจ-แกนนำา                                                                   

ร่วมก่อตั้งพรรค ลงชิงชัยภายใต้แคมเปญหาเสียงที่ชัดเจน ไม่

อ้อมค้อม โดยมีกองเชียร์ที่มีจุดยืน-แนวคิดการเมืองเดียวกันร่วม

ส่งเสียงเชียร์ เช่น ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่, นพ.เหรียญ

ทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

เลือกตั้งเสียด้วย

แน่นอนว่า จาก 5 รายชื่อผู้สมัครจะพบว่า ในทางการ

เมือง เรื่อง การตัดคะแนน กันเองเกิดขึ้นแน่นอน เพราะ

อย่างไรเสียในทางการเมือง เวลานี้ก็ยังมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

เลือกตั้งก็ยังแบ่งเป็นกองเชียร์-ประชาชน-แฟนคลับ อยู่ 2 ขั้ว 

คือ กลุ่มไม่เอาพลเอกประยุทธ์ เบื่อรัฐบาล กับ กลุ่มกองเชียร์

รัฐบาล หนุนบิ๊กตู่ ไม่ชอบฝ่ายค้าน

ซึ่งเมื่อดูจากผู้สมัครทั้ง 5 คน จะเห็นได้ว่า ยังไงคนที่ไม่

เอารัฐบาล หนุนฝ่ายค้าน ก็จะมีตัวเลือกชัดๆ คือ เพื่อไทยกับ

ก้าวไกล กลุ่มนี้ ไม่มีทางจะไปเลือกพลังประชารัฐหรือไทยภักดี

แน่นอน อย่างมากหากเลือกแบบกลางๆ หน่อย ก็อาจเทไปที่

พรรคกล้า ส่วน กลุ่มไม่ชอบฝ่ายค้าน ไม่ชอบม็อบสามนิ้ว ยัง

เชียร์รัฐบาล หนุนบิ๊กตู่ ก็อาจเลือกพลังประชารัฐ แต่หากรู้สึก

ว่า ผู้สมัครของพลังประชารัฐยังไม่ใช่ ไม่โอเค ก็อาจไปเลือกไทย

ภักดีแทน คนที่คิดแบบนี้ก็คาดว่าจะมีไม่น้อย

ดังนั้น การตัดคะแนนกันเอง จึงเกิดขึ้นแน่นอน ทั้งใน

ปีกผู้สมัครฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เพราะอย่างฝ่ายค้านก็จะ

ตัดกันเองระหว่าง เพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล จนเห็นได้ชัดว่า

แกนนำาเพื่อไทยกังวลเหมือนกันว่าจะถูกก้าวไกลตัดคะแนน จน

คะแนนที่สุรชาติจะได้จะไม่เป็นไปตามเป้า

ผลเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักรที่จะออกมา นอกจากเป็น

เดิมพันของการเมือง 2 ขั้วดังกล่าวแล้ว คะแนนที่แต่ละพรรคได้

รับจะสะท้อนให้เห็น

คะแนนนิยม-อารมณ์ทางการเมืองของคนกรุงเทพฯ 

ต่อสถานการณ์การเมืองเวลานี้ ได้เป็นอย่างดีด้วย โดย

เฉพาะกับพรรคตั้งใหม่อย่าง พรรคกล้า-ไทยภักดี ที่ก็คาดหวัง

พื้นที่ กทม.ไว้แต่แรกอยู่แล้ว ผลที่ออกมาคงทำาให้ทั้ง 2 พรรค

เห็นอะไรบางอย่างได้

ที่สำาคัญหากฝ่ายค้านชนะในศึกครั้งนี้ รับรองได้ว่าฝ่าย

ค้านและฝ่ายไม่เอารัฐบาลจะแปรค่าทางการเมืองและโหม

กระหน่ำาว่า บิ๊กตู่กระแสตก-พลังประชารัฐเรตติงตก อย่างไม่

ต้องสงสัย

ดังนั้นแกนนำาพลังประชารัฐ นอกจากกำาลังสาละวนกับ

การเคลียร์ปัญหาภายในพรรคกับกลุ่มธรรมนัส ช่วงโค้งสุดท้าย

นี้ก็อาจต้องลงมาวางแผนช่วยมาดามหลีหาเสียงด้วยเช่นกัน ไม่

อย่างนั้น “หลีแย่แน่”!.
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วงนี้การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เริ่มทยอยกลับ

มาคึกคักอีกครั้ง หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

19 มากยิ่งขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่สีจังหวัด การผ่อนมาตรการ

สำาหรับนักดื่ม สถานที่จัดงาน การเดินทางเข้าประเทศ และ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เริ่มกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น

รวมถึงกิจกรรมที่บรรดานักวิ่งทั้งหลายรอคอยพิชิตเส้น

ชัย ทั้งวิ่งมาราธอน มินิมาราธอน วิ่งเทรล หรือวิ่งเพื่อการ

กุศล และอื่นๆ ก็ตาม  เริ่มกลับมาจัดเพื่อดึงดูดด้านการท่อง

เที่ยวอีกครั้ง

งานนี้สายวิ่งอย่าง หมอตี๋-สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งปกติเจ้าตัวจะฟิต

ร่างกาย  ออกกำาลังกาย

และวิ่งเพื่อสุขภาพเป็น

ประจำาอยู่แล้ว  โดยก่อน

หน้านี้ยังเชิญชวนทุกคนให้

หันมาออกกำาลังกายต้าน

โรค  เรียกว่าเจ้าตัวฟิต

เตรียมร่างกายให้มีความ

พร้อมตลอด  เลยไม่พลาด

ร่วมกิจกรรมวิ่งต้อนรับ

ศักราชใหม่ 2565 กับเขา

ด้วย

โดยหมอตี๋ให้กำาลัง

ใจทุกคนว่า “ชีวิตต้องเดิน

ต่อไป อยู่กับมันให้ได้ไวรัส

โควิด” พร้อมกับนำาทีมก๊วนเพื่อนลงกิจกรรมวิ่งเทรล ซึ่งหมอตี๋

ในชุดวิ่งเบอร์ 77 วิ่ง “Trail 10  KM” รายการ CTM 2022 ครั้ง                                                                                                 

แรกรอบในรอบปี ทำาเวลาการว่ิง ไปท้ังส้ิน 1 ช่ัวโมง 32 นาที ซ่ึง

เจ้าตัวก็แฮปป้ีและพอใจในผลงานการว่ิงรอบน้ี 

และในฐานะที่หมอตี๋คุมงานในกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย ก็ไม่ลืมกำาชับเรื่องมาตรการป้องกันไวรัสโควิดประชาชน

ที่ออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในช่วงเวลานี้  ที่กว่าไวรัสโควิด

จะกลายเป็นโรคประจำาถิ่นในอนาคต  เชื้อก็อาจกลายพันธุ์ ได้

อยู่ตลอด ภายหลังร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล  “หมอตี๋”  ยังโพสต์                       

เฟซบุ๊กด้วยว่า

“วิ่ง Trail 10 KM รายการ CTM 2022 ครั้งแรกรอบปี  

ใช้เวลา 1.32 ชม. Move on ชีวิตเดินหน้าต่อไป อยู่กับมัน                                  

ให้ได้ ไวรัสโควิด 19 ไม่ว่าจะแอลฟ่า เบต้า เดลต้า หรือ                     

โอไมครอน หรือจะต่อด้วยอะไรก็ตาม อยู่ภายใต้ VUCA, V 

= วัคซีน ฉีดวัคซีนป้องกัน U = ป้องกันตัวเองแบบ Universal 

prevention C = ใช้ชีวิตแบบมาตรการ COVID Free Setting,   

A = ตรวจ ATK บ่อยมากขึ้น เพื่อคัดกรองตัวเอง” พร้อมติด

แฮชแท็ก #สู้ไปด้วยกัน #มันส์ได้ทุกสถานการณ์

แหม...สมกับเป็นทั้งสายวิ่งและเป็น รมต.สาธารณสุข 

จริงๆ ยังไงวิ่งเพื่อสุขภาพกันแล้ว ก็อย่าลืมป้องกันตัวเองจาก

เชื้อโควิด-19 ตามที่ “หมอตี๋” แนะนำากันด้วยนะ อิอิ.

	 บรรจง

รมต.สายวิ่ง

ช่

‘ขับพวกผมออกเถอะ’

สาธิต ปิตุเตชะ

นน้ี มีเรื่องน่ายินดีกับประเทศมาบอกกันครับ!

“ซาอุดีอาระเบีย” กับ “ประเทศไทย”

“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ท่ีจางคลายกันไป ถึงข้ันซาอุฯ ห้าม

ประชาชนของเขาเดินทางมาไทย นานกว่า ๓๐ ปี 

จากกรณีเพชรซาอุฯ และกรณีนักธุรกิจของเขาท่ีมาถูกสังหารใน

ไทย น้ัน

บัดน้ี........

จากการประสาน “มิตรภาพ-สัมพันธ์” ของรัฐบาล โดยคณะทำางาน

ของกระทรวงการต่างประเทศ ท้ัง ๒ ประเทศ ต่อเนื่อง

กลางเดือนท่ีผ่านมา (มกรา ๖๕)

“นายดอน ปรมัตถ์วินัย” รมว.ต่างประเทศ เดินทางไปเยือนซาอุฯ 

ตามคำาเชิญ 

นับเป็นคร้ังแรกในรอบกว่า ๓๐ ปี ท่ีเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรี

ต่างประเทศ

และหลังจากท่ี คณะทำางานท้ัง ๒ ประเทศทำางานฟ้ืนฟูสัมพันธ์ร่วม

กันเรื่อยมา จนถึงข้ัน มีความประสงค์ต้องกัน จะปรับระดับความสัมพันธ์

ทางการทูตให้กลับสถานะเดิม

อังคารท่ี ๒๕ มกราน้ี  ก็มีข่าวดีถึงมิตร-สัมพันธ์ท่ีคืนกลับ “ระดับ

ประเทศ” ว่า

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยือน

ซาอุฯ ตามคำาเชิญรัฐบาลซาอุฯ 

และหน่ึงรัฐมนตรีท่ีร่วมไปในคณะด้วยคือ “นายสุชาติ ชมกล่ิน” 

รมว.แรงงาน 

ก่อนซาอุฯ “ลดสัมพันธ์” กับไทย ซาอุฯ เป็นตลาดแรงงานใหญ่ของ

ไทย ส่งแรงงานไปปีละไม่ต่ำากว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน 

หลังกรณีเพชรซาอุฯ ท้ังตลาดการค้า ตลาดแรงงาน ต่ำาเต้ียเร่ียดิน!

ในไทยเราเอง อดีตนักท่องเท่ียวรายใหญ่ กระเป๋าหนัก คือนักท่อง

เท่ียวซาอุฯ ย่านสุขุมวิท-นานา ย่านสะพานควาย คือสวรรค์บนดินของเขา

เมื่อลดสัมพันธ์ แต่ด้วยเสน่ห์มิตรภาพไทย นักเท่ียวซาอุฯ ก็ยังเข้า

มาแบบเงียบๆ “ร่วมแสนคน” ต่อปี!

ต่อไปน้ี  เมื่อ ซาอุฯ-ไทย  คืนสัมพันธ์ดังเดิม ตลาดส่งออก ตลาด

แรงงาน ตลาดท่องเท่ียวไทย แหล่งช็อปป่้ิง จะกลับคึกคักเพ่ิมอีกคร่้ัง

ไร่ “มะขามหวาน” แถวเพชรบูรณ์ ปรับแผน “ปลูกมะขามเปร้ียว” 

กันด่วน นอกจากมะขามเปร้ียว ไทยก็คงถึงวาระพูดกันว่า “ข้าวไม่เหลือ-

เกลือไม่พอขาย” อีกคร้ัง

นักการเมืองน่ันน่ะ “กัดกันเพื่ออำานาจ” พอหอมปาก-หอมคอเถอะ  

ตอนน้ี หันมา “จูบปากกันเพื่อชาติ” บ้างก็ได้ 

เตรียมทำาประเทศเป็น “คลังอาหารโลก” กันไว้

โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ใน ๕-๑๐ ปีข้างหน้า ด้วยสถานการณ์โลก

ขณะน้ี มันเป็น “โอกาสทองเกษตรไทย”

โอกาสมาแล้ว.......

พ่ีน้องเกษตร “ชาวไร่-ชาวนา-ชาวสวน” จะรวยเลิศหรือจะบรรลัย 

ก็ข้ึนอยู่กับ “นักการเมือง” ระบบสภาน่ีแหละ

กระทรวง “เกษตร-พาณิชย์-แรงงาน-ท่องเท่ียว” ปรับวิสัยทัศน์แผน

งาน-แผนตลาดด่วน!

๑.การท่ี ส.ส.เรียกร้องให้ปรับโครงสร้างพรรคขนานใหญ่ จะถือเป็นเหตุ

ท่ีร้ายแรง จนต้องให้ออกจากสมาชิกพรรคน้ัน ชอบหรือไม่?

๒.การท่ีมี ๑๗ กก.บห.พรรคและ ๖๑ ส.ส.รวมท้ังส้ิน ๗๘ คน ประชุม

แล้วมีมติให้สมาชิกพรรคออกจาก “สมาชิกภาพ” โดยมิได้มี “ส.ส.ท้ังหมดของ

พรรค” ร่วมประชุมครบ ถือว่าชอบหรือไม่?

๓.ข้ออ้างในการมีมติเห็นชอบขับ อ้างข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ  ข้อ 

๕๔ (๕) ว่าเป็นเหตุร้ายแรงอื่น 

โดยพรรคไม่มีการต้ังคณะ กก.ข้ึนมาไต่สวน สอบสวน สมาชิกท้ัง  ๒๑ 

คน เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอให้ท่ีประชุมร่วมของพรรคพิจารณาเสียก่อน ชอบ

หรือไม่? และ....ฯลฯ

เหล่าน้ี  ว่า  “อาจขัดข้อบังคับพรรคและกฎหมาย”  จึงแจ้งให้ กกต.

ตรวจสอบ 

ประเด็นท่ีสอง....

การหาเสียงเลือกต้ังซ่อม เขต ๖ สงขลา จากปราศรัยหาเสียงของ ร.อ. 

ธรรมนัส ในฐานะเลขาฯ พรรค พปชร.

“นายธิวัชร์ ดำาแก้ว” พรรคก้าวไกล เข้ายื่นเอกสารคำาร้อง พร้อมหลัก

ฐานต่อ กกต.สงขลา ให้ตรวจสอบว่า

“การกระทำาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ปราศรัยเข้าข่ายผิดกฎหมาย

หรือไม่?”

ตรงน้ี  นับเป็น “อุบัติเหตุจร”  เหนือคิด คนส่วนใหญ่ท่ีได้ดู-ได้ฟังคลิป

เสียงปราศรัยธรรมนัส คืนน้ัน

ร้อง...เฮ้อ ไปตามๆ กัน!

เข้าตำารา “ปลาตายน้ำาต้ืน” ทำาให้นึกถึงคำาพูดอดีตนายกฯ ชาติชายข้ึน

มาติดหมัด

“ก่อนพูดเราเป็นนาย เมื่อพูดแล้ว คำาพูดน้ัน มันเป็นนายเรา”!

ก็ลองฟังคำาปราศรัยธรรมนัสตามคลิปท่ีนายธิวัชร์นำามาเป็นหลักฐานยื่น

ประกอบคำาร้องดูก็ได้

เน้ือหาใจความ มีประมาณว่า.....

“ในนามพรรคพลังประชารัฐและเขาต้ังใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ ไฟ

แรงและมีตังค์ พ่ีน้อง เราเลือก ส.ส. เราเลือกตัวแทนของพวกเรา เราต้องเลือก

คนท่ีมีความพร้อม ถูกต้องไหมพ่ีน้อง 

หน่ึง ชาติตระกูลต้องดี น่ันคือ ศรีตรัง ใช่รึเปล่าก็ไม่รู้

สอง ต้องมีตังค์ ไม่มีตังค์เหรอ เวลาไปช่วยชาวบ้าน สวัสดีครับพ่ีน้อง

ครับ โบ๊ตไม่มีตังค์ครับ (พร้อมกับทำาท่ายกมือไหว้ แล้วล้วงมือขวาเข้าไปใน

กระเป๋ากางเกง) 

พ่ีน้องเอาไหม...เอาไหม (เสียงผู้ฟังปราศรัยหาเสียง ตอบว่า...ไม่เอา) 

แต่ สวัสดีครับพ่ีน้อง (พร้อมกับทำาท่ายกมือไหว้ แล้วล้วงมือขวาเข้าไป

ในกระเป๋ากางเกง)

อ๋อ...พ่ีน้องเดือดร้อนเหรอครับ เด๋ียวโบ๊ตเอาน้ีไปใช้ก่อน (ใช้มือขวาท่ีล้วง

เข้าไปในกระเป๋ากางเกงทำาท่ายื่นของให้) 

อย่างน้ีชอบไหม...เอาไหม (เสียงผู้ฟังปราศรัยหาเสียง ตอบว่า...เอา) 

เอาไหม...ข้างหลังไม่ช่วยทำามาหากินเลยเน่ีย อย่างน้ีเอาไหมพ่ีน้อง 

(เสียงผู้ฟังปราศรัยหาเสียง ตอบว่า...เอา) เอาไหม (เสียงผู้ฟังปราศรัยหาเสียง 

ตอบว่า...เอา)”

จากตรงน้ี ผู้ร้อง “พรรคก้าวไกล” จึงขอให้ กกต.

๑.ตรวจสอบว่า ฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกต้ัง ส.ส. พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา  ๗๓ (๑)

“ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อจูงใจ

ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลง

คะแนนให้แก่ผู้สมัคร

หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ด้วยวิธีการ จัดทำา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อ

จะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำานวณเป็นเงินได้แก่ผู้

ใด หรือไม่?”

และอีกหลายข้อหาตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง สรุปว่า ท้ัง ร.อ.ธรรม

นัส เลขาฯ พรรค ท้ังในเวทีปราศรัยคร้ังน้ัน

มี กก.บห.พรรคและหัวหน้าพรรค “พลเอกประวิตร”  ร่วมรับฟัง

อยู่ด้วยครบ 

จึงให้ กกต.ตรวจสอบว่าคณะ กก.บห.พรรคพลังประชารัฐ มีการกระ

ทำาท่ีฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ หรือไม่?

น่ีแหละพ่ีน้อง.........

ท่ีเจ๊ฟอง “ฟองสนาน จามรจันทร์”  อ่านรหัสดาวเปร้ียงปร้างไว้แต่

ปลายปีก่อน ว่า

“พลเอกประยุทธ์ ยังมีแนวโน้มตกจากตำาแหน่งหรือถูกไล่-ทรยศ-หัก

หลังเป็นระยะๆ ตลอดปี เพียงแต่จะไล่ได้หรือไม่เท่าน้ัน”

ผมอ่านยังนึกขำา “เจ๊เอาอะไรมาทำานาย” แต่ตอนน้ีหายขำาแล้ว!

คำาว่า “นายกฯ ตกจากตำาแหน่ง” น้ัน เหตุจากคำาปราศรัยหาเสียง  ๑ 

จากผลุบผลับ “ขับผมออกจากพรรค” เหมือนละครตบตาอีก ๑

โอกาสพลังประชารัฐจะถูก “ยุบพรรค” ชนิดตกม้าตายด้วยกฎหมาย

แบบต้ืนๆ มีสูงมาก!

นายกฯ น่ะไม่ได้เอ่ียวด้วยหรอก......

แต่มันเก่ียว ตรงเป็น “นายกฯ บัญชีพรรค” น่ีแหละ เมื่อพรรคถูก

ยุบ นายกฯ ก็ต้อง “ตกเก้าอ้ี” ไปด้วยโดยปริยาย!

และอยากบอกว่า ธรรมนัสกับ ๒๐ ส.ส. รวมท้ัง ส.ส.สมศักด์ิท่ีร้อง

ให้ทบทวนมติน้ัน 

อย่าเพ่ิงออกตัวแรง เท่ียวไปเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคโน้น-น้ี

เชียว

รอให้นายทะเบียนพรรค พปชร.ส่งเรื่องมติพรรคขับ ๒๑ ส.ส.ไปให้ 

กกต.ตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องภายใน ๑๕ วันก่อน

ตราบใดท่ี กกต.ยังไม่รับรอง  ก็ถือว่าธรรมนัสกับ ๒๐ ส.ส.ยังเป็น

สมาชิกพรรค พปชร.อยู่!

ขืนไปยื่นใบสมัครเข้าพรรคอื่นก่อน กกต.รับรอง ระวัง..เจอข้อหา 

“เป็นสมาชิกซ้ำาซ้อน” จะซวยซับซ้อน “พ้นสภาพ” ไปท้ังสองพรรคเลย!

เห็น ส.ส.กลุ่มธรรมนัสไปเปิดประชุมพรรคใหม่ “พรรคเศรษฐกิจ

ไทย” ต้ังตัวแทนประจำาจังหวัดกันคึกคัก ก็อยากบอกไว้ 

ท่ีว่าให้หาพรรคอื่นสังกัดภายใน ๓๐  วันหลังถูกขับน่ันน่ะ  ก็หาไป  

แต่ตราบท่ี กกต.ยังไม่รับรองพิธีกรรมขับ อย่าผลีผลามไปเซ็นสมัครเข้า

พรรคอื่นก่อนล่ะ

เพราะพิธีกรรม “ขับพวกผมออกเถอะ” เมื่อ ๑๙ มกราน่ันน่ะ  ถ้า 

กกต.บอกว่าเป็น “ละครตบตา”

จะพากันเป็น “หมาเน่าลอยน้ำา” ทันที! 

อ้าว...พอดี.........

“เพจไทยคู่ฟ้า”  เผยแพร่กำาหนด การ การ เดินทางเยือนราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบียของนายกฯ ประยุทธ์ “เป็นทางการ” พอดี   เอ้า...อ่าน

“ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๖ ม.ค. ตามคำาเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน  ซัล

มาน บิน อับดุลอะซีช อัลซะอูด (His Royal Highness  Prince Mohammad 

bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) 

มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ซาอุดีอาระเบีย  

โดยการเยือนคร้ังน้ี เป็นการเยือนในระดับผู้นำารัฐบาลระหว่างสอง

ประเทศ เป็นคร้ังแรก ในรอบกว่า ๓๐ ปี

โดยนายกรัฐมนตรีมีกำาหนดเข้าเฝ้าฯ และพบหารือกับเจ้าชายมุฮัมมัด 

บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด  มกุฎราชกุมาร เพื่อส่งเสริมและกระชับ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน”

ก็เป็นข่าวดีของประเทศรับปี ๒๕๖๕!

วันก่อน ผมท้ิงท้ายไว้ว่า เรื่อง “ยกคอก-ย้ายพรรค” เป็นเรื่องเล็ก  ให้

ตามดูเรื่องใหญ่ท่ีจะเป็นมรสุมกระหน่ำาประเทศ

บางท่านอยากรู้ มันคืออะไร ฉะน้ัน วันน้ี มาขยาย “ดับกระหาย” กัน

จ๊ักหน่อย!

ประเด็นแรก.....

เรื่องคณะบริหารพรรคพลังประชารัฐ “ขับธรรมนัส” กับ ๒๐ ส.ส.ออก

จากพรรค 

การขับแบบผิดธรรมชาติ ปรากฏว่า ๑ ใน ๒๑ ส.ส.ไปยื่นหนังสือ “พลเอก

ประวิตร” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่าเขาไม่รู้เรื่อง ถูกอ้างชื่อร่วม 

การท่ีเขาถูกขับจากพรรคจึงไม่เป็นธรรม  ท้ังข้อหาท่ีขับก็ “ไม่เป็นจริง” 

ท้ังไม่มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงใดๆ ก่อนเลย

จึงขอให้หัวหน้าพรรค กก.บห.พรรค “ทบทวนมติ” น้ัน!

น่ีประเด็นหน่ึงละ และในเรื่องเดียวกัน.......

“นายศรีสุวรรณ จรรยา” ไปยื่น กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ให้ไต่สวนและวินิจฉัย กรณี พปชร.ขับ ๒๑ ส.ส.ว่า

“ดำาเนินการโดยชอบด้วยข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ๒๕๖๑ และ 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ๒๕๖๐ หรือไม่” ใน ๔ ประเด็น คือ

วั

ตามคาด

กทม.ว่ า  ไม่มีความเห็น  เพราะ

ประชาธิปัตย์ ไม่ได้ส่ง ด้วยเหตุผลอะไร

นั้นเป็นที่ทราบกันแล้ว สำาหรับผู้สมัคร

ของพรรคได้เตรียมไว้แล้วในการเลือก

ตั้งทั่วไปคือ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ซึ่ง

แม้เราไม่ได้เลือกตั้งซ่อม แต่ได้ลงพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง หลังเลือกตั้งซ่อมแล้วตน

จะได้ลงพื้นที่กับว่าที่ผู้สมัครอีก เพียงแต่

ยังไม่อยากลงพื้นที่ตอนนี้  เดี๋ยวจะกลาย

เป็นกระทบการเลือกตั้งซ่อมที่พรรคอื่น

เขาแข่งกันอยู่ 

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรค ปชป.  โพสต์เฟซบุ๊กส่วน

ตัวเรื่อง  “เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร 

ทางเลือกประชาธิปไตย-สืบทอดอำานาจ” 

ว่า    เมื่อ  12 ปีที่แล้ว ปี  2553 ผมมี

โอกาสลงสมัครเป็นตัวแทนพรรค ปชป.

ในการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 6  (เขตบึงกุ่ม 

คันนายาว หนองจอก และคลองสาม

วา) ซึ่งตอนนั้นพรรคเป็นฝ่ายรัฐบาล คู่

แข่งของผมตอนนั้นคือคุณก่อแก้ว พิกุล

ทอง จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำา

จากอีกฟากหนึ่งที่เผชิญหน้ากับรัฐบาล

คุณอภิสิทธิ์อยู่  เป็นการสู้ศึกเลือกตั้งกัน

อย่างสุดตัว  ผู้ ใหญ่ในพรรคทั้ง  2 มา

ช่วยกันหาเสียง รวมถึงงัดกลเม็ด สร้าง

กลยุทธ์ทุกรูปแบบมาใช้ และในที่สุดผม

ก็ได้มีโอกาสมาเป็น ส.ส.  เป็นการเลือก

ตั้งทางสัญลักษณ์ท่ามกลางแรงกดดัน

จากมวลชนที่ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งผลที่ออก

มาแสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการลง

คะแนนเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางการ

เมืองมากกว่าเพราะความชอบในตัวผู้

ลงรับสมัคร

เดิมพันระบอบประยุทธ์กับ ปชต.

“การเลือกต้ังซ่อมเขตหลักส่ีวันท่ี 

30 ม.ค.น้ี มองว่าเป็นการเลือกต้ังเชิง

สัญลักษณ์เช่นเดียวกัน เป็นการเผชิญหน้า

ระหว่างตัวแทน “ระบอบประยุทธ์”  กับ 

“ระบอบประชาธิปไตย” จะมีประชาชน

จำานวนก่ีคนท่ีโหวตพรรคเพื่อไทย พรรค

ก้าวไกล และจะมีก่ีคนท่ีโหวตพรรคพลัง

ประชารัฐและพรรคกล้า  ซ่ึงเป็นการ

สะท้อนนัยทางการเมืองระดับประเทศ 

และแนวโน้มการเลือกต้ังในคร้ังหน้าการ

เลือกต้ังซ่อมส่ิงท่ีน่าสนใจมากกว่าใคร

จะชนะ  คือฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่าย

ท่ี  “เลือกการสืบทอดอำานาจ” จะได้รับ

คะแนนเสียงมากน้อยแค่ไหน  เพราะว่า

สุดท้ายแล้วเสียงของประชาชนจะเป็นผู้

กำาหนดการเมืองระดับชาติ  ข้ึนอยู่กับพ่ี

น้องประชาชน” นายพนิตระบุ

วันเดียวกัน เวลา 10.30 น. นาง

สรัลรัศม์ิ  เจนจาคะ  ผู้สมัคร ส.ส.กทม.

เขตหลักส่ี-จตุจักร  เบอร์ 7 พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) และนายจักรพันธ์ พร

นิมิตร หัวหน้าภาค กทม. ลงพ้ืนท่ีบริเวณ

ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง เพื่อเดินทักทายกับ

ประชาชนอย่างใกล้ชิด  โดยมีกลุ่มคนรุ่น

ใหม่มาช่วยหาเสียงด้วย โดยนางสรัลรัศม์ิ

ให้สัมภาษณ์ว่า จะไม่มีการต้ังเวทีปราศรัย

ใหญ่แน่นอน แต่จะมี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ หัวหน้าพรรคท่ีจะเดินทางมาใน

พ้ืนท่ี โดยจะพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้

ชิด เพื่อนำาปัญหาท่ีสะท้อนจากประชาชน

ไปแก้ไขให้

เมื่อถามว่า หากไม่จัดเวทีปราศรัย

ใหญ่ ประชาชนจะทราบแนวทางนโยบาย

ของพรรค พปชร.ได้อย่างไร นางสรัลรัศม์ิ                         

กล่าวว่า พรรค พปชร.ไม่ใช่พรรคใหม่ 

ทำางานบริหารประเทศมากกว่า 3  ปีแล้ว 

ประชาชนจึงทราบแนวทางนโยบายและ

การบริหารพรรคมาโดยตลอดอยู่แล้ว  จึง

ไม่จำาเป็นต้องจัดเวทีปราศรัย  ส่วนเหตุผล

ท่ีไม่จัดเวทีปราศรัย  ก็เนื่องจากเป็นช่วง

การแพร่ระบาดของโควิด  ในพ้ืนท่ีเขต

หลักส่ีก็เร่ิมมีตัวเลขผู้ติดเช้ือขยับมากข้ึน

แล้ว  เราเป็นห่วงประชาชน  จึงไม่อยาก

ให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ ไม่เก่ียวข้องจากกรณี

การปราศรัยในการเลือกต้ังซ่อมท่ีภาคใต้

เมื่อถามต่อว่า ในการหาเสียงวันนี้

มีกลยุทธ์ใหม่หรือไม่ นางสรัลรัศมิ์กล่าว

ว่า วันนี้มีน้องๆ คนรุ่นใหม่ที่ลงมาช่วย

รณรงค์หาเสียงในพื้นที่  โดยอยากจะลง

มารับฟังปัญหาของชุมชน

ด้านนายจักรพันธ์กล่าวว่า  เท่าที่

ตนได้ลงมาร่วมลงพื้นที่ ทุกครั้งก็จะเห็น

ว่าได้รับเสียงตอบรับจากชาวบ้านเป็น

อย่างดีจากนโยบายของรัฐบาล และการ

ดูแลพื้นที่เป็นอย่างดีของผู้สมัคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ระหว่าง

การให้สัมภาษณ์ได้มีประชาชนคนหนึ่ง

กล่าวชื่นชมนายสิระ เจนจาคะ และนาง

สรัลรัศมิ์ทั้งน้ำาตา พร้อมเข้าสวมกอด โดย

ระบุว่า  ในช่วงสถานการณ์ โควิดที่ผ่าน

มา คนในชุมชนได้รับการช่วยเหลือดูแล

จากนายสิระและนางสรัลรัศมิ์เป็นอย่าง

ดี และขอให้นางสรัลรัศมิ์ช่วยเหลือดูแล

พวกตนต่อไป

ทางด้านนายสุรชาติ  เทียนทอง 

ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 9 พรรคเพื่อไทย 

พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ตลาด

เคหะทุ่งสองห้อง ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 

เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

ที่มาจับจ่ายตลาดสดในช่วงเช้าวันหยุด

สุดสัปดาห์  โดยมีประชาชนมาให้กำาลัง

ใจจำานวนมาก

 นพ.ชลน่านกล่าวว่า การเลือก

ตั้งในครั้งนี้ถือว่ามีความสำาคัญเป็นอย่าง

มาก   การลงพื้นที่หาเสียงในช่วงสัปดาห์

โค้งสุดท้าย จะดำาเนินการทุกวันอย่างต่อ

เนื่อง มี ส.ส.และเครือข่ายร่วมลงพื้นที่

ทุกวัน  โดยเฉพาะการปราศรัยใหญ่วันที ่ 

28 ม.ค. ที่สวนสุขภาพเคหะทุ่งสองห้อง 

ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป พรรค

เพื่อไทยจะเปิดเผยทุกเรื่อง ทุกด้าน รวม

ถึงวิสัยทัศน์ของนายสุรชาติอย่างหมด

เปลือก มั่นใจว่าประชาชนจะให้การตอบ

รับเป็นอย่างดี

นายสุรชาติกล่าวว่า มีความมั่นใจ

ในพี่น้องประชาชน จากการที่ตนอยู่กับ

คนในพื้นที่มาโดยตลอด 17 ปี  ยังคงมี

กระแสการตอบรับที่ดีขึ้นทุกวันตลอด

การลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา และเป็น

ไปโดยธรรมชาติ ยืนยันว่าทุกวันเป็นวัน

ของประชาชน แม้ว่าจะมีตำาแหน่งหรือ

ไม่ก็ตาม  

ก.ก.เปิดตัว”วิโรจน์”ชิงผู้ว่าฯกทม.

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ทีมงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมของนายชัชชาติ  สิทธิ

พันธุ์  ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.  ในนาม

อิสระ และอดีตผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร New 

Dem หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรค ปชป. 

โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง  “ของดี…เมืองเราก็มี

ได้” - “ลานกีฬาพัฒน์ 2” ว่าได้มีโอกาส

มาลงพื้นที่เขตราชเทวี  (ซึ่งขับรถผ่านอยู่

บ่อยๆ แต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเดินรับ

ฟังปัญหาพื้นที่) และได้ไปดู  “ลานกีฬา

พัฒน์  2” ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใต้ทางพิเศษ

ศรีรัช ช่วงแยกอุรุพงษ์ ซึ่งเป็นการร่วม

มือระหว่างสำานักราชเลขาธิการ สสส. 

สถาบันอาศรมศิลป์  และ กทม.  เป็น

โครงการที่ผมประทับใจมาก  เพราะมี

ครบสิ่งที่ต้องการในพื้นที่สาธารณะ  ไม่

ว่าจะเป็นสนามกีฬาต่างๆ จากคอร์ดแบต 

มินตัน ปิงปอง ฟุตซอล หรือลู่วิ่งที่มีระบุ

ระยะ และเครื่องออกกำาลังกาย มากกว่า

นั้นยังมีห้องสมุดที่ประชาชนเข้าไปยืม

หนังสือได้ 

นายพรพรหมระบุว่า  เชื่อว่า

โครงการดีๆ  อย่างนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพฯ 

แต่อาจจะยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์

ที่ทั่วถึง นอกเหนือจากการโปรโมตผ่าน

ออนไลน์แล้ว  ควรจะต้องมีการจัดกิจ

กรรมเรื่อยๆมีมินิคอนเสิร์ต นิทรรศการ

ต่างๆ  เพื่อดึงคนหลากหลาย  เข้ามามี

ส่วนร่วม  โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  (ที่ส่วน

ใหญ่ยังคง เลือกที่จะไป hang out กันที่

ห้างมากกว่าที่พื้นที่สาธารณะ) ประเด็นนี้

มีความสำาคัญมาก  เพราะเมื่อประชาชน

เห็นโครงการเหล่านี้ก็จะได้เห็นว่า 

“ของดี…เมืองของเราก็มีได้”  ไม่ใช่ว่า

ของดีๆจะมีได้แค่เฉพาะในเมืองในยุโรป

หรืออเมริกาเท่านั้น และจะมี Mindset 

ว่า “ถ้าพื้นที่ใต้ทางด่วนนี้ทำาได้ และทำาไม

ที่อื่นจะทำาไม่ได้”

เมื่อเวลา 18.00 น. ท่ีซอยรามคำาแหง 

42  พรรคก้าวไกลจัดกิจกรรมเปิดตัว

แคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(กทม.)  ก่อนเร่ิมงานได้มีการเปิดวีทีอาร์ 

เพื่อสะท้อนปัญหาในกรุงเทพฯ  เน้นย้ำา

ว่า  ถึงเวลาเลือกผู้ว่าฯ  ท่ีพร้อมชน เพื่อ

คนกรุงเทพฯ โดยนายพิธา  ล้ิมเจริญรัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าว

ไกล ได้ข้ึนกล่าวบนเวทีตอนหน่ึงว่า  เรา

ต่อสู้ในเรื่องการกระจายอำานาจมาโดย

ตลอด ท่ีผ่านยังไม่เห็นผู้ว่าฯ กทม. ท่ีพร้อม

จะชนทุกปัญหา 7-8 ปีท่ีผ่านมาคน กทม.

ไม่มีโอกาสเลือกผู้ว่าฯ ของตัวเอง ปีน้ีเป็น

ปีสร้างความหวังและการเปล่ียนแปลงให้

กับคนกรุงเทพมหานครท่ีอึดอัด ท่ีเป็นแรง

เฉื่อยของเมือง ต้องการผู้ว่าฯ ท่ีต้องการชน

ปัญหา ไม่ซุกปัญหาไว้ใต้พรม

“ปีนี้เป็นปีที่วิเศษที่จะมีการเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม. แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. 

จึงจำาเป็นต้องเป็นคนที่พิเศษ คือผู้ว่าฯ 

กทม. ที่เชื่อได้สนิทใจ คือผู้ว่าฯ กทม.ที่

จะไม่คลอนแคลนไปไหนเมื่อเจอปัญหา 

จะเป็นผู้ว่าฯ  กทม.  ที่พร้อมประสาน

งานทุกภาคส่วน ถ้าประสานงานไม่ได้

ก็พร้อมที่จะชนโดยนำาผลประโยชน์ของ

คนกรุงเทพฯ  เป็นตัวตั้งในการทำางาน 

ตลอดปีที่ผ่านมา  ได้พูดคุยกับคนหลาย

อาชีพหลายช่วงอายุ แค่ยังไม่มีคนที่เป็น

ดีเอ็นเอของความเป็นพรรคก้าวไกล และ

คนที่ผมจะเชื่อมั่นสนิทใจว่าจะเอาผล

ประโยชน์ของคนกรุงเทพฯ  เป็นที่ตั้ง  

วันนี้ตัดสินใจครั้งสำาคัญที่จะเอาเสาหลัก

ของ ส.ส. ที่เคียงบ่าเคียงไหล่มาตั้งแต่

พรรคอนาคตใหม่ มาถึงพรรคก้าวไกล 

มาปักลงใจกลางกรุงเทพฯ  เพื่อทำางาน

ให้กับประชาชน โดยจะเสนอนายวิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล  เป็นแคนดิเดตผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ 

กทม.ของพรรคก้าวไกล” นายพิธากล่าว.

ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันท่ี  23  ม.ค.  เพจ

ไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่กำาหนด การ การเดิน

ทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

อย่างเป็นทางการของ  พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์โอ ชา  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม  ระหว่างวัน

ท่ี   25-26 ม.ค. 65 ตามคำาเชิญของเจ้า

ชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะ

ซีช อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกฯ 

และ รมว.กลาโหมซาอุดีอาระเบีย  โดย

การเยือนคร้ังน้ีเป็นการเยือนในระดับ

ผู้นำารัฐบาลระหว่างสองประเทศเป็นคร้ัง

แรกในรอบกว่า  30  ปี   โดยนายกฯ  มี

กำาหนดเข้าเฝ้าฯ และพบหารือกับเจ้าชาย

มุฮัมมัดฯ เพื่อส่งเสริมและกระชับความ

สัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน

ท้ังน้ี การเดินทางดังกล่าวทำาให้

ต้องเล่ือนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) จากวันอังคารท่ี  25  ม.ค. มาเป็น

วันจันทร์ท่ี  24  ม.ค.แทน.

กรุงเทพฯ •  เม่ือวันอาทิตย์  กลุ่ม

ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็น

ธรรม หรือพีมูฟ ได้ยกระดับการชุมนุม

จัดคาร์ม็อบบุกบ้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จากหน้า

องค์การสหประชาชาติ  (ยูเอ็น)  ไปยัง

ซอยลาดพร้าว 71   ซ่ึงเป็นบ้านพักของ 

พล.อ.ประวิตร  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องเชิง

นโยบาย 15  ข้อเพื่อให้นำาเข้าท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.)  ในวันท่ี 24 ม.ค.น้ี  

หลังจากได้ ไปย่ืนหนังสือท่ีทำาเนียบ

รัฐบาลเมื่อวันศุกร์ท่ี 21 ม.ค.และไม่ได้

รับการตอบรับจาก พล.อ.ประวิตร 

ทั้งนี้ กลุ่มพีมูฟได้ใช้เส้นทางถนน

พหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ห้าแยกลาดพร้าว แยกรัชโยธิน  เลี้ยว

ขวา ถ.รัชดาภิเษก โดยหยุดทำากิจกรรม

ที่หน้าพรรคพลังประชารัฐ    (พปชร.) 

เพื่อตามหา พล.อ.ประวิตร  โดยโปรย

รูปภาพใบหน้าของ  พล.อ.ประวิตร 

พร้อมบีบแตรส่งเสียงดังเพื่อแสดงออก

เชิงสัญลักษณ์  โดยมีเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สน.พหลโยธินตั้งแผงเหล็กกั้นรักษา

ความปลอดภัย ภายหลังทำากิจกรรม

เสร็จมวลชนได้เดินทางต่อมุ่งหน้าบ้าน

พักรองนายกฯ แต่เมื่อมาถึงบริเวณ

ถนนลาดพร้าว  71  ก่อนถึงบ้านพัก 

พล.อ.ประวิตร พบว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ได้นำาแผงเหล็กและลวดหนามหีบเพลง

มากั้นไว้ไม่ให้มวลชนผ่านไปได้ และมี

กำาลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 1   กองร้อย 

พร้อมรถควบคุมผู้ต้องหาเตรียมพร้อม

รักษาการณ์  ทำาให้กลุ่มมวลชนปักหลัก

อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว 71   

ต่อมากลุ่มพีมูฟได้นำาป้ายไวนิล

ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องทั้ง  15 

ข้อไปติดที่แผงเหล็กและลวดหนามหีบ

เพลง   พร้อมกับอ่านแถลงการณ์เรียก

ร้องทั้ง 15 ข้อ ก่อนระบุว่าขอยืนยันว่า

ข้อเรียกร้องทั้งหมดต้องเข้าสู่ที่ประชุม 

ครม.ให้มีมติเห็นชอบเท่านั้น หากทำา

ไม่ได้แสดงว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ 

หมดสิ้นความชอบธรรมในการบริหาร

ประเทศต่อไป  และขอส่งสารนี้ถึง

ประชาชนที่เดือดร้อนจากการบริหาร

งานของรัฐบาลชุดนี้  ชวนเชิญมาร่วม

กันเคลื่อนไหวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

เตรียมเสบียงอาหารมาให้พร้อม ยืนยัน

จะปักหลักที่กรุงเทพฯ ยกระดับการ

เคลื่อนไหวบุกทำาเนียบฯ ตามสิทธิอัน

พึงมีและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์  ก่อน

ประกาศยุติการชุมนุมและเดินทางกลับ

ไปปักหลักที่หน้ายูเอ็น พร้อมประกาศ

ยกระดับการชุมนุมปิดทำาเนียบฯ  ใน

วันที่ 24 ม.ค. โดยจะมีมวลชนเข้าร่วม

ชุมนุมไม่น้อยกว่า 1,000 คน.

‘พีมูฟ’ลั่นบุกทำาเนียบฯ

หากไม่เคาะ15ข้อเรียกร้อง

‘บิ๊กตู่’เยือนซาอุฯในรอบกว่า 30 ปี
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกไปฮัมเพลงไป.. ขอ

อยายอมแพ อยาออนแอ แมจะรองไห จงลุกข้ึนสู

ไป จุดหมาย ไมไกลเกินจริง ...ใชเตือนใจตัวเองไดในยามขาวยาก

หมากแพง แมไมใช FC “ลุงตู” เหมือนคําสอนของพระ “ตนเปน

ท่ีพ่ึงแหงตน” ก็ควักมาใชไดทุกสมัย ไมวาโลกจะเปล่ียนแปลงไป

ขนาดไหนก็ตาม ...•โลกเปล่ียน แตการเมืองไทยไมเห็นจะเปล่ียน

ตาม!!!  คนเลนยังคงเปนกลุมกอนเดิมๆ เขียนบทเลนปาห่ีหลอก

ชาวบานแบบเนียนๆ จนทุกสภากาแฟถึงข้ันตอรองกันวา “ยุบ

สภา vs ปรับ ครม.” อันไหนจะมากอนมาหลัง ...•บันทึกไว ณ 

บรรทัดน้ีวา ฝากฝงพรรคใหญฝายคานท่ีออกมาเยยหยันทาทาย

ให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ..ยุบ

สภา น้ันก็พูดไปตามบทเทาน้ัน!! แต

ใตเกาอ้ีน้ันขาส่ันพร่ับๆ กลัวการยุบ

สภามากกวาใครเพ� อนทีเดียว เพราะ

กฎหมายลูกเลือกต้ังบัตร 2 ใบท่ีวาด

หวังวา “เพ� อไทย” จะกลับมาทวงคืน

เกาอ้ีแบบแลนดสไลดน้ันยังไมสําเร็จ

เรียบรอยนะจะ  อยางไรเสีย ถาม

ใจลึกๆ ของฝายคานแลว ..อยาเพ่ิง

ยุบๆ โอม..เพ้ียง!! ...•แนวโนมการ

กดดันให “ปรับ ครม.” น�าสนใจ

ติดตามอยางใกลชิดท่ีสุด วาเพลง “อยายอมแพ” ของ ออม-สุ

นิสา สุขบุญสังข จะมีมนตขลังสรางพลังใหกับนายกฯ ตูปฏิเสธ

การปรับ ครม.ในชวงนับถอยหลังรัฐบาลหรือเปลา?!? เพราะเสียง

ปร่ิมนํ้า 247 เสียงของพรรครวมรัฐบาลน้ัน ถือเปนสถานการณลอ

แหลมเส่ียงอยูเส่ียงไป ทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจท่ีชาวบานตอน

น้ีหนาเขียวหนาแดงเพราะอดทนกันมานานพอสมควรทีเดียว 

...•“กวนผูกองธรรมนัส” กับพวกอีก 20 คน ไปสังกัดพรรค

เศรษฐกิจไทยแบบมีวาระซอนเรนอยูแลว ใครๆ ก็รู ตัวละคร

ใหมๆ  ท่ีแอบอยูขางหลังมานานก็เร่ิมเปดหนา  ไมวาจะเปน อภิชัย 

เตชะอุบล  ส.ส.บัญชีรายช� อจาก 

ปชป. เจาของพรรคเศรษฐกิจไทย

ตัวจริงเสียงจริง จนถึง พล.ต.อ.พัชร

วาท วงษสุวรรณ “นองปอด” ของ

พ่ีปอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

ผูจัดการบานลาดพราวผูมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จ ...•งานน้ีจําเปนตองลุน

กันตอวาปลอยเสือเขาปา หรือลอเสือ

ออกจากถํ้ากันหนอ?!? อันไหนคือ 

ซตพ.ของพ่ีนอง 3 ป. ท่ีเคยประกาศ

วา “ไมท้ิงกัน” ...•พปชร.เร่ิมอึมครึม 

เหมือนโปรโมช่ัน “ขาลง” ถือเปน

โอกาสท่ีดีสงผลใหพรรคใหม “สรางอนาคตไทย” ของ 2 กุมาร 

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ และ อุตตม สาวนายน ท่ียังไมเข็ดจาก

การเมือง มานําเสนอทางเลือกใหมใหกับประชาชน ...•แคเร่ิม

ตนย่ีหอ 4 กุมารหดหายเหลือแคก่ึงหน่ึง ไมใชเร� องน�าแปลกใจ 

แตท่ีประกาศโพละ! “ไมเอาประยุทธ” แน�นอน เปนเร� องอ้ึง-ท่ึง-

เสียว ..ก็วาได ..เอาเปนวา ขอบันทึกสะกิดเตือนดวยความหวงใย

วา ระวัง..เหน� อยหน�อยนะ ฯพณฯ 

...•จังหวะชีวิตมีข้ึนมีลงมีเปแลวก็มี

เปะ.. คงตองยกใหกับกรณีตัวอยาง 

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ท่ีลาสุด

เม� อวันท่ี 21 มกรา.ท่ีผานมาน้ีเอง 

ศาลปกครองสูงสุดกลับคําส่ังของ

ศาลปกครองช้ันตน ใหกลับไปอยูใน

สถานภาพ “สํารองราชการ” แบบ

เดิม หลังจากท่ีกลับมาน่ังล้ัลลาใน

เกาอ้ีรอง ผบ.ตร. ตามคําส่ังคุมครอง

ช่ัวคราวของศาลปกครองช้ันตนแค

ไมก่ีเดือน..เอวัง!! ดวยประการฉะน้ี 

...•บันทึกน�าสนใจ นพ.สุวรรณชัย 

วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปดเผยขอมูลการสํารวจ

อนามัยโพล วันท่ี 15-21 มกราคม 2565 พบวา คนไทย 65% 

ยังมีความกังวลหากมีการระบาดของโรคโควิด และปริมาณคาฝุน 

PM 2.5 สูง โดยเร� องท่ีกังวลมากท่ีสุดคือ กลัวติดเช้ือจากการไป

จับจายซ้ือของวันไหวในตลาด หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต 

51.8% รองลงมาคือ กลัวการติดเช้ือจากการรวมญาติท่ีบาน หรือ

สถานท่ีพักอาศัย 42% และหวงผูสูงอายุซ่ึงเปนกลุมเส่ียงสูง อาจ

ติดเช้ือไดงาย มีอาการรุนแรง 41.2% ...•ฉะน้ัน..การแกปญหา

ความกังวลท่ีดีท่ีสุดก็คือ การรูจักดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

อยาไดประมาท  เพราะเราพิสูจนทราบกันมาเกือบ 2 ปแลววา 

การตอสูกับไวรัสโควิด-19 น้ันคือการสวมหนากากอนามัย การ

เวนระยะหาง หม่ันลางมือ ท่ีสําคัญ ระบบสาธารณสุขของบาน

เราน้ันมีประสิทธิภาพไมแพใครในโลกใบน้ี การรูอยูใหเปนและ

อยูใหไดกับไวรัสคือหัวใจของวิถีวันน้ีน่ันแหละ ...•

ปยสาร

นพ.สุวรรณชัย 

วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อภิชัย เตชะอุบล 

w

พล.ต.อ.วิระชัย 

ทรงเมตตา 

วลาผานไปไวเหลือเกิน เผลอแปบเดียวก็จะหมดเดือนมกราคม

แลว ซ่ึงบทความช้ินน้ีก็ถือวาเปนบทความแรกในปน้ีของผม 

ตนปแบบน้ีเร่ิมดวยเร� องเบาๆ กันกอนก็แลวกันครับทุกคน

สถานการณบานเมืองชวงนี้ก็ยังคงวนเวียนอยูกับเร� องของ

การระบาดระลอกใหมของโควิดสายพันธุ โอมิครอน ที่เริ่มระบาด

ชวงปลายปกอนจนมาถึงตอนนี้ ยังโชคดีที่ในประเทศไทยถือวา

ระบาดไมหนักมาก ในวันที่ผมเขียนบทความชิ้นนี้ เพิ่งมีผูเสียชีวิต

จากโควิดสายพันธุ โอมิครอนเปนคนแรกของประเทศไทย

แตเม� อโควิดมาแบบนี้ ทําใหการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยก็ยังคงตองเปนรูปแบบของการเรียนออนไลนเปนหลัก

เหมือนปกอน นั่นก็ทําใหเด็กๆ นองๆ หลายคนน�าจะยังตองเรียน

ออนไลนผานหนาจอกันตอไป อีกพักใหญๆ กันเลยทีเดียว

ทีนี้เม� อตองเรียนออนไลน สิ่งที่ตามมาคือการอยูกับขาวสาร

ที่มาทางออนไลนหรือส� อสังคมออนไลนตางๆ แทบจะทั้งวัน จาก

ที่นั่งเลนมือถือกันอยูแลว งานนี้น�าจะอยูหนาจอกันนานยิ่งขึ้นกวา

เดิม

และอยางที่ทุกๆ ทานทราบกันดีวา การเขาถึงขอมูลขาวสาร

และการใช โซเชียลมีเดียของเยาวชนในตอนนี้ มีเร� องน�ากังวลใจอยู

ไมนอยเลยทีเดียว

เม� อพูดถึงเร� องของวงการส� อก็คงตองเริ่มดวยเร� องของขอมูล

ขาวสาร ที่หลายๆ คนทราบกันยังดีอยูแลววาตอนนี้ในโลกออนไลน

นั้นเต็มไปดวยขาวปลอม ขาวปลอย ขอมูลเท็จมากมาย เว็บขาว

ที่ถูกสรางขึ้นมาเพ� อปลอยขาวก็มีเต็มไปหมด ยิ่งในโซเชียลมีเดีย

ตางๆ มีคนสรางเพจปลอมขึ้นเยอะมากๆ นี่ยังไมนับการสราง

กระแสปลอยขาวกันไปมาของกลุมตางๆ

อยาวาแตการปลอยขาวกันเองเลย การใช  IO ยอมาจากคํา

ภาษาอังกฤษวา Information Operation และแปลแบบตรงๆ ตัว

วา ปฏิบัติการขาวสาร ซึ่งมักมาจากฝงรัฐเอง ก็มีความน�ากลัวไม

แพกัน เพราะบางครั้งเราจะเห็นการปลอยขาวที่ดูไมคอยจะถูกตอง

เทาไร หรือบางครั้งดูจะเปนเหมือนการโฆษณาชวนเช� อเอามากๆ

ขอมูลขาวสารในยุคไรพรมแดนแบบนี้บอกไดเลยวาขอมูลมี

เยอะจริงๆ แตในขณะเดียวกันนั้นเราก็ตองไมลืมวาเม� อมันมีเยอะ 

ก็ยิ่งตองมีการตรวจเช็กขอมูลมากขึ้นตามไปดวย

ผมเคยเขียนไวนานแลววา วิชารูเทาทันส� อ ควรเปลี่ยนจาก

วิชาในคณะนิเทศศาสตร มาเปนวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคณะ

ควรจะไดเรียน หรือจะใหดีควรจะมีการเรียนการสอนเร� องนี้ตั้งแต

ระดับมัธยมเลย เพราะเราก็รูๆ กันอยูวาเด็กรุนใหมๆ นั้นอยูกับส� อ

ออนไลนแทบจะตลอดเวลา

อีกสิ่งหนึ่งที่น�ากังวลใจคือเร� องของเอไอในโลกออนไลน ที่

เม� อเราดูคลิปหรืออานขอมูลอะไรมากๆ ขอมูลที่ใกลเคียงกันมักจะ

ถูกเรียกขึ้นมาใหผูอานคนนั้นเห็นและเขาไปอานได โดยทันที หรือ

ไม ก็อยางนอยๆ เห็นในหนาฟดอยางแน�นอน

จริงๆ เร� องพวกนี้ก็เปนอะไรที่พูดกันมาตลอดในชวงหลายป

มานี้ หน�วยงานตางๆ ทั้งที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม หรือที่มีอยูเดิมตางก็

รูปญหานี้ดี แตสุดทายปญหาเดิมๆ เหลานี้ก็ยังอยู และสวนตัวผม

เช� อวามันจะทวีความน�ากลัวมากยิ่งขึ้นไปเร� อยๆ ตราบใดที่ยังไมมี

การเขามากํากับดูแลหรืออาจจะถึงขั้นตองควบคุมเลยทีเดียว ถา

มันจําเปน

เสรีภาพของส� อเปนสิ่งจําเปน แตก็ตองตั้งอยูบนคุณธรรม

จริยธรรมดวย หลายสิ่งที่เกิดขึ้นชวงหลังผมบอกเลยวาเกิดขึ้นได

เพราะส� อบางสํานักหรือบางรายการละเลยเร� องพวกนี้ สนใจกันแค

เพียงเร� องของเรตติ้ง ยอดไลค ยอดแชร ยอดคนดู จนลืมจริยธรรม

คุณธรรมกันไปหมด ตัวอยางที่เห็นชัดๆ ก็กรณีอยาง “ลุงพล” ผม

วาส� อบางชองก็เกาะติดชีวิตลุงพลมากเกินไป แถมไปสรางตัวตน

ใหลุงพลเปนเซเลบ ซึ่งเราตองไมลืมนะครับวาลุงพลเปนหนึ่งในผู

ตองสงสัยในคดีนองชมพู (ณ เวลานั้น) 

ไหนๆ พูดถึงเร� องนี้ ส� อออนไลนนี่แหละครับที่น�าเปนหวง

ที่สุด เพราะจะมีการจัดเรตติ้งกันไดอยางไร จํากัดอายุผูชมอยางไร 

แถมการที่ออนไลนทําใหกดดูตอนไหนก็ได หรือถาเปนแบบเสีย

เงิน เราจะแน�ใจไดอยางไรวา คนที่อายุนอยกวา 18 จะไมเขาไป

ดู ยิ่งพวกคอนเทนต 18+ เด็กบางคนอาจจะไปเอาบัตรเครดิตพอ

แมไปสมัครได หรือพอแมสมัครแลวล็อกอินไว ไมไดกดออก เด็กๆ 

มาเลนคอมพเลนมือถือตอก็อาจจะกดเขาไปดูได รวมถึงการจะ

ทําอยางไรไมใหเยาวชนกลายเปนเหย� อแลวหลงเขาไปอยูในธุรกิจ

เหลานี้ ยังไงก็คงตองฝากไปยังเหลาผูใหญ ผูบริหารประเทศ ที่

มีหนาที่และมีอํานาจในการดูแลเร� องพวกนี้ดวยนะครับ

เม� อเด็กๆ หรือเยาวชนอยูหนาจอแทบจะตลอดเวลาทําให

กลายเปนกลุมเปาหมายที่มักจะโดนลอลวงใหเขาไปทําอะไรที่ไมถูก

ไมควร ไมวาจะเว็บพนันตางๆ เว็บแชรลูกโซ และอีกสารพัด ที่จอง

จะหลอกลวง หรือลอลวงก็มีมากขึ้นตามไปดวยเชนเดียวกัน อยาง

ไมนานนี้เราเห็นนองนักเรียนคนหนึ่งไปปลนรานทองเพราะไปเสีย

เงินใหพวกแชรลูกโซกันผานไลน 

ในฐานะคนเคยอยูแวดวงส� อก็คงไดแตหวังละครับวา หน�วย

งานภาครัฐที่กํากับดูแลเร� องพวกนี้ จะกาวทันเทคโนโลยีและกล

โกงเสียที เพ� อหยุดยั้งสิ่งเหลานี้ ไมใหมีใครตองเปนเหย� ออีก แต

ก็นั่นละครับ เราทุกคนก็รูๆ กันอยูวาหน�วยงานรัฐมักจะตาม

เทคโนโลยี ไมคอยจะทันสักเทาไร ก็คงไดแตคอยย้ําเตือน เฝาหวัง 

และติดตามเร� องพวกนี้ดวยความหวงใยกันตอไป.

ญหาเร� อง พืชกัญชา ซึ่งเปน ยาเสพติดชนิดหนึ่งทั้ง

ตามความเปนจริงและกฎหมาย ในประเทศไทยมานาน

หลายสิบป

แต รัฐบาลชุดนี้ กําลังจะทําใหเปน สิ่งถูกกฎหมาย 

คลาย พืชผักทั่วไป ที่ผูคนสามารถนําไปปรุงเปนยารักษาโรค

ตามความเช� อของแตละคนได รวมทั้งใชปรุงอาหาร หรือ ชาว

บานโดยเฉพาะคนหนุมสาวใชสูบเสพกันตามผับบารหรือที่บาน

เพ� อความสุขสนุกสําราญกันไดอยางสบาย “ยิ่งกวาบุหรี่”!

เปนตามนโยบาย กัญชาเสรี ที่

พรรคการเมืองรวมรัฐบาลไดประกาศ

และขึ้นปายหาเสียงไวทั่วไทยใน

การเลือกตั้งใหญในป 2562 ซึ่งถูก

ประชาชน “ผูนิยมกัญชา” ทวงถาม 

หลังจากการเลือกตั้งไดผานมานาน

หลายป เพ� อที่ผูคนทั้งชาวไทยและตาง

ชาติจะไดปลูกและเสพกัญชากันอยาง

ถูกกฎหมาย ไมตองคอยหลบๆ ซอนๆ 

มองวาตํารวจคนใดจะจับหรือไมเชน

ปจจุบันตอไป!

หลังจากประมวลกฎหมายยา

เสพติดใหมซึ่งประกาศใชในวันที่ 9 

ธันวาคม 2564 ก็ไดมีการถกเถียง

และชี้แจงกัน  ในหมูผู ไมรู วา กัญชา

ไมไดถูกกําหนดใหเปนยาเสพติดผิด

กฎหมายแลว ฉะนั้นใครที่ปลูก ครอบ

ครอง คา หรือสูบเสพกัญชา ไมมี

ความผิดทางอาญาแตอยางใด?

แตจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไมมี “นักกฎหมายผูรู” คนใดกลา

ปลูกกัญชาไวหนาบาน หรือสูบเสพใหผูคนเห็นเปนประเด็นให

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับสงอัยการฟองศาล เพ� อ

พิสูจนวาเปนความเขาใจที่ถูกตองสอดคลองกับกฎหมายอยาง

แทจริงหรือไม?

แตหลังจากเวลาไดผานไป ในการประชุมของคณะ

กรรมการอาหารและยาที่ มีผูนิยมกัญชามารวมพิจารณา 

ปญหานี้เม� อวันที่ 21 ม.ค.2565 ก็กลับยอมรับวา

ถาจะทําใหกัญชาถูกกฎหมาย ก็ตองมีการแกไข ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ที่กําหนดใหเปนยาเสพติดประเภท 5 

ทําใหไมปรากฏถอยคํานี้อีกตอไป เพ� อใหเกิดความชัดเจนไมเปน

ประเด็นถกเถียงกันวายังผิดอยูหรือไมเสียกอน

และจะไดเสนอเขาสูการประชุมพิจารณาของคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ พลเอกประยุทธ  

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยไดมอบหมายให 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝายกฎหมายรับผิด

ชอบเปนประธาน แทนตลอดมา ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 

2565

ซึ่งถา คณะกรรมการ ป.ป.ส.ชุดนี้ เห็นชอบตามที่

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ รัฐมนตรีวาการ ก็สามารถออก

ประกาศฉบับใหมไมกําหนดใหกัญชาเปนยาเสพติดอีกตอไป  ไม

วาประเภทใด 

จะสงผลทําให ผูคนทุกอาชีพและเพศวัยที่อาศัยอยูใน

ประเทศไทย สามารถปลูกและขนคากัญชา รวมทั้งสามารถ

ครอบครองหรือนําไปเสพกันในรูปแบบใดก็ได!

สอดคลองกับนโยบาย กัญชาเสรี ที่ นักการเมืองและผูมี

อํานาจ หลายคนเห็นวาไมไดเปนพืชที่มีพิษภัยอะไรอยางที่ชาว

โลกและคนไทยสวนใหญเขาใจกันมาชานานแตอยางใด?

ปญหาคือ จริงหรือไม? ที่บางคนสรุปวา กัญชาไมไดเปนยา

เสพติดและมีพิษภัยตอประชาชนรวมทั้งประเทศชาติอะไร?

คําอธิบายโดยตรรกะงายๆ ก็คือ ในอดีตแตโบราณ กัญชา

ถือเปนพืชทองถิ่นธรรมดาชนิดหนึ่งซึ่งรัฐไมไดออกกฎหมายใหการ

ปลูก ครอบครอง หรือเสพเปนความผิดทางอาญาอะไร

จนกระทั่ง “รัฐสมัยใหม” ไดเห็นพิษภัยของพืชกัญชาวาสง

ผลเสียหายตอประชาชนทั้งบุคคลและสังคมอยางมากมาย

“เน� องจากเปนพืชที่มีสารออกฤทธิ์กระตุนประสาทในระยะ

แรก ผูเสพกัญชาจะมีอาการราเริง ชางพูด ต� นเตน และหัวเราะ

ตลอดเวลา  

แตตอมาจะออกฤทธิ์กดประสาท ทําใหผูเสพมีอาการ

คลายเมาเหลาอยางออน เซ� องซึมและงวงนอน  หากเสพเขาไป

ในปริมาณมาก จะหลอนประสาท ทําใหเห็นภาพลวงตา หูแวว 

หวาดระแวง ความคิดสับสนและควบคุมตัวเองไมได ในบางราย

อาจไมรูจักตนเองหรือไมเขาใจสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว

การเสพกัญชาแมเพียงระยะสั้น ผูเสพบางรายอาจสูญเสีย

ความทรงจําได เพราะจะทําใหสมองและความจําเส� อม เกิดความ

สับสน วิตกกังวล หากผูเสพเปนผูที่มีอาการทางจิตอยูดวยแลว ก็

จะมีความเสี่ยงมากกวาคนปกติทั่วไป โดยอาการทางจิตประสาท

ที่พบไดบอยๆ คือสมาธิสั้น ความจําแยลง และมีปญหาในการ

ตัดสินใจและบางคนอาจมีปญหาในการทรงตัว นอกจากนี้ยังสง

ผลอ� นๆ ตอรางกาย เชน มานตาหรี่ลง ตาแดง มีความผิดปกติ

ของระบบทางเดินหายใจ หัวใจเตนเร็ว  

กัญชายังมีฤทธิ์ทําลายสมรรถภาพทางกาย ผูเสพในปริมาณ

มากเปนเวลานาน จะทําใหรางกายเส� อมโทรมจนไมสามารถ

ทํางานได โดยเฉพาะงานที่ตองใชความคิด การตัดสินใจและการ

ใชแรงงาน สารในกัญชาจะทําลายระบบการทํางานของอวัยวะใน

รางกายหลายสวน ทําลายระบบการสรางภูมิคุมกันของรางกาย 

ทําใหรางกายออนแอ เกิดโรคตางๆ ไดงาย เชน โรคหลอดลม

อักเสบเรื้อรัง มีอาการเพลีย น้ําหนักตัวลดลง ฯลฯ  

นอกจากนั้น กัญชายังมีฤทธิ์ทําลายความรูสึกทาง

เพศ ทําใหระดับฮอร โมนเทสโทสเตอโรนในชายลดลง  ทําให

ปริมาณอสุจินอยลง ผูเสพจะมีปญหาเส� อมสมรรถภาพทางเพศ

ในที่สุด การสูบบุหรี่ยัดไสกัญชาเพียง 4 มวน จะเทากับการสูบ

บุหรี่ 20 มวน หรือ 1 ซอง  มันจึงสามารถทําลายการทํางาน

ของระบบทางเดินหายใจ ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค

มะเร็งมากกวาคนสูบบุหรี่ธรรมดาถึง 5 เทา อีกทั้งกัญชายังมี

สารกอมะเร็งที่เปนอันตรายซึ่ง

เม� อเทียบกับบุหรี่ทั่วไปแลว จะ

มีมากกวา 50-70 เปอรเซ็นต”

ผูเสพกัญชาถาขับยาน

พาหนะ ไมวาจะเปนรถยนต รถ

บรรทุก รถจักรยานยนต เรือ

ยนต หรือควบคุมเคร� องจักร

หรือเคร� องยนตกลไก หรือ

เคร� องคอมพิวเตอรตางๆ บาง

คนอาจไมสามารถควบคุมตอไป

ได หรือหากฝนทําไป ก็จะเกิด

อันตรายเพ่ิมข้ึนอยางมาก!

นายแพทยบัณฑิต ศร

ไพศาล นักวิจัยในโครงการ

วิจัยสังเคราะหและทบทวนเพ� อ

พัฒนามาตรการนําสารสกัด

กัญชาใชทางการแพทยสําหรับ

ประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุข

แหงชาติ (มสช.) ยังไดกลาววา 

“การตัดกัญชาออกจากรายช� อยาเสพติดให โทษประเภท 

5 เปนการกระทําที่ไมถูกตองอยางยิ่ง ดวยเหตุผลวา กัญชายัง

เปนยาเสพติดและเปนประตูสูการเสพติดอ� นที่รายแรงกวา  กอ

ใหเกิดการเสพติดและการเจ็บปวยจากการเสพที่ชัดเจน  แมจะ

มีสารบางสวนที่มีประโยชนทางการแพทย แตการกําหนดใหสาร

สกัดกัญชาที่มี THC มากกวารอยละ 0.2 โดยน้ําหนักเปนยาเสพ

ติด จะมีความยากในการควบคุมทางปฏิบัติจริงอยางมาก”

“นอกจากนั้น กัญชายังกอใหเกิดผลกระทบตอสมองของ

เยาวชนและกอใหเกิดผลกระทบตอครอบครัวและสังคมในวง

กวาง เชน ขาวคนเกิดอาการประสาทหลอนเน� องจากการเสพ

กัญชา หากในอนาคต ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

เสพและใชกัญชาโดยเขาใจวาไมใชยาเสพติด  สังคมไทยจะเกิด

ความหายนะขนาดไหน?”

นั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําใหรัฐตองบัญญัติใหกัญชาเปนยา

เสพติดประเภท 5 และกําหนดโทษอาญาถึงจําคุก สําหรับบุคคล

ผูปลูก ขนคา ครอบครอง หรือเสพ ไมวาจะกระทําในรูปแบบใด

โดยไมไดรับอนุญาต

ในประเด็นที่วา กัญชามีคุณตอมนุษยในบางดานโดย

เฉพาะการรักษาโรคบางชนิด

แตการนําพืชเสพติดมาใชประโยชนประมาณ 10 เปอรเซ็นต 

ก็จําเปนตองควบคุมสวนท่ีเปนโทษอีก 90 เปอรเซ็นต ใหได

ซึ่งถา คณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่มีนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ 

อย. และกระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหออกประกาศวา

กัญชาไมใชยาเสพติดอีกตอไป ประชาชนทั้งคนไทยและชาวตาง

ชาติสูบเสพกันไดตามสบาย

ใครจะรับผิดชอบตอความเสียหายและหายนะอยางราย

แรงที่จะเกิดขึ้นตอสังคมไทยในอนาคต?. 

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

หายนะจะเกิดกับสังคมไทย 

หาก‘กัญชา’ไมใช‘ยาเสพติด’อีกตอไป ใครรับผิดชอบ?

เ

เม� อ 24 มกราคม พ.ศ.2508 เซอรวินสตัน เชอรชิลล 

(Sir Winston Churchill ค.ศ.1874-1965) อดีตนายกรัฐมนตรี

และรัฐบุรุษของอังกฤษ ถึงแกอสัญกรรม เม� ออายุได 90 ป 

สําหรับเชอรชิลล ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในสหราช

อาณาจักรและโลกตะวันตก ซึ่งเขาถูกมองวาเปนผูนําในชวง

ยามสงครามครั้งที่สอง ที่นํามาซึ่งชัยชนะ ที่มีบทบาทสําคัญ

ในการปกปองประชาธิปไตยเสรีนิยมของยุโรป จากการแพร

กระจายของลัทธิฟาสซิสต.  

เซอรวินสตัน เชอรชิลล

โลกหมุนไป ส� อก็เปลี่ยนไป 

หนวยงานรัฐสิตามใหทันไดหรือยัง?

ป



งต้องจับตามองต่อไปกับการขยับทางการเมืองของ

กลุ่มธรรมนัส พรหมเผ่า และทีม ส.ส.ในกลุ่มรวม 21 

ชีวิต  หลังถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ ที่หลาย

คนก็มองตรงกันว่าเป็นแค่นิติกรรมทางการเมืองที่รู้กันของ

พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ กับธรรมนัส เพื่อผ่องถ่ายกลุ่ม

ธรรมนัสออกไปจากพลังประชารัฐ โดยย้ายไปอยู่กับพรรค

เศรษฐกิจไทย ในลักษณะพรรคพันธมิตรและเป็นการแก้

ปัญหาภายในพลังประชารัฐและกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ไปด้วยพร้อมๆ กันทีเดียว 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรอเคลื่อนย้ายไปเศรษฐกิจ

ไทยของกลุ่มธรรมนัส ก็มาเกิดกรณี สมศักด์ิ พันธ์เกษม  หรือ

เฮียเบ้ียว ส.ส.นครราชสีมา ซ่ึงมีชื่อเป็น 1 ใน 21 ส.ส.ท่ี

ถูกให้ออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้ทำาหนังสือ

ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เรื่อง “ขอให้

ทบทวนมติพรรคพลังประชารัฐ ให้สมาชิกออกจากการ

เป็นสมาชิกพรรค” โดยเป็น

หนังสือท่ีมีเน้ือหาโดยสรุปคือ 

“สมศักด์ิ” แย้งว่า มติท่ีประชุม

กรรมการบริหารพรรคและท่ี

ประชุมสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรพรรคพลังประชารัฐ มี

มติท่ีอ้างถึงเมื่อวันท่ี 19 ม.ค.

65 ให้สมาชิกพรรคพลังประชา

รัฐ จำานวน 21 คน ออกจาก

การเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ

บังคับพรรคพลังประชารัฐ โดย

มีชื่อตนเองอยู่ในรายชื่อสมาชิก

พรรค 21 คนด้วยน้ัน ตัว เฮียเบ้ียว-สมศักด์ิ อ้างว่าตนไม่รู้

ไม่เห็น ไม่ได้เต็มใจจะไปอยู่ในกลุ่ม 21 ส.ส.ดังกล่าว และช้ี

ว่ากระบวนการดังกล่าวท่ีมีการขับออก ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ

พรรคพลังประชารัฐและ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

“เป็นมติพรรคที่ ไม่เป็นธรรมกับข้าพเจ้า เพราะ

ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า มีการกล่าวอ้างว่า

ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมกับการกระทำาของ ร.อ.                           

ธรรมนัสฯ กับพวก อีกทั้ง กรรมการบริหารพรรคมิได้

สอบสวนหาข้อเท็จจริง และมิได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้

ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ก่อนการพิจารณาลงมติ  ข้าพเจ้า

จึงไม่ได้รับการความเป็นธรรม และไม่ได้รับการพิจารณาที่

ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อ

บังคับพรรคพลังประชารัฐ”

อย่างไรก็ตาม ต่อมาคนในกลุ่มธรรมนัส คือ ไผ่ ลิกค์  

ส.ส.กำาแพงเพชร ที่จะไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย ออกมา 

บอกว่านายสมศักดิ์ร่วมรู้เห็นทุกขั้นตอน ไม่ได้มีการคัดค้าน

อะไร และตั้งข้อสงสัยการทำาหนังสือดังกล่าวของนายสม

ศักดิ์อาจมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ก็ต้องดูกันว่า “เฮียเบี้ยว” 

จะเอาอย่างไรต่อไป 

สำ�หรับ “เฮียเบี้ยว-สมศักดิ์” เป็น ส.ส.นครร�ชสีม�

หล�ยสมัย อยู่ม�แล้วหล�ยพรรค เช่น ช�ติพัฒน�, 

ไทยรักไทย, พลังประช�รัฐ โดยเป็น ส.ส.โคร�ชตั้งแต่ยุค

ช�ติพัฒน�สมัย พล.อ.ช�ติช�ย ชุณหะวัณ และก�รเลือก

ตั้งที่ผ่�นม�เอ�ชนะคู่แข่งจ�กภูมิใจไทยไปแบบข�ดลอย 

โดยได้ม� 41,918 คะแนน ชนะนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล จ�ก

ภูมิใจไทยที่ ได้ 27,780 คะแนน. 

ฮ่าๆๆๆ 

ส่วนก๋วยเต๋ียวถังแตก ผมคงไม่ทัน ถ้าจะให้คล้ายกันตอนน้ีก็น่า

จะเป็นบะหม่ีจับกัง ผมไม่ได้ทานนานมากแล้ว ท่านผู้ใดเพ่ิงจะไปใช้

บริการ เชิญมาเล่าสู่กันฟังครับ แต่เท่าท่ีรู้มาคร่าวๆ บะหม่ีจับกังสมัยน้ี

เขาพัฒนาไปเยอะแล้วครับ. 

ลุงป้อมปลดชนวนระเบิดการเมืองสำาเร็จ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ท่ีนับถือ

ความอึมครึมทางการเมืองภายในพรรค พปชร.เกิดข้ึนมานาน

พอสมควร เร่ิมต้นจากเส่ียแป้งต้องการปฏิวัติไล่นายกฯ นายกฯ ก็

ตอบโต้ด้วยการใช้ ม.๑๕๗ แต่ลุงป้อมก็ยังพยายามรักษาเสถียรภาพ

ภายในพรรค ด้วยการเลือกท่ีจะไม่ท้ิง น.นัดและน.นฤ จัดทีม ป.น.น.ไป

ไหนไปด้วยกัน ซ่ึงก็ทำาให้เกิดความคลุมเครือภายในพรรคและลุงตู่ 

เพราะลุงป้อมก็ยืนยันว่าความตายเท่าน้ันท่ีจะแยกสาม ป.ออกจากกัน

ได้ ในเวลาต่อมาก็มีข่าวว่า น.นัดยังจะใช้วิธีการเดิม แต่คร้ังน้ีเป้าหมาย

เป็น ป.ป๊อก ซ่ึงดูเหมือนจะไม่มีใครในพรรคเอาด้วย เรื่องจึงเงียบหายไป

มาถึงฟางเส้นสุดท้าย หลังจากพรรคพ่ายแพ้ท้ังสองสนาม ซ่ึง 

น.นัดก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้พ่ายแพ้ เพราะอ่านเกมผิด ดูถูกคนใต้ 

สร้างความแตกแยกในพรรค เพราะมีการกระทบกระท่ังกันระหว่าง

เส่ียเฮ้งท่ีเป็นสายลุงตู่กับ น.นัด ทำาให้ น.นัดสติแตกคิดว่าตัวเองยังมี

พาว ประกาศท้าทายยื่นข้อเสนอให้นายกฯ ปรับ ครม. โดยมีสมาชิก

ในมุ้ง น.นัด ๒๑ คนต้องได้เป็นรัฐมนตรี ๑ คน มิเช่นน้ันมุ้ง น.นัดจะ

ประกาศลาออกจาก ส.ส. ทำาให้นายกฯ ต้องยุบสภา ฟางเส้นน้ีทำาให้

ลุงป้อมต้องเรียกประชุมด่วน ผลก็คือ ๗๘ เสียงมีมติขับมุ้ง น.นัดออก

จากพรรค หลังจากน้ัน น.นัดก็โยนหินออกมาถามประชาชนว่าจะไป

อยู่พรรคไหนดี ซ่ึงสมมุติว่า ปชช.ตอบว่า “ปชป.ซินัด” แต่ ปชป.ก็คง

ไม่ยอมรับมุ้ง น.นัดอย่างแน่นอน เรื่องน้ีแสดงภาพลักษณ์ของ น.นัด

ว่า “ข้ีโม้ ใจปลาซิว” เพราะถ้าแน่จริงก็ต้องนำา ๒๑ ส.ส.ลาออก เพื่อ

ให้จัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ ซ่ึง น.นัดเองก็รู้ว่า ๒๑ ส.ส.จะรอดกลับมา

สักก่ีหัว นอกจากน้ันอยากจะรู้ว่ามี ส.ส.ก่ีคนท่ีจะลาออก เพราะตอนน้ี

ก็เป็นอิสระแล้ว สามารถเลือกพรรคสังกัดได้ตามพอใจ และเชื่อว่าท้ัง 

๒๑ คนจะไม่พากันไปสังกัดพรรคเดียวกัน เพราะว่าบารมีของ น.นัด

น้ันสูญส้ินไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผลงานชนิดเฉียบพลันท่ีมีผลรุนแรงย่ิงกว่ามะกัน

ท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีฮิโรชิมาและนางาซากิ ก็ทำาให้ความอึมครึมทางการ

เมืองลดลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้าน้ีกูรูการเมืองพากันคาดการณ์

ว่าจะต้องเกิดสึนามิการเมืองก่อนคร่ึงปีอย่างแน่นอน แต่เมื่อลุงป้อม

สามารถถอดชนวนระเบิดซีโฟร์ของ น.นัดได้ สถานการณ์การเมืองก็

เปล่ียนแปลงไป เพราะไม่มีพรรคใดพร้อมสำาหรับการเลือกต้ัง ท้ังน้ำา

5บทความ

งหลักกันให้ดีนะครับ!

เรื่องตำารวจขี่รถบิ๊กไบก์ชนคุณหมอ ขณะข้ามถนน

บริเวณทางม้าลาย บริเวณหน้าสถาบันไตภูมิราช

นครินทร์ ถนนพญาไท เสียชีวิต มันไม่ใช่แค่เรื่องของ

ตำารวจคนที่ก่อเหตุ หรือสำานักงานตำารวจแห่งชาติ หรือรัฐบาล 

แต่มันเป็นปัญหาของทุกคน 

เดี๋ยวเราจะได้ยินคำาว่า ขอให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ เป็น

กรณีสุดท้าย แต่เชื่อเถอะครับ ในชั่วชีวิตของเราจะได้เห็น

ข่าวทำานองนี้อีก 

อาจเป็นข่าวคุณหมอขับรถซิ่งชนตำารวจจราจรเสียชีวิต 

รถทหารชนเด็ก  

เสี่ยขับรถหรูชนนักศึกษา ฯลฯ

เหตุเกิดได้ทุกที่ที่เป็นถนน 

ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางโค้ง ย่านชุมชน ทางม้าลาย 

บนท้องถนนในประเทศไทยสามารถเกิดเรื่องทำานองนี้ ได้ทั้งสิ้น 

ขณะที่เราอ่านข่าว ตำารวจขี่รถบิ๊กไบก์ชนคุณหมอเสีย

ชีวิต โดยเฉพาะคนใช้รถลองถามตัวเองดูครับว่า เคยหยุดรถ

ขณะคนข้ามทางม้าลายหรือไม่ 

หรือถ้าให้ประเสริฐกว่านั้น เคยหยุดรถตรงทางม้าลาย

ก่อนที่คนข้ามถนนจะย่างเท้าลงถนนหรือไม่ 

ย้อนกลับไปวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น้องลิ้นจี่ นางสาว

วิลาวัณย์ พุ่มมาลา ถูกบิ๊กไก์ชนขณะข้ามทางม้าลายบริเวณ

แยกผังเมือง เขตห้วยขวาง และเสียชีวิตในภายหลัง มีการถอด

บทเรียนกันเยอะครับ 

ถอดเสร็จก็จบกัน บ้านใครบ้านมัน ไม่มีหน่วยงานรัฐที่

มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานไหน ทุบโต๊ะ! บอกว่าปล่อยเอาไว้

แบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้ว 

ที่สำาคัญสังคมโดยรวมไม่ตระหนัก เพราะผู้เสียชีวิตไม่ใช่

ญาติพี่น้องของตัวเอง 

สังคมอาจมีความรู้สึกเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้บ้าง รู้สึก

โกรธแค้นคนไม่เคารพกฎจราจร แต่เวลาผ่านไป ก็พัดพาความ

รู้สึกทั้งหมดให้ผ่านไปด้วย 

สุดท้ายก็ลืม 

ครับ...ก่อนเกิดเหตุกับ คุณหมอกระต่าย พญ.วราลัคน์ 

‘ทางม้าลาย’ กับ ‘จิตสำานึก’

สุภวัตรจริยากุล เชื่อว่า สังคมไทยลืมกรณี “น้องลิ้นจี่” ไปแล้ว

ลืมไปหมดแล้วว่า เมื่อขับรถผ่านทางม้าลาย สิ่งที่ต้อง

ตระหนักคือ มีคนข้ามทางม้าลายหรือเปล่า 

หากจะขุดปัญหานี้มาแก้ไขจริงๆ ไม่ใช่แค่ด่า “ลุงตู่” มัน

ปาก ว่าคุมตำารวจไม่ดี หรือด่าตำารวจในภาพรวมว่าเลว นะครับ 

แต่เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมด้านลบในการขับรถ การใช้ถนน 

ของคนไทย 

ปี ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ ๙ ของโลก 

สูงที่สุดเป็นอันดับ ๑ ในเอเชียและอาเซียน 

ปีละกว่า ๒๒,๔๙๑ ราย 

คิดเป็น ๓๒.๗ คนต่อประชากร ๑ แสนคน 

สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง

คมนาคม พบ ๓ สาเหตุหลัก คือ 

๑.การชนทั่วไป 

๒.จากบุคคล เช่น การขับรถเร็ว ขับตัดหน้า 

๓.จากอุปกรณ์ เช่น ห้ามล้อขัดข้อง

สถิติมันฟ้องว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข แต่ที่ผ่านมา

เหมือนไฟไหม้ฟาง ครั้งนี้ก็คงจะเป็นแบบเดิม เดี๋ยวก็ลืมกันไป 

คงเคยได้ยินนะครับ “วินัยสร้างชาติ”

ประเทศไหนประชาชนไร้วินัย ประเทศนั้นสร้างชาติไม่ได้ 

วินัย คือ ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ มาจากกฎหมาย

เราได้ยินบ่อยว่าวินัยการจราจร แต่เรารู้จักกฎหมายจราจร

โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางม้าลายดีแค่ไหน 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มีบทบัญญัติเกี่ยว

กับทางม้าลายเอาไว้หลายมาตรา อาทิ 

มาตรา ๒๒ วงเล็บ ๔ “สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้

เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับ

สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับขี่

เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ และต้องขับรถ

ด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้าม

หรือรถที่มาทางขวาก่อน”

หมายความว่า ตรงทางม้าลาย ไม่ว่าไฟจะเขียวหรือแดง 

ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อน 

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นใน

กรณีต่อไปนี้

วงเล็บ ๒ “ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทาง

ร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัด

ข้ามทางรถไฟ”

หมายความว่า ระยะ ๓๐ เมตร ก่อนถึงทางม้าลาย ห้าม

แซงรถคันอื่นเด็ดขาด ถ้าตำารวจที่ชนคุณหมอ ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรานี้ คุณหมอกระต่ายจะไม่เสียชีวิตครับ 

มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ

วงเล็บ ๔ ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม

มาตรานี้ถือเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว กฎหมายบอก ห้าม

จอดรถทับทางม้าลาย โดยนับจากเส้นไปก่อนและหลัง ๓ เมตร แต่

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ และรถยนต์จำานวนมาก มักจอดทับทางม้าลาย 

จนกลายเป็นเรื่องปกติวิสัย

 มาตรา ๗๐ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทาง

ข้ามเส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ

เป็นอีกมาตรา หากผู้ ใช้รถปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด จะไม่มีคนข้ามถนนเสียชีวิตแน่นอน 

วันนี้ (๒๔ มกราคม) เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอ

กระต่าย ครอบครัวคุณหมอหัวใจแตกสลายครับ เพราะการไร้วินัย

จราจร ที่คนใช้รถส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำาคัญ

กรณีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นตำารวจ ความผิดต้องบวกเพิ่มเพราะเป็น

ผู้รักษากฎหมาย กลับทำาผิดเสียเอง

เรื่องนี้ ไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพราะความประมาท

เท่านั้น

แต่เป็นเรื่องจิตสำานึก 

ฝากถึงนักการเมือง เพราะเริ่มโหนกรณีนี้หาเสียงกัน

หลายคนแล้ว นี่ไม่ใช่แค่ปัญหารับปากส่งเดชว่าจะแก้ไขหนึ่ง

สองสามสี่ โดยเฉพาะ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. 

เพราะเห็นโพสต์เฟซบุ๊ก ร่ายเป็นฉากๆ ว่าวิธีแก้ปัญหา 

ต้องมีการกวดขันวินัยจราจรกันอย่างจริงจัง ลงโทษสถานหนัก 

จับ ปรับ จำา ยึดใบขับขี่ 

....

จะเห็นวินัยจราจรที่หย่อนยานทั่วไปหมด พอไฟแดง แต่

รถว่าง ก็ฝ่าไฟแดงกันจนเป็นเรื่องปกติ เราเห็นรถมอเตอร์ไซค์

ขับย้อนศร ขับบนทางเท้า รถจอดซ้อนคัน พอมีคนไปตักเตือน 

ยังโดนด่ากลับมาอีก.... 

“ชัชชาติ” ยังบอกว่า

....ทาสีแถบทางข้ามมีความชัดเจน ไม่กระดำากระด่าง มี

ความกว้างมากขึ้น เหมือนในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้คนที่ขับขี่

รถยนต์สามารถเห็นได้ในระยะไกล

มีการติดตั้งไฟแสงสว่างให้เพียงพอ และสัญญาณไฟกระ

พริบเตือน

มีการติดตั้งป้ายเตือนทางข้ามไว้ล่วงหน้าก่อนถึง

มีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อลงโทษผู้กระทำาผิดที่ ไม่

หยุดให้คนข้าม

ในจุดที่มีคนข้ามจำานวนมาก ติดตั้งสัญญาณไฟเขียวไฟ

แดง เพื่อให้ข้ามได้อย่างปลอดภัย....

ทุกคนก็รู้แบบที่ “ชัชชาติ” รู้ 

และมันต้องทำาตั้งแต่สมัย “ชัชชาติ” เป็นรัฐมนตรี

คมนาคมด้วยซ้ำา 

ถามว่า “ชัชชาติ” รู้วิธีทำาให้จิตสำานึกการใช้รถใช้ถนนของ

คนไทยมีเทียบเท่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่า 

เพราะ กล้อง CCTV ไฟเขียวไฟแดง ไม่สามารถติดได้ทุกที่

แต่จิตสำานึกมันต้องมีทุกที่. 

ดูดดื่มแดดดิน

ณ เรือนรับรองพิษณุโลก

ลมโบก แดดส่อง ผ่องใส

ดูดดื่ม แผ่นดิน ทุกถ่ินใด

อยู่ใต้ ถุนบ้าน วิมานวิมุตติ

บนเรือน โอ่โถง อัครฐาน

ชอบอยู่ใต้ถุนบ้าน บริสุทธ์ิ

พลังแดดพลังดินไม่ส้ินทรุด

เป็นมนุษย์ แดดดิน ได้ยินดี

ถังแตกถึงถังทอง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ตามตำานานคนจีนอพยพต้ังถ่ินฐานมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 

แต่ละคนมีเพียงเสื่อผืนหมอนใบ เมื่อมาทำามาหากินในเมืองไทยก็มุ่ง

ม่ันทำางานใช้ชีวิตอย่างปากกัดตีนถีบ หลายคนท่ีอยู่ในเมืองใหญ่มัก

ขายอาหารหาบเร่แผงลอยตามชุมชนต่างๆ มีส่วนสร้างตำานานหาบเร่

แผงลอยให้กว้างขวางย่ิงข้ึน ด้วยความท่ีเป็นคนยากจนเมื่อทำาอาหาร

ขายก็นึกถึงอาหารท่ีขายได้ง่าย ราคาไม่แพง อาหารจีนจึงแพร่หลาย

มาโดยต่อเนื่อง

ในกรุงเทพฯ เมื่อหลายสิบปีก่อน เราเห็นคนจีนผัดเส้นก๋วยเต๋ียว

มีเครื่องปรุงเพียงซีอ๊ิวและถ่ัวงอกจำาหน่ายตามย่านท่ีมีผู้คนสัญจรไปมา

ขวักไขว่ ราคาขายเมื่อ ๔๐-๕๐ ปีก่อน จานละ ๑ บาท ใส่ไข่ ๒ บาท 

จึงได้รับการขนานนามว่า “ก๋วยเต๋ียวถังแตก” และพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้คำาจำากัดความว่า “ก๋วยเต๋ียวมีแต่

เส้นผัดกับผักราคาถูก” ปัจจุบันยังเห็นมีขายในย่านท่ีมีคนหาเช้ากินค่ำา

กันมาก เช่นตามย่านตลาดสดท่ีมีผู้คนจอแจ

นอกจากน้ี ขนมท่ีทำาด้วยแป้งใส่แม่พิมพ์แล้วโรยน้ำาตาลมะพร้าว

และงาอบจนร้อนระอุ เมื่อสุกได้ท่ีออกมาเป็นขนมหวานเห็นแพร่หลาย

ช่วงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เนื่องจากขนมน้ีมีแผ่นโต กินแล้วอ่ิมท้องแต่ราคา

ถูกเพียงแผ่นละ ๑ บาท ชาวบ้านย่านตลาดจึงเรียกขนมชนิดน้ีว่า “ขนม

ถังแตก” และ สำานวนถังแตกแพร่หลายจนปรากฏในเพลงท่ี มีศักด์ิ 

นาครัตน์ ร้องไว้ในชื่อ “แตกดังโพละ” มีข้อความสำาคัญ “เงินไม่มีผม

เลยถังแตก แตกดังโพละ”

สำานวนเก่าคำาว่า “ถัง” มีความหมายท่ีดี เช่น ตกถังข้าวสาร 

หมายถึง เจ้าบ่าวท่ีโชคดีได้แต่งงานกับเจ้าสาวท่ีมีฐานะดี มีหลักฐาน

ม่ันคง อย่างไรก็ดีเมื่อนำาขนมถังแตกวางจำาหน่ายในตลาดท่ีลูกค้าเป็นผู้

มีฐานะดี คนขายจึงเปล่ียนชื่อใหม่เป็น “ขนมถังทอง” จำาหน่ายท่ีตลาด

วังหลัง เรื่องน้ีได้รับทราบจากรายการแนะนำาอาหารการกินทางสถานี

โทรทัศน์เมื่อกว่าสิบปีก่อน และ ชื่อถังทองท่ีต้ังข้ึนใหม่ก็ทำาให้ผู้คนเกิด

ความสับสน เพราะมีคนไปถามหาขนมถังแตกท่ีตลาดวังหลัง ปรากฏ

ว่าพบแต่ขนมถังทอง โดยหารู้ไม่ว่าสองชื่อดังกล่าวน้ันเป็นขนมชนิด

เดียวกันน่ันเอง

ถึงปลายปี ๒๕๖๔ ได้ผ่านไปถนนประชาสงเคราะห์ ย่านดินแดง 

ได้เห็นรถเข็นติดป้ายขายขนมถังแตก ส่ิงท่ีผิดแปลกแต่แรกเห็นคือมี

ขนาดเล็กลงมาก แต่ราคาเพ่ิมเป็นแผ่นละ ๑๓ บาท สองแผ่น ๒๕ บาท 

ท่ีสำาคัญมีไส้ชนิดใหม่ใส่ข้าวโพดดูน่ากิน และเห็นเด็กกินดูน่าอร่อย จึง

หมายใจว่าโอกาสหน้าจะมาชิม

ความยากดีมีจนของผู้บริโภคส่งผลให้ขนมถังแตกแปรเปล่ียน

เป็นถังทองด้วยประการฉะน้ี.

วัชรทัศน์

สมัยก่อนโน้นเคยใช้บริการขนมถังแตกบ่อย สมัยผมรู้สึกว่าแผ่น

ละ ๓ บาท ๑ แผ่นรับประกันอ่ิมท้องไปท้ังวัน ก็แน่ซิครับ มีท้ังแป้งและ

น้ำาตาล ไม่อ่ิมท้องทนนานได้ไงล่ะครับ ฮ่าๆๆๆ 

เด๋ียวน้ีน่าจะหายากพอควรแล้วครับ แต่ถ้าอยากจะซ้ือแนะนำา

ว่าต้องไปงานวัด น่าจะได้รับประทานแป้งและน้ำาตาลอร่อยๆ แน่นอน 

เบ้ียว

เน่าและน้ำาดี ทำาให้ลุงตู่น่าจะประคับประคองสถานการณ์ไปได้ถึงส้ิน

ปีท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่

นอกจากน้ันยังทำาให้ลุงตู่มีเวลาทบทวนว่าจะลงจากหลังเสือหรือ

จะข่ีเสือต่อ ถ้าลุงตู่เลือกท่ีจะข่ีหลังเสือต่อก็ต้องซ้ือใจพรรคน้ำาดีท่ีขณะ

น้ีกำาลังพยายามรวมตัวกัน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเพราะแต่ละพรรค

ก็ประกาศจะเสนอคนของพรรคเป็นแคนดิเดตนายกฯ แถมยังมีหลาย

พรรคท่ีมีแผลจากการกระทำาของ พปชร. ซ่ึงเชื่อว่าต้องรอดูผลการเลือก

ต้ัง ถ้าพรรคใดรับชัยชนะมี ส.ส.มากท่ีสุดก็จะได้จัดต้ังรัฐบาล แต่ถ้าลุง

ตู่เลือกท่ีจะข่ีหลังเสือต่อ ก็ต้องซ้ือใจพรรคน้ำาดีให้ได้ แต่เป็นเพราะการ 

กระทำาของพรรคท่ีสร้างศัตรูภายในพรรคและภายนอกพรรคไว้ ทำาให้

พรรคสร้างอนาคตไทย, ปชป.ประกาศแล้วว่าจะไม่เสนอชื่อลุงตู่ ถ้าลุงตู่

เลือกท่ีจะลงจากหลังเสือก็ถือว่าเป็นโอกาสท่ีเหมาะสม ลุงตู่อาจจะเลือก

อมตวาจาของท่านรัฐบุรุษท่ีกล่าวว่า “ผมพอแล้ว” ซ่ึงก็จะทำาให้สามลุง

สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข เพราะยังมีวุฒิสภาและองค์กร

อิสระคุ้มกัน ยากท่ีจะขุดคุ้ยเรื่องราวต่างๆ ท่ีสามลุงได้กระทำามาแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม การเมืองจะเป็นเช่นไรก็ต้องติดตามกันต่อ

ไป ลุงตู่จะลงจากหลังเสือหรือไม่ แต่ท่ีแน่ๆ เชื่อว่าพรรคน้ำาเน่าจะไม่

สามารถชนะการเลือกต้ังได้ครอบครองอำานาจอย่างแน่นอน.

แมวน้ำา 

น.นัด ของคุณแมวน้ำาเล่นการเมืองแบบผ่อนหนักผ่อนเบาไม่เป็น 

ขวิดเขาไปเรื่อย เพราะลำาพองคิดว่ามี ส.ส.อยู่ในมือ มีเงินถุงเงินถัง แต่

ลืมไปว่านักการเมืองสไตล์น้ีแทบไม่มีใครประสบความสำาเร็จ ส่วนใหญ่

ล่มปากอ่าวไปเสียก่อน ถามว่าลุงป้อมปลดชนวนได้สำาเร็จหรือเปล่า ก็

ถือว่าสำาเร็จ แต่เผลอเมื่อไหร่ก็ฟัดกันอีก น.นัดจะยืนระยะได้อีกสักพัก 

แล้วจะแผ่วไป แต่ท่ีแน่ๆ น่ีคือการบริหารจัดการของลุงป้อม สาดน้ำาใส่

ไม่ให้หมากัดกันเท่าน้ันเอง. 

หนาว

* กรุงเทพฯ เย็นแล้วเนอะ

ใส่เส้ือหนาวหนาเตอะอวดหน่อย

ถ่ายรูปอวดคนเป็นร้อย

หน้าละห้อยนานนานอวดที

* ความจริงข้างในอบอ้าว

ร้อนผ่าวเพราะแดดรังสี

เย็นเย็นแฝงอยู่ก็มี

ชีวีโลกพะอืดพะอมปานน้ัน

* พะอืดยอมข้ึนอืดบ้าง

พะอมอ้างอมทุกข์ขันธ์

หวานอมขมกลืนทุกคำา

เหลือล้ำาจักร่ายบรรยาย

* เขาว่าปกติแบบใหม่

ก็ใหม่ตามเขามากหลาย

พันธ์ุมันแปลงร่างหลากกลาย

เราก็แปลงรูปลายตามมันฯ

วรฤทธ์ิ ฤทธาคนี

สมศักด์ิ พันธ์เกษม

ตั้

ยั



นำ�ม�สู่ก�รเปลี่ยนแปลงของนโยบ�ยเศรษฐกิจ

‘With Great Power Comes Great Responsibility’

เร�คงเคยได้ยินคำ�พูดข้�งต้น เป็นคำ�พูดโบร�ณที่ชี้ว่� 

อำ�น�จต้องม�กับคว�มรับผิด

ชอบ หม�ยถึง ผู้ที่มีอำ�น�จจะ

ต้องมีคว�มรับผิดชอบ ซึ่งใน

กรณีอภิมห�เศรษฐีก็เช่นกัน 

คือ เมื่อมีอำ�น�จท�งก�รเงิน ก็

ต้องมีคว�มรับผิดชอบที่จะใช้

อำ�น�จนั้นเพื่อประโยชน์ของ

คนอื่น คือ ช่วยเหลือสังคม

และผู้ที่ด้อยโอก�ส ถือเป็น

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

ที่ม�กับอำ�น�จ

ในเรื่องนี้มีข้อมูลว่� ก�ร

ทำ�หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

ของกลุ่มอภิมห�เศรษฐีต่อสังคมยังค่อนข้�งน่�ผิดหวัง 

หนึ่ง อภิมห�เศรษฐีบริจ�คเงินส่วนตัวน้อยม�กคืนให้

สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอก�ส 

ตัวอย่�งเช่น ข้อมูลจ�กนิตยส�ร 

The Economist ปี 2020 ชี้ว่�กลุ่ม

คนที่รวยที่สุด 5 เปอร์เซ็นต์แรก 

บริจ�คเงินเพียง 1.7 เปอร์เซ็นต์ของ

ร�ยได้ให้กับก�รกุศล เทียบกับอัตร�

เฉลี่ยก�รบริจ�คของคนทั่วไปที่ร้อย

ละ 1.5 ซึ่งต่ำ�ม�กเมื่อเทียบกับมั่งคั่ง

ที่มี ตรงกันข้�ม อภิมห�เศรษฐีชอบ

ที่จะบริจ�คเงินให้กับองค์กรก�รกุศล 

หรือ Philanthropy ที่ตนเองหรือ

เศรษฐีด้วยกนัจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน

พันธกิจที่กลุ่มอภิมห�เศรษฐีให้คว�ม

สำ�คัญ เช่น เรื่องก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะบริจ�คให้มห�วิทย�ลัยดังๆ 

ที่ตนเองเคยเรียน ก�รแพทย์ ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งไม่มีผลโดยตรง

ต่อปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ� หรือคว�มย�กจนที่เศรษฐกิจโลกมีและ

วามเหลื่อมล้ำาเป็นปัญหาสำาคัญของเศรษฐกิจโลก

ขณะนี้ และนับวันคว�มเหลื่อมล้ำ�ยิ่งจะมีม�กขึ้น แม้

ในสถ�นก�รณ์ระบ�ดของโควิดข้อมูลจ�ก OXFAM 

International เปิดเผยว่�คนร่ำ�รวยสุด 10 คนแรกของ

โลกมีร�ยได้เพิ่มขึ้นเท่�ตัวในช่วงโควิด ชี้ว่�มีคนเพียงหยิบมือ

เดียวร่ำ�รวยม�กระดับอภิมห�เศรษฐี หรือ Super-Rich ขณะที่

คนจำ�นวนม�กมีปัญห�เรื่องคว�มเป็นอยู่ ร�ยได้ไม่พอ นอกจ�ก

นี้รัฐบ�ลเกือบทุกประเทศก็ “ย�กจน” คือ ไม่มีทรัพย�กรท่ีจะทำ�ให้

คว�มเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ดีข้ึน คำ�ถ�มคือ ควรไหมท่ีเร�จะเร่ิม

นึกถึงภ�ษีทรัพย์สินท่ีถ่�ยเทคว�มม่ังค่ังจ�กกลุ่มคนท่ีร่ำ�รวยม�กไป

ทำ�ให้คว�มเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ดีข้ึน น่ีคือประเด็นท่ีจะเขียนวันน้ี

ร�ยง�นคว�มเหลื่อมล้ำ�โลก (World Inequality Report) 

ฉบับล่�สุด ปี 2022 ให้ข้อมูลและข้อคิดเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์คว�ม

เหลื่อมล้ำ�ที่เศรษฐกิจโลกมีขณะนี้อย่�งน่�สนใจ 

หนึ่ง คว�มเหลื่อมล้ำ�มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ล่�สุด ปี 2021 

กลุ่มคน 50 เปอร์เซ็นต์ล่�ง (the bottom 50 percent) ในก�รกระ

จ�ยร�ยได้ของโลก มีสัดส่วนร�ยได้เพียงร้อยละ 15 เทียบกับกลุ่มคน

ที่รวยสุด 10 เปอร์เซ็นต์แรก (Richest 10 percent) ที่มีสัดส่วนร�ย

ได้ม�กถึงร้อยละ 40 และคว�มเหลื่อมล้ำ�ยิ่งมีม�ก ถ้�วัดในแง่คว�ม

มั่งคั่งหรือทรัพย์สิน (Wealth) คือ กลุ่ม 50 เปอร์เซ็นต์ล่�งมีสัดส่วน

ก�รถือครองทรัพย์สินเพียงร้อยละ 2 ขณะที่กลุ่มคนรวยสุด 10 

เปอร์เซ็นต์แรกเป็นเจ้�ของทรัพย์สินที่เศรษฐกิจโลกมีถึงร้อยละ 76

สอง นักเศรษฐศ�สตร์ร�งวัลโนเบล ปี 2019 คือ Abhijit 

Banerjee กับ Esther Duflo ให้คว�มเห็นในร�ยง�นฉบับนี้ว่� หลัง

สงคร�มโลกครั้งที่สองถึงประม�ณปี 1980’s เศรษฐกิจโลกเติบโต

พร้อมคว�มเหลื่อมล้ำ�ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ลดลง เป็นผลจ�ก

อุดมคติร่วมกันของภ�ครัฐและเอกชนที่ไม่ต้องก�รเห็นคว�มเหลื่อม

ล้ำ�มีม�กพร้อมก�รเติบโตของเศรษฐกิจ นำ�ม�สู่นโยบ�ยเศรษฐกิจ

ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกระจ�ยร�ยได้ และลดคว�มย�กจน เช่น 

ก�รปฏิรูปที่ดิน ค่�แรงขั้นต่ำ� บทบ�ทของสหภ�พแรงง�น ก�รลด

ก�รผูกข�ดในระบบเศรษฐกิจ และภ�ษีอัตร�ก้�วหน้�

แต่หลังจ�กนั้น แนวคิดได้เปลี่ยนไปในยุคสมัยของรัฐบ�ล

ประธ�น�ธิบดีเรแกนในสหรัฐ และรัฐบ�ลม�ก�ร์เร็ต แทชเชอร์ ใน

อังกฤษ ที่มองนโยบ�ยด้�นก�รกระจ�ยว่�เป็นตัวฉุดรั้งก�รเติบโต

ของเศรษฐกิจ สนับสนุนก�รทำ�ธุรกิจอย่�งเสรี ลดบทบ�ทภ�ครัฐ

ในระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมวัฒนธรรมก�รทำ�ธุรกิจที่มุ่งสะสมคว�ม

มั่งคั่ง ผลคือ ก�รเติบโตของระบบตล�ดและโลก�ภิวัตน์ที่ทำ�ให้

เศรษฐกิจโลกเติบโตพร้อมคว�มเหลื่อมล้ำ�ที่มีม�กขึ้นต่อเนื่องถึง

ปัจจุบัน ชัดเจนว่� คว�มเหลื่อมล้ำ�ที่เพิ่มม�กขึ้นเป็นผลผลิตของ

นโยบ�ยเศรษฐกิจ และก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ�เป็นสิ่งที่นโยบ�ย

เศรษฐกิจส�ม�รถทำ�ให้เกิดขึ้นได้

สาม คว�มเหลื่อมล้ำ�ที่ม�กขึ้นก็สะท้อนคว�มเหลื่อมล้ำ�ที่มี

ม�กขึ้นในกลุ่มคนรวยสุด 10 เปอร์เซ็นต์แรกเช่นกัน คือ กลุ่มคน 

10 เปอร์เซ็นต์แรกส่วนใหญ่คือชนชั้นกล�งในประเทศอุตส�หกรรม 

และกลุ่มคนรวยในประเทศกำ�ลังพัฒน� ในกลุ่มนี้ร�ยได้ของคน

จำ�นวนม�กในกลุ่มลดต่ำ�กว่�อัตร�เฉลี่ย และที่เพิ่มม�กคือ ร�ยได้

ของกลุ่มที่รวยสุด 1 เปอร์เซ็นต์แรก ทำ�ให้ในช่วงปี 1995-2021 

กลุ่มคนรวยสุด 1 เปอร์เซ็นต์แรกเป็นเจ้�ของร้อยละ 38 ของ

ทรัพย์สินทั้งหมดที่เศรษฐกิจโลกมี นี่คือกลุ่มอภิมห�เศรษฐีตัวจริง 

หรือ super-rich และที่รวยม�กสุดๆ ในกลุ่มนี้คือ กลุ่มคนรวย 0.1 

เปอร์เซ็นต์แรกที่

เป็นเจ้�ของร้อยละ 

11 ของทรัพย์สินที่

เศรษฐกิจโลกมี

สี่ ปฏิเสธไม่ได้

ว่� คว�มมั่งคั่ง คือ 

อำ�น�จ และอำ�น�จ

เงินที่มีม�กก็นำ�ไปสู่

อำ�น�จและอิทธิพล

ท�งก�รเมือง ซึ่งก็คือ

กลไกหรือเครื่องยนต์

ที่ปกป้องคว�มมั่งคั่ง

ที่มีอยู่พร้อมเสริมให้

คว�มมั่งคั่งยิ่งมีม�กขึ้น ดังนั้นชัดเจนว่�ปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ�จะยิ่ง

รุนแรงขึ้นถ้�ไม่มีก�รแก้ไข โดยเฉพ�ะถ้�คว�มมั่งคั่งกระจุกอยู่กับ

คนจำ�นวนน้อย และก�รแก้ไขต้องก�ร ก�รตัดสินใจท�งก�รเมืองที่

ต้องก�รแก้ไข จนมีก�รตั้งข้อสังเกตว่� ก�รบริจ�คเงินให้องค์กร

ก�รกุศลเหล่�นี้ โดยกลุ่มอภิมห�เศรษฐีแท้จริง คือ ก�รใช้อำ�น�จ

เงินเพื่อรักษ�สถ�นภ�พของโลกปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไปม�กกว่�ที่จะ

ต้องก�รเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ในเรื่องนี้ น�ยปีเตอร์ เคลเมอร์ 

(Peter Kramer) อดีตอภิมห�เศรษฐีช�วเยอรมัน เจ้�ของกิจก�รเรือ

เดินทะเล เคยกล่�วว่� องค์กรก�รกุศลเหล่�นี้คือ ก�รโอนอำ�น�จ 

(transfer of power) จ�กรัฐบ�ลที่ม�จ�กเลือกตั้งไปสู่อภิมห�เศรษฐี

ที่ใช้อำ�น�จเงิน ตัดสินว่�อะไรดีสำ�หรับประช�ชน 

สอง หน้�ที่ของอภิมห�เศรษฐีที่ต้องเสียภ�ษีในฐ�นะ

ประช�ชนก็ค่อนข้�งผิดหวัง เพร�ะข้อมูลที่เปิดเผยออกม�ชี้ว่�   

อภิมห�เศรษฐีบ�งคนเสียภ�ษีน้อยม�ก โดยเฉพ�ะภ�ษีเงินได้บุคคล

ธรรมด� เพร�ะจะ

มีก�รว�งแผนภ�ษี

โดยผู้เชี่ยวช�ญ

และใช้สิทธิทุก

อย่�งที่จะทำ�ให้

ก�รเสียภ�ษีมีน้อย

สุด หรือไม่ต้องจ่�ย

เลย ตัวอย่�งเช่น 

ข้อมูลจ�กบทคว�ม 

“Clamour for 

weath tax grows 

after revelations 

about super rich’s 

affairs” ตีพิมพ์ใน นสพ.เดอะก�ร์เดียน ประเทศอังกฤษ ปี 2020 

สรุปว่�คนรวยสุด 25 คนในอเมริก�อ�จจ่�ยภ�ษีเทียบแล้วไม่ถึง 

0.2% ของร�ยได้ที่มีในปี 2018 ทำ�ให้มีเสียงเรียกร้องม�กให้ใช้ภ�ษี

ทรัพย์สิน หรือ Weath tax เก็บภ�ษีกลุ่มอภิมห�เศรษฐีเหล่�นี้

ในร�ยง�นคว�มเหลื่อมล้ำ�โลก ปี 2022 มีก�รเสนอข้อมูล

ที่น่�สนใจเกี่ยวกับคว�มเป็นไปได้ของภ�ษีทรัพย์สินที่เก็บจ�กกลุ่ม

เศรษฐีและอภิมห�เศรษฐี คือ คนที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000,000 

ดอลล�ร์สหรัฐขึ้นไปถึงม�กกว่� 100,000 ล้�นในอัตร�ก้�วหน้� คือ 

อัตร�เรียกเก็บตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3.2 ผลคือ ภ�ษีดังกล่�ว

ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ใหม่ให้กับรัฐบ�ลได้ม�กถึงร้อยละ 1.6 ของร�ย

ได้ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก ซึ่งร�ยได้ใหม่เหล่�นี้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้

แก้ปัญห�ที่เศรษฐกิจโลกมี ไม่ว่�เรื่องคว�มเหลื่อมล้ำ� คว�มย�กจน 

ก�รแพทย์ ก�รศึกษ� รวมถึงภ�วะโลกร้อน ซึ่งจะไม่ส�ม�รถทำ�ได้

ถ้�ไม่มีทรัพย�กรจ�กภ�ษีใหม่นี้ม�สนับสนุน

สรุปคือ คว�มเหลื่อมล้ำ�ที่โลกมีจะยิ่งรุนแรงขึ้นถ้�ไม่มีก�ร

แก้ไข และก�รแก้ไขส�ม�รถทำ�ได้ด้วยนโยบ�ยเศรษฐกิจ เช่น ภ�ษี

ทรัพย์สิน แต่ก�รตัดสินใจต้องก�รก�รผลักดันของนักก�รเมืองเพื่อ

ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของนโยบ�ยเศรษฐกิจ. 

นปี 2564 ที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมาก 

ม�ย ท้ังท่ีเป็นผลเสียหรือผลกระทบให้กับสังคมไทย อย่�ง                                                                             

เช่น ก�รแพร่ระบ�ดของโควิดระลอกใหม่! รวมถึง

ยังเป็นปีที่เกิดก�รสูญเสียของชีวิตคนไทยจ�กโควิด

ม�กม�ยจนทำ�ให้กำ�ลังใจของหล�ยฝ่�ยนั้นเริ่มอ่อนแรงลง 

แต่กลับกันก็ยังเป็นปีที่มีเรื่องร�วดีๆ เกิดขึ้นม�กม�ยเช่นกัน 

ที่พอจะช่วยผลักดันให้เกิดผลดีต่อสังคมได้

ทั้งก�รฉีดวัคซีนที่มีม�กขึ้น ม�ตรก�รต่�งๆ ที่ออกม� 

กระตุ้น ทำ�ให้ก�รเติบโตของภ�พรวมเศรษฐกิจไม่ติดลบ ก�ร

ส่งเสริมในด้�นที่เคยเป็นข้อห้�ม หนึ่งในนั้นคือเรื่องของพืช

สมุนไพรต่�งๆ ที่ได้ผ่อนปรนให้กลับม�เป็นสิ่งถูกกฎหม�ย

และส่งเสริมให้เป็นอุตส�หกรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจอีก

ช่องท�งหนึ่ง นั่นก็คือ กัญช� และกัญชง

แม้ว่�พืชสองชนิดน้ีจะมีคว�มคล้�ยกัน แต่ท�งด้�นคุณ 

ลักษณะพิเศษจะแตกต่�งกัน จึงส�ม�รถทำ�ไปพัฒน� แปรรูป

ได้ในหล�กหล�ยอุตส�หกรรม ซ่ึงสม�คมก�รค้�อุตส�หกรรม

กัญชงไทย (TIHTA: Thai Industrial Hemp Trade Association) 

ได้ให้ข้อมูลว่� ในปี 2564 เป็นปีแรกท่ีท�งสม�คมได้เปิดตัวและ

ขับเคลื่อนอย่�งเป็นท�งก�ร ซ่ึงคณะท่ีปรึกษ� อุปน�ยก คณะ

กรรมก�รแต่ละฝ่�ยของสม�คม สม�ชิก รวมถึงหน่วยง�นภ�คี

ได้ร่วมกันทำ�ง�นอย่�งหนักเพื่อผลักดันพืชกัญชงสู่อุตส�หกรรม 

และเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่�งแท้จริง

โดยในปี 2565 เองก็ได้มีก�รเร่งกำ�หนดแผนง�นที่

ชัดเจนม�กยิ่งขึ้น ซึ่งล่�สุดมีก�รประชุมใหญ่ส�มัญเพื่อก�ง

แผนดำ�เนินง�นในปี 65 โดยจะรับฟังคว�มเห็นผู้ประกอบ

ก�รในอุตส�หกรรมกัญชงและผู้เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน เพื่อ

กำ�หนดแนวท�งและโครงสร้�งร�ค�กล�งในก�รซื้อ-ข�ยกัญ

ชงภ�ยในไตรม�สแรกของปี 65 และเตรียมพร้อมก�รเป็น

เจ้�ภ�พก�รจัดง�นระดับน�น�ช�ติ Thailand International 

Hemp Forum & Expo 2022 อีกด้วย

ด้�น พรชัย ปัทมินทร น�ยกสม�คมก�รค้�อุตส�หกรรม

กัญชงไทย (TIHTA) กล่�วไว้ว่� หน่ึงในภ�รกิจเป้�หม�ยของ

ท�งสม�คมในปี 2565 คือ ก�รกำ�หนดแนวท�งและโครงสร้�ง

ร�ค�กล�งในก�รซ้ือ-ข�ยกัญชง โดยคณะกรรมก�รสม�คม

ได้ร่วมห�รือและมีมติว่�จะมีก�รเปิดรับฟังคว�มเห็น (Public 

Hearing) ในกลุ่มผู้เก่ียวข้อง ท้ังผู้ปลูก ผู้รับซ้ือ ผู้ประกอบก�ร

ในอุตส�หกรรม และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง 3 คร้ัง

และออกประก�ศแนวท�งโครงสร้�งร�ค�กล�งภ�ย ใน

ไตรม�สแรกของปี 2565 และดำ�เนินง�นต่อเนื่องเรื่องร�ค�

ส�รสกัดทุกรูปแบบในไตรม�สท่ี 2 ของปี 2565 เพื่อสร้�งคว�ม

เป็นธรรมและคว�มสมดุลในห่วงโซ่อุปท�นของอุตส�หกรรม

กัญชงให้ดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งย่ังยืน ซ่ึงเกณฑ์ในก�รต้ังร�ค�

กล�งผลผลิตกัญชง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังน้ี

1.ปริม�ณส�รสำ�คัญในช่อดอก 2.รูปแบบก�รปลูกสัม 

พันธ์กับต้นทุนก�รผลิต และเกรดก�รผลิต และ 3.ก�รปน     

เป้ือนของวัตถุดิบ เช่น ย�ฆ่�แมลง โลหะหนัก และเช้ือร� โดย

เบ้ืองต้นสม�คมมีก�รจัดรวบรวมข้อมูลโครงสร้�งร�ค�เฉล่ีย

เป็นดังน้ี ร�ค�ช่อดอกแห้งจ�กก�รปลูกระบบปิด (Indoor) ท่ี

ตรงต�มเงื่อนไขม�ตรฐ�นก�รรับซ้ือจะเร่ิมต้นท่ี 24,000-32,000 

บ�ท/กิโลกรัม ในระดับส�ร CBD 8-9.9% ไปจนถึงร�ค� 

45,000-90,000 บ�ท/กิโลกรัม ในระดับส�ร CBD 14% ข้ึนไป

และร�ค�ช่อดอกแห้งจ�กก�รปลูกระบบกึ่งปิด (Green 

House) ที่ตรงต�มเงื่อนไขม�ตรฐ�นก�รรับซื้อจะเริ่มต้นที่ 

5,000-12,000 บ�ท/กิโลกรัม ในระดับส�ร CBD 5-7.9% 

ไปจนถึงร�ค� 15,000-40,000 บ�ท/กิโลกรัม ในระดับส�ร 

CBD 10% ขึ้นไป เป็นต้น

ซ่ึงม�ตรฐ�นก�รตรวจวัดคุณภ�พของวัตถุดิบ ส�รสำ�คัญ 

ส�รปนเปื้อน ฯลฯ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีก�รตรวจยืนยัน

ที่ห้องปฏิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์ ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักก�ร

โครม�โตกร�ฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง หรือสูงกว่� และ

ระบบก�รตรวจแล็บที่ได้รับม�ตรฐ�น ISO17025 เพื่อคว�ม

แม่นยำ� และเป็นกล�งสำ�หรับผู้ซื้อและผู้ข�ย โดยกำ�หนดก�ร

เปิดเวทีรับฟังคว�มเห็นเพื่อกำ�หนดแนวท�งและโครงสร้�ง

ร�ค�กล�งในก�รซื้อ-ข�ยกัญชง จะเริ่มต้นครั้งที่ 1 ในเดือน 

ม.ค. ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ. และครั้งที่ 3 ในเดือน เม.ย.65 

โดยสม�คมจะออกประก�ศสู่ส�ธ�รณะอีกครั้ง

แน่นอนว่า การดำาเนินงานทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะผลักดัน

ให้อุตสาหกรรมกัญชงก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ทั้งยัง

เปิดพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการไทยได้นำาเสนอความก้าวหน้าใน

อุตสาหกรรมกัญชงของไทย รวมถึงได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมกัญชงร่วมกันอีกด้วย.

องหุ้น AMR บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย หนึ่งในผู้นำาด้าน                                                                        

ก�รพัฒน�นวัตกรรมและก�รออกแบบระบบท�งวิศวกรรม 

แบบครบวงจรของเมืองไทย หลัง

เปิดศักร�ชปีเสือทอง แว่วๆ ว่�.. บิ๊ก 

บอส มารุต ศิริโก ส�ยโทรศัพท์ไม่

เคยว่�ง เพร�ะมีเสียงต�มส�ยจ�ก

ต่�งแดนม�ขออัปเดตข้อมูลธุรกิจ

ถี่ยิบ ..แหม!! เนื้อหอมข้�มไปไกลถึง

ต่�งแดนแบบนี้ ไม่รู้ว่�จะมีข่�วดีม�

เล่�สู่กันฟังบ้�งหรือเปล่�..แต่ที่แน่ๆ 

สำ�หรับธุรกิจ AMR ของเข�ดีมีสตอร่ี                                                 

ต่อเนื่อง เชื่อว่�ยังสดใสซ�บซ่�ส์

ย�วๆ ไปแน่นอนคร้��!.
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ดันสิ่งต้องห้ามสู่พืชเศรษฐกิจ

เนื้อหอม

เศรษฐกิจ

ส่

ใ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

มารุต 

ศิริโก

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ค

วีระพล จิรประดิษฐกุล

นโลกปัจจุบัน  ไฟฟ้าจัดเป็นสาธารณูปโภคจำาเป็นขั้น                                                                 

พื้นฐ�นที่เกี่ยวกับป�กท้องและคว�มเป็นอยู่ของ

ประช�ชน ตลอดจนก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ จึงจำ�เป็นที่ภ�ครัฐจะต้องจัดห�ไฟฟ้�ให้เพียงพอ

กับคว�มต้องก�ร มีคุณภ�พ มีคว�มมั่นคง และในร�ค�ที่

เหม�ะสม เพื่อเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตของประช�ชน ลดต้นทุนท�ง

เศรษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขันของประเทศ ในขณะ

เดียวกันก็ต้องดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจ�กก�รผลิต

และใช้ไฟฟ้� ดังนั้น ก่อนที่จะอธิบ�ยถึงร�ยละเอียดของอัตร�ค่�

ไฟฟ้�ของไทยเร�ว่�จะเป็นอย่�งไร จำ�เป็นต้องเข้�ใจถึงโครงสร้�ง

อุตส�หกรรมไฟฟ้�ของประเทศไทยกันก่อน จึงจะทร�บหลักก�ร

และแนวคิดในก�รกำ�หนดโครงสร้�งอัตร�ค่�ไฟฟ้�ของประเทศ

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ปัจจุบันอุตส�หกรรมไฟฟ้�ของประเทศไทยอยู่ภ�ยใต้ก�ร

กำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น (กกพ.) ต�มพ

ระร�ชบัญญัติก�รประกอบกิจก�รพลังง�น พ.ศ.2550 โดยกำ�กับ

ดูแลก�รประกอบกิจก�รพลังง�น เพื่อให้เป็นไปต�มกรอบนโยบ�ย

ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ (กพช.) ซึ่ง

มีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น รูปแบบโครงสร้�งอุตส�หกรรม

ไฟฟ้�ของไทยมีลักษณะเป็นผู้ซื้อร�ยเดียว หรือที่เรียกภ�ษ�

อังกฤษว่� Enhanced Single Buyer กล่�วคือ ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิส�หกิจผลิตไฟฟ้�ร�ยใหญ่ของ

ประเทศ อีกทั้งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้�จ�กผู้ผลิตไฟฟ้�จ�กภ�คเอกชนใน

ประเทศและต่�งประเทศเพียงร�ยเดียวอีกด้วย โดยมีศูนย์ควบคุม

ระบบไฟฟ้� (System Operation) ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ กฟผ. ทำ�หน้�ที่

ควบคุมก�รสั่งเดินเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� เพื่อให้ก�รผลิตไฟฟ้�ในทุกๆ 

ช่วงเวล�มีต้นทุนต่ำ�สุด โดยใช้ต้นทุนเชื้อเพลิงเป็นเกณท์ในก�ร

สั่งก�รโรงไฟฟ้�ที่มีต้นทุนต่ำ�สุดไปยังต้นทุนสูงสุด (Merit Order) 

กระแสไฟฟ้�ทั้งในส่วนที่ กฟผ.ผลิตเองและรับซื้อจ�กเอกชนจะส่ง

มารู้จักโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย (ตอนที่ 1)

ผ่�นระบบส่งของ กฟผ.ไปยังระบบจำ�หน่�ยของก�รไฟฟ้�นครหลวง 

(กฟน.) และก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) เพื่อจำ�หน่�ยให้กับผู้ใช้

ไฟฟ้�ทั่วประเทศ 

สำ�หรับก�รรับ

ซื้อไฟฟ้�จ�ก

เอกชนนั้น ภ�ค

รัฐมีนโยบ�ยส่ง

เสริมให้เอกชน

เข้�ม�มีบทบ�ท

ผลิตไฟฟ้�และ

ข�ยให้กับก�ร

ไฟฟ้�ม�กขึ้น

ต�มลำ�ดับ ดังนี้

ในปี พ.ศ.

2535 เริ่มรับซื้อ

ไฟฟ้�จ�กผู้ผลิต

ไฟฟ้�ร�ยเล็ก 

(Small Power 

producers : SPP)

ในปี พ.ศ.2537 เริ่มรับซื้อไฟฟ้�จ�กผู้ผลิตไฟฟ้�จ�กเอกชน

ร�ยใหญ่ (Independent Power Producers : IPPs)

ในปี พ.ศ.2544 กฟน.และ กฟภ.ได้เริ่มเปิดรับซื้อไฟฟ้�จ�กผู้

ผลิตไฟฟ้�ขน�ดเล็กม�ก (Very Small Power Producers : VSPP)

(4) ปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยย่อยบ�งร�ยข�ย

ไฟฟ้�ตรงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้�

โดยสรุป เนื่องด้วยไฟฟ้�จัดเป็นส�ธ�รณูปโภคจำ�เป็นขั้น

พื้นฐ�นที่เกี่ยวกับป�กท้องและคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในทุก

ระดับ นอกจ�กนี้ ไฟฟ้�ยังเป็นปัจจัยหลักที่สำ�คัญในก�รสนับสนุน

ก�รขับเคลื่อนพัฒน�เศรษฐกิจ อุตส�หกรรม ธุรกิจให้รุดหน้�ไป

ได้อย่�งร�บรื่นอย่�งต่อเนื่อง จึงเป็นบทบ�ท ภ�ระหน้�ที่คว�ม

รับผิดชอบของภ�ครัฐที่นอกจ�กจะต้องทำ�หน้�ที่กระจ�ยคว�ม

เจริญไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อยกระดับชีวิตคว�มเป็นอยู่ของ

พี่น้องประช�ชน และเพื่อให้มั่นใจได้

ว่�จะมีก�รผลิตไฟฟ้�อย่�งเพียงพอ มี

เสถียรภ�พและคว�มมั่นคง 

ดังนั้น อุตส�หกรรมไฟฟ้�ของ

ไทยจึงยังคงถูกกำ�กับดูแลภ�ยใต้ก�ร

ผูกข�ดก�รผลิต ระบบส่ง และระบบ

จำ�หน่�ยโดยรัฐ ในทิศท�งของก�ร

ทยอยลดบทบ�ทภ�ครัฐลงและเพิ่ม

บทบ�ทภ�คเอกชนเข้�ม�แทนที่แบบ

ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ส�ม�รถมั่นใจ

ได้ว่�จะเกิดก�รแข่งขันกันและสร้�ง

ประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้ไฟฟ้� ใน

ตอนหน้�เร�ม�ดูกันว่� ด้วยโครงสร้�ง

อุตส�หกรรมไฟฟ้�ในรูปแบบ

ปัจจุบันถูกนำ�ไปออกแบบโครงสร้�ง

อัตร�ค่�ไฟฟ้�บ้�นเร�ได้อย่�งไรบ้�ง                          

เชิญติดต�มตอนต่อไปที่จะว่�ด้วยเรื่ององค์ประกอบและโครงสร้�ง

ค่�ไฟฟ้�ในไทย.

ใ

เมื่อโลกต้องคิดที่จะเก็บภาษีทรัพย์สิน

ที่มา: สำานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)



ตลาดหุ้นผันผวนล้วนมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพื้นฐาน

เป็นสำ�คัญ แต่ที่ตล�ดผันผวนแต่ละวันสูงม�กๆ นั่นเป็นก�รเล่น

เก็งกำ�ไรไม่ใช่ก�รเปลี่ยนแปลงของพื้นฐ�นธุรกิจและเศรษฐกิจ จึง

ต้องไตร่ตรองกันให้ดีๆ ว่�อะไรจริง อะไรมีผลท�งจิตวิทย�ของก�ร

เก็งกำ�ไร ตล�ดหุ้นไทยเช่นกันท่ีปัจจุบันผันผวนสูง เพร�ะมีก�รกลับ

ม�เล่นเก็งกำ�ไรกันอย่�งม�ก ส่วนหนึ่งคงกลัวที่จะเล่นเก็งกำ�ไรต่อ

ไปได้ย�ก เพร�ะห�กมีก�รเก็บภ�ษีหุ้นจ�กก�รซื้อข�ย กลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบม�กท่ีสุดคือนักเก็งกำ�ไร เพร�ะย่ิงเล่นเก็งกำ�ไรม�กรอบ ก็

จะถูกเก็บภ�ษีม�ก จึงอ�จตัดสินใจรีบเล่นในช่วงน้ีก่อนท่ีท�งก�รจะ

ตัดสินใจเก็บภ�ษี ซ่ึงคว�มเป็นจริงห�กมองกันแบบรอบด้�นและดู

คว�มเหม�ะสมของเวล� ก็ยังมองว่�ยังไม่ใช่ช่วงเวล�ท่ีเหม�ะสม

กับก�รเก็บภ�ษีหุ้น ต่�งกับก�รจะเก็บภ�ษีจ�กก�รเก็งกำ�ไรในคริบ

โตฯ ท่ีมีเจตน�ท่ีจะเล่นเก็งกำ�ไรม�กกว่�จะให้ประโยชน์กับธุรกิจและ

เศรษฐกิจโดยตรง เพร�ะตล�ดหุ้นเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจ ทำ�ให้

ธุรกิจเติบโตจริงดีกับเศรษฐกิจ แต่คริปโตฯ เป็นแค่สื่อกล�งในก�รใช้

เสริมกับธุรกิจเงินสกุลต่�งๆ จึงมีคว�มสำ�คัญน้อยกว่�ตล�ดหุ้นม�ก 

เพร�ะย่ิงปัจจุบันนักลงทุนส่วนม�กนิยมเล่นเก็งกำ�ไรก็เลยม�ใช้คริป

โตฯ ในก�รเก็งกำ�ไรอย่�งม�ก ยังมองไม่เห็นผลดีกับก�รขย�ยธุรกิจ

โดยตรง เมื่อรู้ว่�เป็นเครื่องมือในก�รเก็งกำ�ไรก็ส�ม�รถเก็บภ�ษีได้ 

เพร�ะไม่มีผลกระทบกับธุรกิจแต่มีผลกระทบกับก�รเก็งกำ�ไร

กลับม�ที่ตล�ดหุ้น จ�กข่�วล่�สุดที่ท�งกระทรวงพ�ณิชย์

ร�ยง�นผลก�รส่งออกของไทยในปี 2564 ได้ข้อสรุปว่�ส่งออกไทย

โตดีม�ก มีก�รขย�ยตัวสูงถึง 17% ซึ่ง

เกินก�รค�ดหม�ยแน่นอน โดยเฉพ�ะ

ไตรม�ส 4 ปี 2564 ที่ส่งออกสูงม�ก

เป็นประวัติก�รณ์ เติบโตสูงถึง 24.2% 

เป็นก�รส่งสัญญ�ณที่ชัดเจนม�กว่� 

แนวโน้มธุรกิจและเศรษฐกิจจะยังเติบโต

สูงได้ต่อเนื่อง ใครที่คิดว่�เศรษฐกิจ

ไทยจะชะลอตัวคงต้องกลับไปนั่งคิด

ให้ดีๆ เพร�ะเมื่อเครื่องจักรใหญ่เกือบ 

70% ของเศรษฐกิจเติบโตม�ก จะส่ง

ผลให้เศรษฐกิจโตสูงแน่นอน หรือจะดู

ใกล้ๆ อย่�งผลประกอบก�รของธน�ค�ร

ที่ออกม�ดี ก็เป็นก�รยืนยันแล้วว่�ธุรกิจ

ในตล�ดดีขึ้น ใครที่คิดจะกดตล�ดต่อ

ไปคงต้องทบทวนให้ดีๆ อย่�ฝืนสภ�วะ

แวดล้อมจริงที่ดีแล้วพย�ย�มชี้นำ�ให้มอง
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7เศรษฐกิจ

ขนส่งฯ เตือนระวังถูกหลอกทำาใบขับขี่ปลอม

น�งพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมก�รขนส่งท�งบก เปิดเผย

ว่� ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉ�ชีพแอบอ้�งว่�รับทำ�และจัดห�ใบอนุญ�ต

ขับรถบนโลกออนไลน์ โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบ เพียงแค่จ่�ย

เงินก็รอรับใบอนุญ�ตขับรถท่ีบ้�นได้เลย ซ่ึงไม่เป็นคว�มจริง ข้ันตอน

ก�รขอรับใบอนุญ�ตขับรถทุกชนิดมีม�ตรฐ�นเดียวกันท่ัวประเทศ 

คือ ผู้ขอรับใบอนุญ�ตขับรถต้องดำ�เนินก�รด้วยตนเองทุกข้ันตอนท่ี

สำ�นักง�นขนส่ง ดังน้ัน ห�กพบเห็นก�รโฆษณ�รับทำ�ใบอนุญ�ตขับ

รถโดยไม่ต้องมีข้ันตอนก�รอบรมหรือทดสอบ ขอให้สันนิษฐ�นว่�เป็น

มิจฉ�ชีพ และอย่�หลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉ�ชีพโดยเด็ดข�ด

AGE คว้างานบริการโลจิสติกส์ 3.2 ล้านตัน

น�ยพนม ควรสถ�พร ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ.เอ 

เชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE เปิดเผยว่� บริษัท เอจีอี เทอร์มิ

นอล จำ�กัด (บริษัทในเครือ) ได้มีก�รลงน�มในสัญญ�ให้บริก�รโล

จิสติกส์กับ 2 บริษัทช้ันนำ�ในกลุ่มอุตส�หกรรมปูนซีเมนต์และทร�ย

แก้วของไทย รวม 3.2 ล้�นตัน หรือเฉล่ียปีละ 1 ล้�นตัน เป็นระยะ

เวล� 3 ปี (2565-2567) ถือเป็นกลยุทธ์ก�รขย�ยธุรกิจด้�นโลจิสติกส์ 

ขนส่งท�งน้ำ�-ท�งบก-ท่�เรือ-คลังสินค้�ให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ภ�พ

รวมธุรกิจมีคว�มแข็งแกร่งม�กขึ้น นอกเหนือจ�กธุรกิจถ่�นหินที่มี

อยู่เดิม เพื่อให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยธุรกิจใน

ปี 2565 ที่มุ่งเน้นก�รขย�ยก�รเติบโตของร�ยได้ก�รให้บริก�รโล                

จิสติกส์กลุ่มลูกค้�ภ�ยนอก มั่นใจร�ยได้ปี 65 แตะ 1.5 หมื่นล้�น

บ�ท และยอดข�ยถ่�นหิน 6.5 ล้�นตัน

‘ณุศาศิริ’ แตกไลน์รุกธุรกิจสุขภาพ 

น�ยวิษณุ เทพเจริญ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.ณุศ�

ศิริ เปิดเผยว่� ปีนี้เป็นปีที่บริษัทเข้�สู่ปีที่ 26 ซึ่งที่ผ่�นม�ได้ผ่�น

วิกฤตม�แล้วทุกสถ�นก�รณ์ ตั้งแต่วิกฤตต้มยำ�กุ้ง จนถึงในยุคที่

โควิด-19 ที่สร้�งคว�มสั่นสะเทือนให้กับธุรกิจทุกภ�คส่วน โดย

บริษัทได้มองเห็นวิกฤตนี้ และเล็งเห็นว่�สุขภ�พเป็นเรื่องสำ�คัญ 

รวมทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มว่�ส�ม�รถเติบโตอีกไม่จำ�กัด ดัง

นั้น จึงได้ปรับรูปแบบก�รทำ�ธุรกิจอสังห�ฯ ให้มีคว�มสอดคล้องกับ

สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน จะแตกไลน์ธุรกิจสู่เฮลท์แคร์ ให้ โรงพย�บ�ล

พ�น�ซีที่เร�ทุ่มเฉียดพันล้�น ถือหุ้นใหญ่รุกตล�ด เพื่อทำ�ให้ธุรกิจอสัง

ห�ฯ และเรื่องสุขภ�พเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันได้ นอกจ�กนี้บริษัทยัง

จะทำ�ผลิตภัณฑ์ ATK เพื่อคนไทย เป็นแบรนด์ของเร�เอง รวมถึงมี

แผนก�รขย�ยธุรกิจท�งด้�นพลังง�นท�งเลือกอีกด้วยในอน�คต

SVT นำาร่องเชียงใหม่ติดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ 

น�งอ�ภัสร� ภ�ณุพัฒน� กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร บมจ.ซัน 

เวนด้ิง เทคโนโลยี หรือ SVT ผู้ดำ�เนินธุรกิจค้�ปลีกผ่�นเครื่องจำ�หน่�ย

สินค้�อัตโนมัติ เปิดเผยว่� บริษัทได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรท�งธุรกิจกับ

บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนช่ันแนล จำ�กัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.

ซันสวีท หรือ SUN ขย�ยก�รให้บริก�รเครื่องจำ�หน่�ยสินค้�อัตโนมัติ

ภ�ยใต้แบรนด์ “SUNVENDING” ซ่ึงมี SUN เป็นตัวแทนแฟรนไชส์

ร�ยแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเร่ิมว�งจำ�หน่�ยตู้จำ�หน่�ยสินค้�แล้ว

ในช่วงต้นเดือนมกร�คมท่ีผ่�นม� ค�ดปีน้ีติดต้ังได้ 500 ตู้

‘กรุงไทย’ ปลื้มกำาไรปี 2564 เพิ่ม 29%

น�ยผยง ศรีวณิช กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รกรุงไทย 

เปิดเผยว่� ผลดำ�เนินง�นปี 2564 มีกำ�ไรสุทธิ  21,588 ล้�นบ�ท 

เพิ่มขึ้น 29.0% จ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉพ�ะไตรม�ส 4 ปี 

2564 มีกำ�ไรสุทธิ 4,944 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.2 จ�กช่วง

เดียวกันของปีก่อน จ�กสินเชื่อที่เติบโตอย่�งแข็งแกร่ง ก�รบริห�ร

คุณภ�พสินทรัพย์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพิ่มระดับของ Coverage 

ratio ให้สูงขึ้นเป็น 168.8% ขณะที่ก�รตั้งสำ�รองลดลงเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังเป็นก�รตั้งสำ�รองในระดับสูง เพื่อ

รองรับคว�มไม่แน่นอนท�งเศรษฐกิจ อย่�งไรก็ต�ม Fitch Ratings 

ปรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือของธน�ค�รเพิ่มขึ้นเป็น AAA (tha).

ทย.ลุยพัฒนาสนามบินกระบี่  

โชว์คืบหน้�กว่�72%/กพท.เร่งออกใบรับรองเบตงสิ้นม.ค.นี้

ร�ยง�นข่�วจ�กกรมท่�

อ�ก�ศย�น (ทย.) เปิดเผยถึง

คว�มคืบหน้�โครงก�รพัฒน�

ท่�อ�ก�ศย�นกระบี่ว่� ทย.ได้

ดำ�เนินก�รก่อสร้�งอ�ค�รที่                          

พักผู้ โดยส�รหลังที่ 3 และ

ปรับปรุงอ�ค�รที่พักผู้ โดยส�ร

หลังที่ 1 และ 2 พร้อมอ�ค�ร

จอดรถยนต์ วงเงิน 2,923 ล้�น

บ�ท โดยมีบริษัท เซ้�ท์อี๊สท์

เอเชียเทคโนโลยี่ จำ�กัด เป็นที่

ปรึกษ�ควบคุมง�น และบริษัท 

คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำ�กัด 

(มห�ชน) เป็นผู้รับจ้�ง ขณะน้ีภ�พ

รวมท้ังหมดของง�นโครงก�รมี

คว�มคืบหน้�อยู่ท่ี 72.23%

ทั้งนี้ ในแผนง�นก่อสร้�ง

ดังกล่�วได้เร่งดำ�เนินก�รปรับ                              

ปรุงพื้นที่อ�ค�รที่พักผู้ โดยส�ร

หลังที่ 3 โซนที่ 3 และอ�ค�ร

จอดรถยนต์ ให้ ใช้ง�นได้ก่อน 

เพื่อเตรียมพร้อมรับเที่ยวบิน                                

ระหว่�งประเทศ โดยในโซน

ที่ 3 ง�นโครงสร้�ง ง�นระบบ                               

และอุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะ                                  

ดวกต่�งๆ นั้น ขณะนี้แล้วเสร็จ

เกือบ 100% รวมทั้งอ�ค�ร

จอดรถยนต์ ที่มีคว�มจุ 2,000 

คัน แล้วเสร็จ 100% เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะ

ทดสอบระบบต่�งๆ ในวันที่ 25 

ม.ค.2564 อย่�งไรก็ต�ม ห�ก

ระบบต่�งๆ ใช้ง�นได้อย่�งสม 

บูรณ์ ค�ดว่�พร้อมจะเปิดใช้

ง�น เพื่อรองรับเที่ยวบินได้ใน

วันที่ 1 ก.พ.2565

ด้�น น�ยสรพงศ์ ไพฑูรย์

พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมน�คม                                     

(หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจด้�นก�รขน                                        

ส่ง) เปิดเผยว่� ได้ติดต�มก�ร                                            

ดำ�เนินก�รเตรียมคว�มพร้อม                                                

ในก�รเปิดให้บริก�รท่�อ�ก�ศ     

ย�นเบตงโดยเร็ว ซึ่งล่�สุดได้

จัดประชุม โดยสำ�นักง�นก�รบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย ได้แจ้ง

ให้ท่ีประชุมทร�บว่� ก�รออก

ใบรับรองก�รดำ�เนินง�นสน�ม

บินส�ธ�รณะให้ท่�อ�ก�ศย�น

เบตง ค�ดว่�จะส�ม�รถออก

ใบรับรองให้ ได้ภ�ยในสัปด�ห์

สุดท้�ยของเดือน ม.ค.2565  

และท่ีผ่�นม�สำ�นักง�น                                                              

ก�รบินพลเรือนแห่งประเทศ 

ไทยได้อนุมัติเส้นท�งบินกรุง 

เทพฯ-เบตง และห�ดใหญ่-เบตง                               

วันละ 1 เที่ยว ให้แก่ส�ยก�ร

บินนกแอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

ส�ยก�รบินนกแอร์ยืนยันคว�ม                             

พร้อมที่จะทำ�ก�รบินไปยังท่�                                  

อ�ก�ศย�นเบตง ด้วยอ�ก�ศ 

ย�นประเภท Q400 จำ�นวน 86 

ที่นั่ง โดยขอคว�มอนุเคร�ะห์

ในเรื่องก�รประกันที่นั่ง 75% 

ซึ่งที่ประชุมมีคว�มเห็นในส่วน

ของก�รประกันที่นั่งว่� ภ�ครัฐ

ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ แต่

ภ�ครัฐจะสนับสนุน ผลักดัน

ชี้อุตฯชิ้นส่วนต้องปรับใหญ่     

ผุดแผนผลิตอะไหล่รถอีวี

ว่�ไม่ดี อ�จมีผลกับนักเก็งกำ�ไรท่ีคล้อยต�มได้ แต่สำ�หรับนักลงทุนท่ีมี

หลักก�ร มีเหตุผล คงจะรู้ว่�เมื่อเศรษฐกิจดี ธุรกิจดี ร�ค�หุ้นในตล�ด

จะถดถอยได้อย่�งไร มีแต่จะต้องขยับปรับสูงข้ึนให้สอดรับกับพ้ืนฐ�น

ใหม่ท่ีดีเท่�น้ัน จึงแนะนำ�ให้ทยอยเลือกลงทุนต่อไป ร�ค�หุ้นท่ีมีพ้ืน

ฐ�นร�ค�ต่ำ�ลงมองเป็นจังหวะท่ีดีกับก�รเข้�ลงทุน.  

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

KBANK นักลงทุนอ�จคิดว่�ร�ค�หุ้นธน�ค�รมีก�รขยับขึ้น

ม�แล้ว ในท�งก�รเก็งกำ�ไรก็จะมองว่�ร�ค�สูง ซึ่งเป็นก�รใช้แค่

ก�รเปรียบเทียบร�ค�ใหม่กับร�ค�เก่�ที่แตกต่�งกัน จึงเป็นก�ร

ประเมินที่ไม่มีหลักก�รที่ดีม�ประกอบ เพร�ะก�รที่ร�ค�หุ้นจะ

ปรับขึ้นต้องม�จ�กมีปัจจัยท�งพื้นฐ�นที่ดีเกิดขึ้น ทำ�นองเดียวกับ

ร�ค�หุ้นที่อ่อนตัวลงจะต้องม�จ�กพื้นฐ�นของธุรกิจอ่อนแอลง จึง

จะเป็นเหตุและผลต่อกัน แต่ท�งด้�นก�รเก็งกำ�ไรจะมองแค่ก�ร

เปลี่ยนแปลงของร�ค�ที่ขึ้นหรือลงเท่�นั้น จึงอ�จไม่สอดคล้องกับ

คว�มเป็นจริง จึงควรกลับม�พิจ�รณ�จ�กพื้นฐ�นของธุรกิจจะ

ดีกว่� มีคว�มน่�เชื่อถือได้ม�กกว่�และจะได้คำ�ตอบที่แท้จริงว่�

ร�ค�หุ้นในปัจจุบันสูงหรือต่ำ�กว่�คว�มเป็นจริง จึงไม่น่�แปลกใจที่

ปัจจุบันจะยังคงพบเห็นร�ค�หุ้นจำ�นวนม�กที่ยังต่ำ�กว่�คว�มเป็น

จริงได้ ดูอย่�งหุ้น KBANK ก�รที่ร�ค�หุ้นขยับขึ้นม�ยืนที่ 140 

บ�ท หล�ยคนคงคิดว่�ร�ค�ปรับขึ้นม�สูงแล้วก็ไม่น่�สนใจ แต่เมื่อ

ม�พิจ�รณ�ไตร่ตรองจ�กพื้นฐ�นปัจจุบัน แค่ดูจ�กผลประกอบก�ร

ของธน�ค�รล่�สุดในปี 2564 ที่ผ่�นม� จะพบว่� KBANK ทำ�กำ�ไร

รวมได้ระดับ 38,053 ล้�นบ�ท กำ�ไรเพิ่มจ�กปี 2563  29.05% 

คงจะทำ�ให้มองได้ชัดเจนว่�ธุรกิจกลับม�เติบโตในเกณฑ์ดี ทั้งๆ ที่

ก่อนหน้�นี้ก็มีคว�มหว�ดวิตกในหมู่นักลงทุน กลัวธุรกิจธน�ค�ร

จะยังคงมีผลกำ�ไรตกต่ำ�เหมือนปี 2563 เพร�ะมักมีก�รออกม�

ประเมินว่�จะเป็นอีกปีที่ธน�ค�รจะมี NPL ม�ก ทำ�ให้ท�ง

ธน�ค�รจะต้องตั้งสำ�รองหนี้เสียจำ�นวนม�ก ย่อมมีผลให้

ธน�ค�รมีกำ�ไรลดลง ในลักษณะเกี่ยวกันกับปี 2563 แต่

ผลจริง NPL ของธน�ค�รไม่ได้เพิ่มม�ก ทำ�ให้ธน�ค�ร

ไม่ต้องตั้งสำ�รองหนี้เสียม�ก จึงมีกำ�ไรดีขึ้น ดูแค่นี้ก็คงรับ

ได้ว่�ร�ค�หุ้นของธน�ค�รควรปรับขึ้นได้ แต่เมื่อม�ดูผล

กำ�ไรต่อหุ้นที่ทำ�ได้ 15.77 บ�ท เมื่อม�คำ�นวณร�ค�หุ้น

ด้วยพีอีแค่ 10 เท่� ยังได้ร�ค�ที่ 157.70 บ�ท แต่ร�ค�ใน

ตล�ดยังอยู่แค่ 140 บ�ท จึงมี up side ได้อีกอย่�งน้อย 

12.64% โดยจะได้เงินปันผลประม�ณ 3.57% ด้วย แต่ที่

ควรดูคือ KBANK มีมูลค่�หุ้นต�มบัญชีอยู่สูงที่ 195.99 

บ�ท สูงกว่�ร�ค�หุ้นในตล�ดม�ก จึงมั่นใจได้ว่�ลงทุนไม่มี

คว�มเสี่ยง แต่มีโอก�สได้ผลตอบแทนที่ดี

TOP คว�มผันผวนของร�ค�น้ำ�มันมีผลกระทบกับ

ธุรกิจน้ำ�มันโดยตรง แต่จะมีผลท้ังด้�นบวกและลบอยู่ท่ีร�ค�

น้ำ�มันปรับสูงข้ึนหรือลดต่ำ�ลง ห�กร�ค�น้ำ�มันปรับสูงข้ึนธุรกิจ

น้ำ�มันก็จะมีกำ�ไรสูง ขณะ

เดียวกันห�กร�ค�น้ำ�มัน

ลดต่ำ�ลง ธุรกิจก็จะมีกำ�ไร

ตกต่ำ�ทันที ดังน้ัน เมื่อม�ดู

ท่ี TOP จึงพบว่�ในปี 2563 

ท่ีร�ค�น้ำ�มันในตล�ดโลก

ตกต่ำ�ลงม�ก TOP ก็มี

ผลประกอบก�รตกต่ำ�ถึง

ระดับข�ดทุน 3,301.41 

ล้�นบ�ท ม�ปีกล�ย 2564 

ร�ค�น้ำ�มันกลับขยับสูงข้ึน

ม�ตลอดปี ทำ�ให้ TOP มี

ผลประกอบก�รพลิกกลับ

ม�มีกำ�ไรได้ทันทีเช่นกัน แค่ 9 เดือนแรกของปี 2564 TOP ก็ทำ�กำ�ไร

ได้ม�กถึง 7,545.35 ล้�นบ�ทแล้ว ในขณะท่ีร�ค�น้ำ�มันยังคงมีแนว

โน้มสูงข้ึน ทำ�ให้ประเมินว่�ตลอดปี 2564 TOP คงจะทำ�กำ�ไรรวม

ได้ถึง 10,000 ล้�นบ�ท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้นจะได้ท่ี 4.90 บ�ท เมื่อใช้

พีอี 13 เท่�คำ�นวณ จะได้ร�ค�ท่ี 63.70 บ�ท แต่ร�ค�หุ้นในตล�ด

อยู่ท่ี 52.50 บ�ท จึงมี up side ได้อีก 21.33% ส่วนเงินปันผลจะได้

ประม�ณ 2.48% ทำ�ให้ TOP ยังส�ม�รถเลือกลงทุนได้ดี

PSL ธุรกิจขนส่งท�งเรือยังเป็นธุรกิจที่มีอน�คตสดใสม�ก 

เพร�ะดูจ�กก�รส่งออกของไทยที่มีก�รขย�ยตัวสูงม�กในปี 2564 ที่

ผ่�นม�แล้ว มั่นใจได้ว่�ธุรกิจขนส่งจะยังคงมีแนวโน้มก�รเติบโตที่

สูงได้อย่�งต่อเนื่อง เพร�ะแม้จะยังมีโรคระบ�ดอยู่ก็ต�ม แต่ก�ร

ที่ประเทศต่�งๆ ไม่ใช้ม�ตรก�รล็อกด�วน์ ทำ�ให้ยังคงส�ม�รถส่ง

ออกสินค้�ต่�งๆ ได้ม�กขึ้น และพบว่�ก�รส่งออกท�งเรือได้รับ

คว�มนิยมสูงม�ก จนเกิดปัญห�ก�รข�ดแคลนคอนเทนเนอร์ที่จะใช้

บรรทุกสินค้� แต่ก็ได้มีก�รแก้ไขปัญห�ไปม�กแล้ว ทำ�ให้ก�รส่งออก

ท�งเรือยังเติบโตสูงได้ต่อไป ดูอย่�ง PSL ในปี 2563 ที่ธุรกิจสะดุด

จ�กปัญห�เรื่องโรคระบ�ด มีก�รล็อกด�วน์ในประเทศต่�งๆ และ

เศรษฐกิจโลกก็ตกต่ำ� แต่ม�ปีกล�ย 2564 มีก�รปลดล็อกกันม�ก

และเศรษฐกิจก็กลับม�ฟื้นตัว ทำ�ให้ PSL พลิกกลับม�มีกำ�ไรเพิ่มสูง

ม�ก แค่ 9 เดือนก็มีกำ�ไรสูงถึง 2,702.70 ล้�นบ�ทแล้ว กำ�ไรเพิ่ม

จ�กช่วงเดียวกันของปี 2563 ม�กถึง 204.4% ค�ดว่�ตลอดปี 2564 

คงจะทำ�กำ�ไรได้ถึงระดับ 3,700 ล้�นบ�ทได้ ก็จะมีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 

2.37 บ�ท เมื่อม�คำ�นวณร�ค�หุ้นด้วยพีอีแค่ 10 เท่� ยังได้ร�ค�ที่ 

23.70 บ�ท แต่พบว่�ร�ค�หุ้นในตล�ดอยู่แค่ 15.20 บ�ท ทำ�ให้ยัง

มี up side ได้อีกม�กถึง 55.92% และยังได้เงินปันผลในระดับสูงที่ 

6.58% ด้วย ทำ�ให้มองหุ้น PSL น่�ลงทุนม�ก เพร�ะดูแค่เงินปันผล

อย่�งเดียวก็เกินคว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุนแล้ว แต่ยังมีโอก�สที่จะได้

กำ�ไรจ�กส่วนต่ำ�ของร�ค�หุ้นอีกด้วย จึงควรเลือกลงทุน.

ทุ่งมหาเมฆ • ทย.ลุยพัฒนาสนามบินกระบี่ เร่งก่อสร้างเทอร์มิ

นอลหลังที่ 3 อัปเดตล่าสุดคืบหน้ากว่า 72% จ่อทดสอบระบบ 25 

ม.ค.นี้ ด้านคมนาคมถกนกแอร์ เปิดบินสนามบินเบตง เผย กพท.

จะออกใบรับรองสัปดาห์หน้า

พื้นฐานแกว่ง ส่งออกดี ตลาดน่าลงทุน

จท.จี้ตรวจเข้ม       

ป.อันดามันล่ม

กลางอ่าวไทย

 สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

21/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,310.52 5,405.81 -1,095.29
 6,581.46 7,662.82 -1,081.36
 37,654.31 36,360.55 1,293.76
 32,879.83 31,996.94 882.89

81,426.12
-4.23

1,652.73
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.55 33.27
ยูโร 36.63 37.62
ปอนดสเตอรลิง 43.92 45.12
เยน (100 เยน) 28.42 29.26
หยวนจีน 4.88 5.28
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,650
ทองรูปพรรณ 28,030 29,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

มอบเงิน • ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย อัญญ�ชลี กมเลศร์ รองผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�ร

กิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินแก่โรงพย�บ�ลเวชก�รุณย์รัศมิ์ 971,000 บ�ท สนับสนุนอุปกรณ์ท�งก�ร

แพทย์รักษ�ผู้ป่วย COVID-19 โดยมี นพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำ�นวยก�ร โรงพย�บ�ลเวชก�รุณย์    

รัศมิ์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้มีก�รสมทบทุนผ่�นองค์กร หน่วยง�น และมูลนิธิต่�งๆ 

ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อคว�มช่วยเหลือไปยังประช�ชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

บรรเท�คว�มเดือดร้อนแก่ประช�ชนจ�กสถ�นก�รณ์ของ COVID-19.

กิจกรรมในก�รท่องเที่ยว ลดค่�

ธรรมเนียมอย่�งเต็มที่. 

ไทยโพสต์ • น�ยอธิรัฐ รัตน                                        

เศรษฐ รมช.คมน�คม เปิด

เผยว่� ได้รับร�ยง�นเหตุ  

ก�รณ์เรือบรรทุกน้ำ�มันดีเซล                                        

(น้ำ�มันเขียว) ชื่อเรือ “ป.อัน 

ด�มัน 2” ซึ่งจอดทอดสมอ

ได้อับป�งลงบริเวณอ่�วไทย                            

ห่�งจ�กป�กน้ำ�ชุมพรประ 

ม�ณ 24 ไมล์ทะเล เหตุ

เกิดวันที่ 22 ม.ค.2565 โดย

ส�เหตุก�รจมเกิดจ�กมีน้ำ�

เข้�เรือ แต่ไม่ส�ม�รถสูบออก

ได้ทัน เนื่องจ�กมีคลื่นลมแรง 

จ�กก�รประเมินก�รไหลของ

กระแสน้ำ�ในช่วงวันที่ 23-

25 ม.ค.2565 พบว่�ไหลขึ้น

ไปท�งด้�นทิศเหนือเข้�เลียบ

ช�ยฝั่ง อย่�งไรก็ต�ม น้ำ�มัน

ที่รั่วไหลส�ม�รถสล�ยตัวเอง

ได้ดีในธรรมช�ติ แต่ยังต้อง

มีก�รติดต�มและเฝ้�ระวัง 

ขณะเดียวกันได้มีก�รเตรียม

แผนดำ�เนินก�รป้องกันและ

กำ�จัดอย่�งไร ห�กจะส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ง

ทะเล

น�ยอธิรัฐกล่�วว่� ซึ่ง

ภ�ยหลังเกิดเหตุเจ้�หน้�ที่ ได้

ประส�นเจ้�ของเรือ บริษัท

แหลมทองค้�น้ำ�มันประมง

ไทย จำ�กัด เพื่อเตรียมน้ำ�                                

ย�สล�ยน้ำ�มัน และได้มอบ                                

หม�ยให้กรมเจ้�ท่�ดำ�เนิน                           

ก�รเพิ่มเติม ดังนี้ 1.ออกคำ� 

สั่งงดใช้เรือดังกล่�ว และให้

เจ้�ของเรือดำ�เนินก�รกู้เรือ

โดยด่วน 2.ออกประก�ศแจ้ง

เตือนให้ช�วเรือระมัดระวังใน 

ก�รเดินเรือ 3.เตรียมพร้อม 

เรือตรวจก�รณ์และเรือขจัด

คร�บน้ำ�มัน 4.ให้บูรณ�ก�ร                                                       

ร่วมกับกองทัพเรือในก�รปฏิบัติ 

ต�มแผนก�รขจัดคร�บน้ำ�มัน 

5.ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ และ

คว�มคืบหน้�ให้ทร�บอย่�ง

ต่อเนื่อง และ 6.ให้เร่งตรวจ 

สอบคว�มปลอดภัยของเรือ

ลำ�อื่นๆ ที่จอดทอดสมออยู่

กล�งทะเล เพื่อป้องกันก�ร

เกิดอุบัติเหตุซ้ำ�.

ไทยโพสต์ • เอกชนเตรียมแผน

เปลี่ยนผ่�นอุตฯ ชิ้นส่วนรถยนต์ 

สู่ก�รผลิตอีวี ก่อนชงประธ�น 

ส.อ.ท.คนใหม่ หวังห�แนวท�ง

ช่วยเหลือ แนะรัฐควรหนุนจ�ก 

กลุ่มรถส�ธ�รณะ

น�ยพินัย ศิรินคร ประ                                                     

ธ�นกลุ่มอุตส�หกรรมชิ้นส่วน                                                     

อะไหล่รถยนต์ สภ�อุตส�หกรรม 

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด

เผยว่� กลุ่มได้เตรียมแผนเพื่อ

ก�รปรับตัวให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วน                            

และอะไหล่ย�นยนต์ ไทยที่

ปัจจุบันมีอยู่ประม�ณ 2,500 

ร�ย เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนผ่�น                         

ของอุ ตส�หกรรมย�นยนต์

เครื่องยนต์สันด�ปภ�ยใน (ICE) 

ไปสู่ย�นยนต์ไฟฟ้� (อีวี)  โดยมี 

4 แนวท�งสำ�คัญ ได้แก่ 1.ก�ร 

ปรับธุรกิจไปสู่ตล�ดอ�ฟเตอร์

ม�ร์เก็ตหรือก�รบริก�รหลังก�ร

ข�ยที่ทั่วโลกยังมีคว�มต้องก�ร

ม�กขึ้น

2.ปรับเปลี่ยนก�รผลิตชิ้น 

ส่วนฯ เพื่อรองรับอีวี ที่มีคว�ม                          

ต้องก�รในเมืองไทย 3.ก�รพัฒน� 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ เพื่อรองรับ

อุตส�หกรรม 4.0 เช่น แขน                                                         

กล อุปกรณ์อัตโนมัติ ที่ภ�ค

อุตส�หกรรมจะต้องก้�วไปสู่

ระบบอัตโนมัติม�กขึ้น และ 4. 

ก�รปรับไปสู่ธุรกิจอื่นๆ แทน

เพร�ะไม่ส�ม�รถดำ�รงอยู่ ใน

ธุรกิจเดิมได้

“เร�คงจะผลักดันในก�ร                                          

นำ�ไปสู่ก�รปรับตัวโดยจะมีก�ร                                       

เสนองบวิจั ยและพัฒน�ใน

ระยะต่อไปเพื่อวิเคร�ะห์ลงลึก                                              

ม�กขึ้น โดยผมจะส่งผ่�นเรื่อง                                              

ดังกล่�วให้กับประธ�น ส.อ.ท. 

คนใหม่ที่จะมีก�รเลือกตั้งในวัน

ที่ 15 ก.พ.นี้ ในก�รขับเคลื่อน

ไปสู่แนวท�งช่วยเหลือต่อไป” 

น�ยพินัยกล่�ว

อย่�งไรก็ต�ม มองว่�

โครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ ยังไม่

ได้รองรับม�กห�กตองก�รผลัก

ดันอีวี เพื่อลดก�รปล่อยก๊�ซ

เรือนกระจก ต้องเข้�ใจว่�ที่สุด

แล้วก็จะลดแค่ตรงรถยนต์ แต่

กลับไปใช้เพิ่มในส่วนไฟฟ้�ที่ม�

จ�กฟอสซิล ดังนั้น ต้องมองให้

ครบวงจร รัฐควรจะมุ่งส่งเสริม

ก�รใช้ไปยังรถบัส รถขน�ดใหญ่ 

ระบบขนส่งส�ธ�รณะก่อนเพื่อ

ปรับโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ 

พร้อมก่อนที่จะม�มุ่งกระตุ้น

ก�รใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคล.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
สวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๔๕๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราช
สันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๖ แห่ง

พระบรมราชจักรีวงศ์

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
ตั้งการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับเจ้าจอมสุวัทนา (นามเดิม คุณเครือแก้ว อภัยวงศ์) ธิดาของ

พระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์) และสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ด้านการปกครอง โดยเฉพาะส่วน
ภูมิภาค โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อ
บังคับลักษณะการปกครองหัว

เมือง เพื่อการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค เปลี่ยนการเรียกชื่อเมืองให้
เป็นจังหวัด ส่วนมณฑลให้เป็นภาค 
ยังผลให้การบริหารบ้านเมืองเป็น

ระเบียบมากขึ้น

ส่งจดหมาย เขียนที่อยู่ใหม่
ให้ถูกต้องด้วย

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพื่อเป็นหลักการสืบสาย
สกุลฝ่ายบิดาผู้ให้กำาเนิด และต่อมา พุทธศักราช 
๒๔๖๐ เปลี่ยนสรรพนามผู้หญิงจากที่เคยเรียก 

อำาแดง เป็น นาง หรือ นางสาว

พระราชกรณียกิจสำาคัญอีกประการหนึ่ง ทรงตั้ง “ดุสิต
ธานี” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๑ เพื่อ
ทดลองรูปแบบประชาธิปไตยขนาดเล็ก มีพระราชดำาริให้ทำา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป

พุทธศักราช ๒๔๕๕ มีบุคคลคณะหนึ่ง คิดทำาการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ทำาการไม่สำาเร็จ เรียกการ

ปฏิวัติครั้งนี้ว่า “กบฏ ร.ศ.๑๓๐” มีผู้ถูกจับกุมลงโทษตาม
คำาพิพากษาศาล จำานวน ๒๓ คน

ต่อมา พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งแสดงถึงแนว             
พระราชดำาริในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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9กีฬา

อบจ.อุตรดิตถ์จัดเทควันโดชิงถ้วยพระเทพฯ

อุตรดิตถ์ • เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียน

องค์การบริหารส่วน จ.อุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การ

บริหารส่วน จ.อุตรดิตถ์ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัด, นาย

ชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารฯ และ “โค้ชเช ยอง 

ซอก” หรือ นายชัชชัย ชเว หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ในฐานะ

ตัวแทนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว

และลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การจัดการแข่งขันเทควันโด 

รายการ “อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

ครั้งที่ 1 ประจำาปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะเริ่มการชิงชัยวันที่ 28-

29 พ.ค.นี้ ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ใต้มาตรฐานเข้มข้น

เพื่อป้องกันและห่างไกลจากโรคโควิด-19 โดยนายชัยศิริเปิดเผย

ว่า สำาหรับวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเทควันโดรายการนี้ขึ้น

มาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา เราได้

เน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาเทควันโดให้มีประสบการณ์

แข่งขันที่จะนำาไปใช้ในการแข่งขันอันเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้หัน

มาสนใจกิจกรรมในรูปแบบใหม่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่าง

ไกลจากยาเสพติด แถมยังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและ

จิตใจให้มีประสิทธิภาพขึ้นด้วย เพื่อก้าวไปสู่นักกีฬาทีมชาติต่อไป 

‘สดมภ์’ แชมป์ที่สิงคโปร์ปิดซีซั่นเอเชียนทัวร์ 

สิงคโปร์ • กอล์ฟ เอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพ่น ปิดฤดูกาลเอเชียน                                                                   

ทัวร์ 2021/2022 ชิงเงินรางวัลรวม 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 41 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ 

เซราปง คอร์ส ระยะ 7,403 หลา พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ 

ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า โปรเพชร-สดมภ์ 

แก้วกาญจนา ผู้นำาร่วมรอบ 3 รักษาฟอร์มเหนียวทำาเพิ่มอีก 2 

อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำา 2 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ จบด้วยสกอร์

รวม 13 อันเดอร์พาร์ 271 คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 225,000 

เหรียญสหรัฐ หรือราว 7.4 ล้านบาท และขยับขึ้นรั้งอันดับ 2 ของ

ตารางออเดอร์ออฟเมอริต เอเชียนทัวร์ ฤดูกาล 2021/2022 ที่

เงินรางวัลสะสมรวม 378,972.22 เหรียญสหรัฐ และยังได้สิทธิ์ไป

ลุยศึกเมเจอร์ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 150 ที่สนามเซนต์แอนดรูว์ส ใน

เดือนกรกฎาคมนี้ โดยมี คิม จูฮยุง โปรดาวรุ่งจากเกาหลีใต้ จบ

รองแชมป์ร่วมกับ ยูโตะ คัตซุระกาวา นักกอล์ฟจากญี่ปุ่น ที่สกอร์

รวมคนละ 10 อันเดอร์พาร์ 274 รับเงินรางวัลไปคนละ 108,125 

เหรียญสหรัฐ สำาหรับ คิม จูฮยุง โปรดาวรุ่งวัย 19 ปี จากเกาหลีใต้ 

ซึ่งจบรองแชมป์ร่วมในสัปดาห์นี้ พร้อมขึ้นครองบัลลังก์มือ 1 เอ

เชียนทัวร์ ฤดูกาล 2021/2022 ด้วยเงินรางวัลสะสมตลอดปีรวม

เป็นเงิน 507,553.35 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16.3 ล้านบาท

‘สลักทิพย์’ ยังแกร่งชนะหวดคัดเตรียมทีมชาติ 

เมืองทอง • การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิส เตรียมความพร้อม

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. เป็นรอบแบ่งกลุ่ม 

16 คน (4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน) แข่งขันพบกันหมดในกลุ่ม และ

ผู้ที่ได้อันดับหนึ่งในแต่ละกลุ่ม จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “เตรียม

ความพร้อมสำาหรับทีมชาติไทย” ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่มดี นัดแรก                        

“หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง เยาวชนทีมชาติจากนนทบุรี มือวาง 6 

ของรายการ พบ เวียรา ดีเพิ่ม นักหวดลูกครึ่งไทย-รัสเซีย มือวาง 

10 ของรายการ จากชลบุรี ปรากฏว่า สลักทิพย์ที่เป็นฝ่ายตาม 2-5 

ในเซตแรก พยายามรวบรวมสมาธิ ไล่มาตีเสมอ และยังชนะใน

การดวลไทเบรก จากนั้นยังเล่นได้ดีในเซตสอง ทำาให้สลักทิพย์ชนะ 

เวียรา 2-0 เซต 7-6 (1), 6-0 ได้ไป 2 คะแนน ด้านเวียราได้ 1 

คะแนน ส่วนอีกคู่ กมลวรรณ บัวแย้ม มือวาง 4 จากชลบุรี ชนะ 

ภาวินี ร่วมรักษ์ จากกรุงเทพฯ 6-1, 6-3  ทางด้านชายเดี่ยว กลุ่มเอ 

“ซีเจ” คงทรัพย์ คงคา นักหวดหนุ่มกรุงเทพฯ เต็งหนึ่งของรายการ 

เฉือนชนะ “นอร์ธ” อนพัช ทิมางกูร มือวาง 16 ของรายการ จาก

กรุงเทพฯ  2-1 เซต 6-0, 3-6 และ 6-3 เก็บชัยนัดแรกสำาเร็จ ได้ 2 

คะแนน ด้านอนพัชได้ 1 คะแนน ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ณัฐสิทธิ์ 

กุลสุวรรณ์ มือวาง 5 ของรายการ จากกาญจนบุรี ชนะ กันตินันท์ สู

ตินันท์ โอภาส จากลำาปาง 6-4, 6-2.

ชบาแก้วประกาศต้องชนะอินโดให้ ได้
อินเดีย • ทัพชบาแก้ว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะลงทำาการแข่งขันนัด

ที่ 2 ในศึกชิงแชมป์เอเชีย อรพินท์ แหวนเงิน ลั่น

แข้งสาวทีมชาติไทยต้องคว้า 3 แต้มเกมชนทีม

ชาติอินโดนีเซีย 24 มกราคมนี้ เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อ

ไปหลังจากนัดแรกพ่ายฟิลิปปินส์

วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ที่สนามยาชวานต์ เรา ชาวาน 

กราวนด์ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มิโยะ โอกา

โมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำาทัพนักฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อม

สำาหรับการแข่งขันนัดที่ 2 ในศึกฟุตบอลหญิงชิง

แชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย ทีมชาติไทยจะพบ

กับทีมชาติอินโดนีเซีย ในวันที่ 24 มกราคมนี้

การฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง สำาหรับ                                                    

การฝึกซ้อมเน้นไปที่การแก้ ไขข้อผิดพลาดในเกม                                                      

ที่ผ่านมา โดยหลังการฝึกซ้อม อรพินท์ แหวน                                                                      

เงิน กล่าวว่า “เกมก่อนหน้านี้เรายังมีข้อผิดพลาด 

ยังขาดๆ เกินๆ ที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ยอมรับว่าใน

ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม เราไม่ได้มีเกมอุ่นเครื่อง เรา

ห่างหายจากเกมในระดับนานาชาติไปนาน เนื่องจาก

สถานการณ์ โควิดและการจบสกอร์ยังไม่เด็ดขาด”

“เกมในแมตช์ต่อไป เราจะเจอกับทีมใน

อาเซียนด้วยกัน เราก็เจอกับเขาบ่อยครั้ง แต่ห้าม

ประมาทเด็ดขาด ต้องมีวินัยในเกมรับ และทำาเกม

รุกให้ดี เก็บ 3 แต้มให้ได้ ฝากติดตามเชียร์ ให้กำาลัง

ใจทีมฟุตบอลหญิงเราด้วย เราจะพยายามเอาตั๋ว

ฟุตบอลโลกให้ได้”

ทางด้าน พรพิรุณ พิลาวัน กล่าวว่า “แมตช์

แรกพวกเราทุกคนทำาเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังมีข้อผิด

พลาดหลายจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เราเก็บ

บอลจังหวะ 2 ไม่ได้ ทำาให้เราเสียบอลบ่อยครั้ง 

แต่เราต้องเดินหน้าต่อ ไม่มีเวลาให้เสียใจ ต้อง

แก้ไขปรับปรุงและทำางานให้หนัก”

ไทยโพสต์ • “สองล้อ” เดินหน้าเก็บตัวนัก

ปั่นทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ

เวียดนาม และชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 

ที่ประเทศจีน ครบทั้ง 4 ประเภท “ถนน-

ลู่-เสือภูเขา-บีเอ็มเอ็กซ์” ตั้งแต่ 1 ก.พ.65 

ขณะเดียวกัน “เสธ.หมึก” วางแผนส่งนัก

ปั่นหญิงชุดเล็ก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ไป

แข่งขันรายการ “บีวาเซคัพ” ในเดือน 

มี.ค.65 เพื่อหาข้อมูลสภาพสนามแข่งขัน

ซีเกมส์ ซึ่งทางเจ้าภาพยังไม่เปิดเผยข้อมูล

ใดๆ ให้รับทราบ

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหม

กระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิด

เผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้า

การเก็บตัวนักปั่นทีมชาติไทยชุดสู้ศึก

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 “ฮานอยเกมส์” ที่

ประเทศเวียดนามอย่างเต็มที่ หลังจากที่

คณะกรรมการจัดการแข่งขันยืนยันมายัง

สหพันธ์ซีเกมส์ ว่าจะจัดการแข่งขันอย่าง

แน่นอน ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 

โดยการแข่งขันจักรยานในซีเกมส์จะใช้

พื้นที่ในเมืองหัวบินห์ ที่อยู่ห่างจากกรุง

ฮานอยไปประมาณ 70 กม. ทั้งในประเภท

ถนนและเสือภูเขา สมาคมจะเรียกนักปั่น

ทีมชาติไทยเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน ทั้ง

ชุดซีเกมส์และนักปั่นที่จะต้องลงแข่งขัน

ในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นคร

หางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-25 

กันยายน ซึ่งนอกเหนือจากประเภทถนนและ

เสือภูเขาแล้ว ในกีฬาเอเชียนเกมส์ก็จะบรรจุ

ประเภทลู่และบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง

พลเอกเดชากล่าวว่า สำาหรับนักปั่น

ทีมชาติไทยทั้ง 4 ประเภท จะเริ่มเข้าเก็บ

ตัวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ในช่วงเวลา

ที่ผ่านมา นักปั่นทีมชาติไทยที่มีรายชื่อคัด

เลือกตัวจากผลงานตลอดปี 2564 ได้เริ่มฝึก

ซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2564 ตามที่ได้รับอนุมัติจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่

ระบาดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน 

ทำาให้สมาคมตัดสินใจยังไม่เรียกเข้าค่ายเก็บ

ตัวฝึกซ้อม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดิน

ทางและการรวมกลุ่ม โดยให้นักปั่นทีมชาติ

ไทยฝึกซ้อมอยู่ที่ภูมิลำาเนาตามคอร์สการฝึก

ซ้อมที่สตาฟฟ์ โค้ชของแต่ละประเภทวาง

โปรแกรมไว้ 

นายกสองล้อไทยกล่าวต่อไปว่า นัก

ปั่นทีมชาติ ไทยทุกคนมีกำ าหนดที่ จะเข้ า

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในวันที่ 30-

31 มกราคม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ กกท.ตั้งเอาไว้ว่านักกีฬาทุกคนใน

ชุดซีเกมส์จะต้องผ่านการตรวจสมรรถภาพ

ร่างกาย จำานวน 2 ครั้ง และชุดเอเชียนเกมส์

จะต้องผ่านการตรวจสมรรถภาพร่างกาย 3 

ไทยโพสต์ • “โค้ชง้วน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ กุนซือ

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวชื่นชม หนองบัว พิชญ เอฟ

ซี ที่บุกมาเสมอกับทีม 1-1 ในศึกไทยลีกในช่วงสุด

สัปดาห์ที่ผ่านมา จากประตูในช่วงท้ายเกมของ บาร์

รอส ทาร์เดลลี ที่ซัดประตูทีมเก่าสำาเร็จ 

หลังจบเกมที่บีจี สเตเดียม สุรชัย จตุรภัทร

พงศ์ กุนซือของเจ้าบ้านบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดเผย

ว่า “เรารู้อยู่แล้วหนองบัวมาแพ็ก ต้องชมหนองบัว

ที่เล่นแบบมีวินัย เขาต้องการที่จะเอาชนะเราใน

ช่วงท้ายเกม”

“ส่วนเราเองพยายามอยู่ครองบอลทั้งเกม 

แต่จังหวะสุดท้ายต้องชมเกมรับหนองบัว ที่ทุกคน

ช่วยกันไล่ วิ่งหาบอล ทำาให้เราแทบไม่มีโอกาสทำา

เกมง่ายๆ”

โค้ชง้วน สุรชัย ยังกล่าวถึงปัจจัยที่ทำาให้ทีม

ไม่ชนะใคร 6 นัดติดต่อกันว่า “ต้องรอนักกีฬาให้

ครบกว่านี้นิดหนึ่ง เพราะตัวเลือกการเปลี่ยนตัว

ค่อนข้างมีจำากัด”

“อย่างพอ มุ้ย (ธีรศิลป์ แดงดา) ไม่อยู่ไปเจ็บ

จากทีมชาติก็ทำาให้สโมสรเหนื่อยเหมือนกันที่จะเร่ง 

มุ้ยให้กลับมา แต่ก็คิดว่านักเตะที่เจ็บส่วนใหญ่น่า

จะกลับมาสัปดาห์หน้า และทำาให้เรามีผู้เล่นลงไป

‘โค้ชง้วน’ไม่สนบุรีรัมย์

หนองบัวเต็มที่ทุกถ้วย

กรุงเทพฯ • ศึกเจ็ตสกีโปรทัวร์คลอดโปร      

แกรมการแข่งขันประจำาปี 2565 เรียบร้อย

แล้วเตรียมระเบิดศึกความมันส์ สนามเปิด

ฤดูกาล วันที่ 2-3 เมษายน 2565 นี้ โดยยัง

คงเน้นมาตรการด้านสาธารณสุขสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อยู่เช่นเดิม เพื่อ

เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในพื้นที่

จัดการแข่งขัน และเชื่อว่าการจัดการแข่งขัน

จะช่วย MOVE ON การขับเคลื่อนด้าน

เศรษฐกิจในพื้นที่จัดการแข่งขันได้เป็นอย่าง

ดี ทั้งด้านการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้าน

อาหาร ฯลฯ ด้านแชมป์ประเทศไทย 4 รุ่น

ใหญ่ระดับมืออาชีพ โอเมิด สารี สุภัค เสร็จ

ธุระ สุภทัต ฟูตระกูล และธีระ เสร็จธุระ ที่

เพิ่งเสร็จจากศึกเวิลด์คัพที่ผ่านมา ยกเว้น โอ

เมิด สารี ที่เข้ารับการรักษาแผ่นหลัง เตรียม

ลงป้องกันแชมป์ประจำาปีนี้ถ้วนหน้า และเชื่อ

ว่าเป็นงานที่ไม่ง่าย เพราะนักแข่งแต่ละคน

เตรียมพร้อมมาเขย่าบัลลังก์แชมป์แน่นอน  

แม้ยังคงอยู่ ในช่วงการแพร่ระบาด

สถานการณ์ โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่การ

แข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ในปีที่ผ่านมา และ

เจ็ตสกีเวิลด์คัพที่ เพิ่งทำาการแข่งขันเสร็จ

สิ้นไป ช่วงระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 

2565 ได้วางแผนและยึดปฏิบัติมาตรการ

ด้านสาธารณสุขเป็นสำาคัญ ทำาให้การจัดการ

แข่งขันประสบผลสำาเร็จได้ด้วยดี โดยในปีนี้

ทางผู้จัดการแข่งขันยังคงยึดปฏิบัติมาตรการ

ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ที่เข้มข้นและ

จริงจังเช่นเดิม ทั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมงาน

ทุกคน รวมถึงผู้ชม เพื่อเป็นการรับผิดชอบ

ต่อสังคมส่วนรวมในพื้นที่จัดการแข่งขัน และ

ให้การจัดการแข่งขันในปีนี้ประสบผลสำาเร็จ

ไปได้ด้วยดี    

โดยการแข่งขันศึกเจ็ตสกี โปรทัวร์ 

ประจำาปี 2565 ได้กำาหนดวันที่การจัดการ

แข่งขันเป็นที่เรียบร้อย สนามเปิดฤดูกาล 

วันที่ 2-3 เมษายน / สนามที่ 2 วันที่ 7-8 

พฤษภาคม / สนามที่ 3 วันที่ 4-5 มิถุนายน 

และสนามที่ 4 (สนามชิงชนะเลิศ) วันที่ 25-

26 มิถุนายน 2565 ซึ่งสถานที่แข่งขันจะ 

แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ด้านเกมการแข่งขันใน

ปีนี้ เชื่อว่าคงจะขับเคี่ยวกันสนุกเหมือนทุกปี 

เพราะแต่ละทีมคงงัดทีเด็ดกันออกมาสู้กัน

อย่างเต็มที่ ทั้งด้านนักกีฬาที่ต้องฟิตเต็ม

ร้อย รวมถึงด้านการปรับจูนเครื่องยนต์ที่

พลาดไม่ได้ เพื่อการคว้าแชมป์ประจำาปี 

2565 นี้   

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเจ็ตสกี

อีก 2 รายการที่สำาคัญ คือ กีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 

2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 

29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565 ณ 

จังหวัดพัทลุง.

‘เจ็ตสกี โปรทัวร์’ คลอดโปรแกรมตามปกติ 

“โค้ชง้วน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ์

“เราต้องกลับมาให้เร็วที่สุด เพื่อเตรียมตัว

เล่นเกมที่ 2 แก้ไขข้อผิดพลาดในเกมแรกและจบ

สกอร์ให้ได้ ทำาทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดค่ะ ฝาก

แฟนติดตามเชียร์พวกเรา เราทุกคนพยายามทำา 

งานหนักกันมาก รวมถึงทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ฝาก

เป็นกำาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ”

การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 

2022 รอบสุดท้าย จัดขึ้นเพื่อหาทีมเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2023 ระหว่างวันที่ 20                                                            

กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีประเทศออส 

เตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลง

สนามนัดที่ 2 กลุ่มบี พบกับอินโดนีเซีย ที่สนามดี

วาย พาทิล ในวันท่ี 24 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น.                                                         

(ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดผ่านทางแอป

พลิเคชัน ELEVEN SPORTS.

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และชยกร ถนัดเดินข่าว ผู้ช่วย

ผู้ฝึกสอน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี พร้อมด้วยสตาฟฟ์โค้ช

จำานวน 39 คน และนักกีฬาอีกจำานวน 65 คน เข้า

ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม  FAT Aca-

demy Visit คือ การอัปเดตความรู้การฝึกซ้อมและ

การจัดการ รวมถึงการดูแลนักเตะเยาวชนที่ใช้ใน

ระดับทีมชาติ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผู้

เล่นเยาวชนสู่ผู้เล่นระดับ Elite”

หลังกิจกรรม ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย 

กล่าวว่า “เราได้จัดกิจกรรมร่วมกับอคาเดมีของกอง

เรือยุทธการ และเราได้แนะนำาวิธีจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาเยาวชน ช่วงแรกเรามีการสัมมนากับโค้ชท้อง

ถิ่น และเราให้ข้อมูลกับพวกเขาเกี่ยวกับการมองหา

นักเตะ, การพัฒนานักเตะสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการ

จัดการการฝึกซ้อม ในปรัชญาของเอคโคโน”

“ในส่วนที่ 2 เราได้จัดการซ้อมให้กับเด็ก 

จำานวน 60 กว่าคน และได้สาธิตการซ้อมให้กับพวก

เขา คอนเซ็ปต์ในการรับรู้ ทั้งการเปิดลำาตัว และการ

มองหาทางเลือก และพยายามเชื่อมกับ การอบรมใน

ช่วงเช้า อคาเดมีในบริเวณนี้มีเยอะมาก เราต้องช่วย

เหลือกัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดี 

เพราะโค้ชและนักเตะหลายคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ และมี

ทัศนคติที่ดี และเราหวังว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้น

บ่อยๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรากหญ้า ในการ

ยกระดับอคาเดมีท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของแผน

งานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับ

ฟุตบอลภายในประเทศตั้งแต่พื้นจนถึงระดับสูง”.

ซัลบาดอร์เยี่ยมอคาเดมีกองเรือยุทธการ

ให้ทีมลงตัวมากกว่านี้”

“ส่วนเรื่องเป้าหมายของทีม เรายังทำางาน

หนักแบบนัดต่อนัดเพื่อให้ได้ผลงานที่ต้องการ ใน

ลีกเราจะทำาให้ดีที่สุดต่อไป ส่วนในรายการฟุตบอล

ถ้วยที่เรายังอยู่ในเส้นทางอย่าง ช้าง เอฟเอคัพ 

และลีกคัพ ที่มาถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย เรายังจะเต็ม

ที่แน่นอน” ธวัชชัยกล่าว

“แต่สิ่งที่เราจะต้องวางแผนการทำางานให้ดี

และรัดกุมคือเรื่องสมรรถภาพของนักเตะ เพราะเรา

มีแมตช์การแข่งขันที่เยอะและถี่ ต้องดูแลเรื่องความ

ฟิตกันให้ดีที่สุด” กุนซือหนองบัว พิชญ กล่าวในที่สุด.

เปลี่ยนเกมได้ดีกว่าวันนี้”

นอกจากนี้ยังตอบคำาถามสื่อ หลังถูกถามถึง

การตามหลังจ่าฝูง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 5 คะแนน แถม

แข่งมากกว่า 2 นัด ว่า “ห่างใคร ห่างบุรีรัมย์เหรอ 

เราไม่ได้สนใจบุรีรัมย์ ให้บุรีรัมย์เล่นไป ก็อยากเจอ

บอลถ้วยเหมือนกันกับบุรีรัมย์”

ทางด้าน “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารงอ่องตระกูล 

กุนซือของหนองบัว พิชญ เอฟซี เผยว่า “เกมนี้ ได้

แต้มเดียวถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะการมา

เยือนทีมบีจีไม่ใช่งานที่ง่าย พวกเขามีผู้เล่นคุณภาพ

มากมาย เรายังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกหลายอย่างเพื่อ

ไทยโพสต์ • ซัลบาดอร์ บาเรโร การ์เซีย หัวหน้าผู้

ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และชยกร 

ถนัดเดินข่าว ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

นำาทีมจัดกิจกรรม FAT Academy Visit กับกองเรือ

ยุทธการ เอฟซี สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ร่วมกับอคาเดมีของสโมสรกองเรือยุทธการ เอฟ

ซี ในระดับไทยลีก 3 จัดกิจกรรม FAT Academy 

Visit เพื่อแนะนำาการพัฒนาฟุตบอลที่ถูกต้องให้กับ

เยาวชนอคาเดมีของสโมสรกองเรือยุทธการ เอฟซี 

จังหวัดชลบุรี 

สำาหรับกิจกรรมดังกล่าว นำาโดย ซัลบา              

ดอร์ บาเรโร การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

ครั้ง ก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขัน 

ในขณะเดียวกัน สมาคมกีฬาจักร 

ยานแห่งประเทศไทยก็ยังได้เตรียมให้นัก

ปั่นทีมชาติไทยได้ออกไปแข่งขันในระดับ

นานาชาติ โดยจะเริ่มประเดิมรายการแรก

คือ จักรยานทางไกลสตรี “บีวาเซคัพ” 

ระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม ที่ประเทศ

เวียดนาม ซึ่งสมาคมจะส่งทีมชาติไทยชุด

เล็ก เน้นที่นักปั่นหญิงอายุไม่เกิน 23 ปี เข้า

ร่วมการแข่งขัน โดยได้วางตัว พันตรีหญิง

จันทร์เพ็ง นนทะสิน ให้เป็นหัวหน้าคณะ

นักปั่นหญิงไทย

ด้านการแข่งขันอุ่นเครื่องระดับ

นานาชาติของนักปั่นทีมชาติไทย จะเป็น 

การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์

เอเชีย ที่กรุงดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน 

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม ซึ่งทาง

สมาคมจะส่งทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 23 

ปี ชาย-หญิง และทีมเยาวชนชาย-หญิงเข้า

ร่วมการแข่งขัน ในขณะที่ทีมชุดใหญ่ทั้ง

ชายและหญิงจะเก็บไว้สำาหรับการแข่งขัน

จักรยานทางไกล ทัวร์ออฟไทยแลนด์ 2022 

ที่กำาหนดระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 

เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร, สกลนครและ

นครพนม. 

สองล้อเดินหน้าเก็บตัวนักปั่น

ลงสู้ศึกซีเกมส์-เอเชียนเกมส์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘ตรีนุช’ติวผู้ตรวจศธ.นำ�เด็กตกหล่นกลับสู่รร.ให้ได้

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ศึกษ�ธิก�ร • “ครูเหน่ง” ติวเข้มผู้ตรวจ

ราชการ ศธ. ย้ำาต่อไปนี้ต้องทำางานหนัก ปัก

หมุดเน้นนำาเด็กตกหล่นกลับสู่ระบบการศึกษา 

ส่งต่อเด็ก ม.3 ที่มีแนวโน้มไม่เรียนต่อให้มี

โอกาสกลับเข้าโรงเรียน รายงานผลและส่ง

การบ้านทุก 2 สัปดาห์

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมผู้ตรวจราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และได้มอบนโยบาย

และแนวทางการตรวจราชการในประเด็นหลัก 

ได้แก่ เรื่องการปักหมุดนำานักเรียนไทยกลับสู่

ห้องเรียน การค้นหาและติดตามเด็กตกหล่น

และออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้

ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการ

ส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็ก

ตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการ

ศึกษา และนำาไปใช้ในการบริหารจัดการอย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงเก็บตกเด็กผู้ที ่พลาด

โอกาสทางการศึกษา และหลุดจากระบบการ

ศึกษาได้กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษา

ที่มอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) หารือกับสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่ง

ต่อเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีแนวโน้ม

ว่าจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เนื่องจากปัจจัย

ต่างๆ โดยเฉพาะครอบครัวได้รับผลกระทบ

เกี่ยวกับรายได้และค่าครองชีพ เพื่อเข้าเรียน

ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

โครงการอาชีวะอยู่ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

ยังมีการดำาเนินงานเรื่องโรงเรียนคุณภาพ ซึ่ง

เป้าหมายของการดำาเนินการโรงเรียนคุณภาพ

คือ การสร้างโรงเรียนเครือข่าย โดยจะมาจัด

ทำาแผนที่โรงเรียนในจังหวัด ว่ามีโรงเรียนประ 

ถมศึกษากี่แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกกี่

แห่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำามาควบ

รวมสร้างเป็นโรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย 1 

โรงเรียนขึ้นไป ซึ่งจะเติมการศึกษาอย่างครบ

วงจรให้ โรงเรียนที่ยกระดับขึ้นเป็นโรงเรียน

คุณภาพ และนโยบายดังกล่าวจะมีตัวชี้วัด

อะไรบ้าง ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ที่ผู้ตรวจราชการ

จะต้องไปดำาเนินการตรวจติดตามตามนี้ เพื่อ

สะท้อนปัญหานโยบายต่างๆ เดินหน้าสำาเร็จ

หรือไม่ อย่างไร

“ที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนว่านโยบายที่สั่ง

การลงไปจากส่วนกลางระดับพื้นที่ที่เป็นฝ่าย

ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจในนโยบาย จากนี้ ไป

บทบาทของผู้ตรวจราชการ ศธ.จะต้องทำางาน

อย่างหนักและนำานโยบายที่ตนสั่งการลงไปมา

รายงานให้ตนรับทราบทุกๆ สองสัปดาห์ ว่า

สิ่งที่ลงไปติดตามตนจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง

อะไรเพิ่มเติมหรือไม่”.

นรักง�นศิลปะและอย�กร่วมพัฒน�เมืองให้น่�อยู่ ต้องไป 

นิทรรศก�ร “ปรับตัว เปลี่ยนแปลง” (CITY ADAPTATION 

Lab!) งานที่ท้าทายนักสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน นัก

ออกแบบ สถาปนิก นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักแสดง และยูทูบเบอร์ 

มาระดมความคิดสะท้อนมุมมองในการปรับตัวของผู้คนอย่างสมดุลกับ

ธรรมชาติ และสถานการณ์ปัจจุบันที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงผ่าน

มุมมองทัศนคติเชิงบวก ที่สำาคัญยังกระตุกให้สังคมรู้ในประเด็นที่หลาก

หลายซึ่งซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ทั้งฝุ่นพิษ PM 2.5 น้ำาเน่า

เสีย ขยะล้นเมือง ขยะอาหาร หรือแม้แต่พื้นที่เสื่อมโทรมอย่างชุมชน

แออัด พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในสังคมผ่านผลงาน

ศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพฯ 

สำาหรับนิทรรศการนี้ยังถือเป็นการบุกเบิกการนำาเสนอรูปแบบ

การปรับตัวในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ด้วย

นวัตกรรม Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ใน

การนำาเสนอไอเดียทางศิลปะเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและสร้าง

ประสบการณ์การรับชมนิทรรศการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการ “เมืองเปลี่ยนแปลง” จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย และวัน แบงค็อก

ในส่วนนักสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ และ 

ผศ.สมรรถผล ตาณพันธุ์, คณิณญาณ จันทรสมา, ดิลกลาภ จันทโชติ

บุตร และเสกสรร รวยภิรมย์ (นา คาเฟ่ ณ บางกอก 1899), ธนวัต 

มณีนาวา, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, นคร ลิมปคุปตถาวร, นท พนา

ยางกูร, ปฐมา หรุ่นรักวิทย์, พิชัย แก้ววิชิต, ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์

วัฒน์ และครอบครัว, เมธาวี อ่างทอง, สยาม อัตตะริยะ, รศ.ดร.สิงห์ 

อินทรชูโต, สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์นัก

สร้างสรรค์ร่วมบริษัท อินฟินิตี้เดฟ จำากัด, พัตริกา ลิปตพัลลภ, นาวน์  

สตูดิโอส่วนภัณฑารักษ์วิภาวี คุณาวิชยานนท์ และภัณฑารักษ์ร่วม            

รินรดา ณ เชียงใหม่

มีไฮไลต์ที่อยากชวนมาชมและช่วยกันคิดหาวิธีในการ

เปลี่ยนแปลง ปรับตัว อยู่ร่วมกับเมืองนี้อย่างมีสุข เช่น ภาพถ่ายชุด 

“อารมณ์-โรค 2564” จำานวน 22 ชิ้น ของพิชัย แก้ววิชิต ที่จัดแสดง

ในครั้งนี้ เป็นภาพถ่ายของกรุงเทพฯ เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความวุ่นวาย 

คึกคัก มีสีสัน และน่าค้นหา ภาพบอกเล่าความรู้สึกของช่วงเวลา

ที่เมืองมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปพร้อมๆ กับวิถีชีวิตของผู้คน ศิลปิน

ตั้งคำาถามนานแค่ไหนที่เราไม่ได้เบียดกับคนอื่นบนรถเมล์ นานแค่

ไหนที่ต้องมีหมอ พยาบาล ผู้เสียสละ ผู้กล้าหาญที่สร้างความหวังให้

ทุกคนในช่วงเวลาของสงครามเชื้อโรคนี้ วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไป ถนน

ว่างเปล่า การเดินทางสำารวจภายในจึงเริ่มขึ้นในบ้านของศิลปินผ่าน
สิ่งของ สะท้อนความรู้สึกอีกแง่มุม ทำาให้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ

เมือง สร้างความเข้มแข็งพอที่จะให้กำาลังใจคนรอบตัว

หรือประติมากรรมแขวนลอยชื่อ “สมดุลชีวิต” ที่ประกอบไป

ด้วยข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวันและแคมป์คนงาน  เช่น ผง

ซักฟอก ปลากระป๋อง น้ำามันหมูแบ่งขาย น้ำาปลา กระติ๊บข้าวเหนียว 

รองเท้าแตะ ถุงมือ หมวก เสื่อ ยาทัมใจ ยาเส้น หลอดไฟ ค้อน ชุด

สังฆทาน ธูปเทียน ไปจนถึงผ้ายันต์  เป็นผลงานสร้างสรรค์ของปฐมา 

หรุ่นรักวิทย์ สถาปนิก ที่ทำางานคลุกคลีกับชุมชนแออัดมานาน ศิลปิน

ได้สร้างงานศิลปะแง่งามสะท้อนถึงความสมดุลแห่งชีวิต ท่ามกลาง

ข้อจำากัดต่างๆ ผ่านประติมากรรมนี้ สิ่งของที่ใช้มีทั้งให้ความปลอดภัย 

ความสะดวกสบายทางกาย รวมไปถึงความอบอุ่นภายในใจของผู้คน

จำานวนมากที่อาศัยในชุมชนแออัด มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทาง

สังคม บ้านเรือนที่สร้างก็ไม่ถูกสุขลักษณะ แต่ศิลปินชวนให้คนดู

ตระหนัก คนในชุมชนแออัดกลางกรุงเป็นฐานความเจริญของเมือง 

เป็นฟันเฟืองสำาคัญหนุนธุรกิจใหญ่ และชวนให้ช่วยกันหาแนวทาง

‘ปรับตัว เปลี่ยนแปลง’ งานอาร์ตเพื่อพัฒนาเมือง

‘ดิสกุล’โพสต์ตกประเมินไม่เป็นธรรม
ระบุเพราะการเมืองเกณฑ์ออกหลังงานเสร็จ/รู้ล่วงหน้ามีการเตรียม‘ชื่อ’บางคนแทนที่ไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กชื่อ Disakul 

Kasemsawas ได้ โพสต์ข้อความแถลงข่าว

คราวเรื่องราวให้รับรู้ตามความเป็นจริง ในการ

ประเมินตกเลขาธิการคุรุสภา โดยมีสาระสำาคัญ

ดังนี้ เรียนท่านที่เคารพนับถือ เพื่อนพ้องน้องพี่

ที่เคยร่วมงานกันมา ภาคีเครือข่าย กัลยาณมิตร

ภาคประชาชน และสื่อมวลชน วันนี้ตนเป็น

ประชาชนคนหนึ่งที่ซึ่งปลดแอกจากเครื่องแบบ

ราชการ สามารถถ่ายทอดผ่านความคิดอิสระ

ไม่มีผู้บังคับบัญชามาทำาให้เกรงใจ การแสดง

ความคิดใดๆ เยี่ยงวิญญูชน บนความรับผิด

ชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่ตนพึงปฏิบัติชี้ชัดตีแผ่

เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้คนได้เห็นปรากฏการณ์

อันมาจากพฤติกรรมมนุษย์ ที่มีชุดความคิดของ

กรุงเทพฯ • “ดิสกุล” โพสต์ข้อคว�มผ่�นเฟซบุ๊ก ตกก�รประเมินเลข�ธิก�รคุรุสภ� ชี้ควรยกให้

เป็นกรณีศึกษ� ออกหลักเกณฑ์ประเมินหลังจ�กง�นเสร็จสิ้น ระบุเป็นเรื่องก�รเมือง รู้ล่วงหน้�มี

ก�รเตรียม “ชื่อ” บ�งคนม�แทนที่ วอนเป็นกรณีสุดท้�ยใน ศธ.

ผู้มีอำานาจ ดั่งนักปราชญ์ทางความคิดโบราณ

กล่าวว่า “ความดีของมนุษย์จะสิ้นสุดเมื่อเป็น

นักการเมือง” ในทางกลับกันตนเห็นว่า “ความ

ดีของมนุษย์จะเด่นชัดที่สุดเมื่อเป็นนักการ

เมือง” เช่นกัน แต่มักพบว่าความคิดโบราณนั้น

จะตรงกว่าในเวลานี้

นายดิสกุลระบุอีกว่า เรื่องที่ปรากฏเป็น

ข่าวว่าตนตกการประเมินเลขาธิการคุรุสภา

นั้น เป็นเรื่องราวข่าวลือที่ตนทราบล่วงหน้า

เมื่อมีการเปลี่ยนคณะอนุกรรมการประเมิน

ชุดใหม่ให้มาประเมินแล้วว่ามีธงในการประ                                                     

เมินให้เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการสำานัก                                                       

งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ตก เพื่อให้บุคคลที่มีการ Name ชื่อไว้

แล้วมาแทน

“ซึ่งช่วงเวลานั้นผมก็คิดแบบสั้นๆ ว่าคง

เป็นไปไม่ได้ในข่าวที่ได้ทราบมา ผมก็ตั้งหน้า

ตั้งตาทำางานนำาพาองค์การก้าวหน้าโดยลำาดับ 

ปรากฏผลงานเชิงประจักษ์ที่ทุกท่านสามารถ

ติดตามดูได้ทั้งใน Youtube กว่า 700 เรื่องที่

ผมลงมือทำาเองจากการทำางานแต่ละวัน ทั้ง

ประชาสัมพันธ์ใน Facebook, Line, Instagram, 

Tiktok และ Weblog ซึ่งใช้เวลายามค่ำาคืนเป็น

ประจำา ด้วยชีวิตคือการทำางาน การทำางาน

คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คือชีวิต หลายท่าน

ที่ติดตามผลงานก็คงทราบดี แต่สุดท้ายก็มี

ปรากฏการณ์ที่ข่าวลือนั้นเป็นจริงกับสิ่งที่เกิด

ขึ้นในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา” นาย

ดิสกุลระบุ

อดีตเลขาคุรุสภาให้รายละเอียดอีกว่า 

ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชมแออัดเหล่านี้ ลดการเป็นเมืองโตเดี่ยว 

รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำา คำาพูดที่คนในสังคมคุ้นเคย แต่ยังขาดการ

แก้ปัญหาจริงจัง 

ขยะอาหารที่หลายคนมองข้ามเป็นอีกประเด็นที่ศิลปิน ดิลลาภ 

จันทโชติบุตร และเสกสรร รวยภิรมย์ จาก นา คาเฟ่ ณ บางกอก 

1899 หยิบยกนำามาสร้างผลงานศิลปะจัดวาง วัสดุเก็บตก และสื่อ

ผสานโลกเสมือนชื่อว่า “CURE” เล่นกับคำาว่า ถนอม เป็นวิธีการแปร

สภาพอาหารเหลือใช้ให้อายุยืนยาวขึ้น, เยียวยา แปรสภาพอาหาร

อย่างสร้างสรรค์ ส่งผลดีต่อกายและใจ, รักษา สื่อความรับผิดชอบต่อ

อาหาร ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโลกใบนี้ ได้ ผลงานที่จัดแสดงเกิด

ขึ้นจากการสำารวจและทดลองเป็นเวลานานของศิลปินนาคาเฟ่ ภาย

ใต้ โครงการนาโปรเจ็กต์ ศิลปินตั้งใจสื่อสารถ้ามีการจัดการที่ดี หรือ

มีวิธีถนอมอาหารที่ทุกคนสามารถทำาได้เองคงจะดีไม่น้อย หรือแค่ตัก

อาหารพอกิน หมั่นตรวจเช็กวันหมดอายุของอาหาร ทุกคนร่วมแก้ไข

ปัญหานี้ ได้ เพราะอาหารที่ผลิตและถูกทิ้งเป็นขยะอาหาร ส่วนใหญ่ยัง

เป็นอาหารที่บริโภคได้ เป็นการสูญเสียทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ใน

ขณะที่คนมีรายได้น้อยในเมืองยังท้องหิว

อีกไฮไลต์ “ปรับตัว!” ผลงานเสนอสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำา

วันท่ามกลางโควิดผ่านการเปลี่ยนรูปแบบของสิ่งที่เราคุ้ยเคย เป็นสิ่ง

ประดิษฐ์ในรูปแบบใหม่ ดูแล้วสนุกสนาน แปลกตา อยากชมผลงาน

เต็มๆ ไปที่ชั้น 7 หอศิลป์กรุงเทพฯ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 

เมษายน 2565 บอกเลยว่าแต่ละผลงานมุมมองดีมาก. 

นิทรรศก�รสิริศิลปิน ณ หอศิลป์พิม�นทิพย์

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และภัณฑา                

รักษ์หอศิลป์พิมานทิพย์ กล่าวถึงนิทรรศการสิริศิลปิน ณ หอศิลป์

พิมานทิพย์ ว่าเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในศิลปะ

แขนงต่างๆ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพ

พิมพ์ งานดนตรี งานออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ และ

งานวรรณกรรม จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในเรื่อง

ศิลปะหลายๆ แขนงในพระองค์ท่านเอง ร่วมชื่นชมพระอัจฉริย

ภาพของ “องค์สิริศิลปิน” ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ หอ

ศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หนึ่งใน

สถานที่จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ที่รวบรวมผลงานจากศิลปิน

ทั้งในประเทศไทยและจากศิลปินนานาชาติ ให้มาร่วมชื่นชมใน

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 

2021 หอศิลป์พิมานทิพย์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น. 

ค่าบัตรเข้าชม 150 บาทต่อท่าน รับแก้วหรือเข็มกลัดลายภาพวาด

ฝีพระหัตถ์เป็นของที่ระลึก รายได้ค่าเข้าชมสมทบทุนมูลนิธิทิพย์

พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ

ฟังเสวน� ‘มลภ�วะกรุงเทพฯ’

อยากเข้าใจกรุงเทพฯ มากขึ้น ชวนร่วมการเสวนา 

“มลภาวะกรุงเทพฯ” จะพูดถึงบทบาทของศิลปินที่มีต่อปัญหา

มลพิษที่อยู่ในชีวิตของเราจากมุมมองของวิทยากรที่ทำางานศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องของมลพิษทางเสียงและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน

งานศิลปะ และภัณฑารักษ์ที่มีประสบการณ์จัดงานนิทรรศการ

เกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ แลกเปลี่ยนถึงมุมมองเรื่องความ

จริงและความเป็นไปในปัจจุบัน 

และสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก

เพิ่มขึ้น สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นกับ

พื้นที่ของเราหรือโลกที่กำาลัง

อาศัยอยู่ จัดวันเสาร์ที่ 29 ม.ค.

65 เวลา 15.00-16.30 น. ห้อง

สตูดิโอ ชั้น 4 BACC วิทยา

กรอ. ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์, 

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบังคุณชล เจน

ประภาพันธ์, ภัณฑารักษ์ Moderator ญาณินี พงศ์ภคเธียร กวิ

รัตน์ ไทรเมฆ เป็นกิจกรรมเพิ่มสีสันการแสดง “บางกอก บาง

กรอบ” รอบการแสดง วันที่ 27, 28, 29และ 30ม.ค.65 บุคคล

ทั่วไป 750 บาท นร. นศ. 400 บาท.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มีการให้คะแนน

เลขาธิการคุรุสภาด้วยคะแนนเพียง 59 กว่าๆ 

จากเกณฑ์ร้อยละ 75 เป็นเล่ห์เพทุบายที่จะ

สาธยายต่อไป ทำาให้เรื่องนี้จะเป็นกรณีศึกษา 

ถามหาความหมายของธรรมาภิบาล ที่นักการ

เมืองและข้าราชการบอร์ดบริหารจำานวนหนึ่ง 

และคณะอนุกรรมการประเมินองค์การเหล่า

นี้ ยังพอมีไหม ด้วยเป็นการประเมินหลังจาก

งานเสร็จสิ้นแล้วค่อยออกหลักเกณฑ์มา โดย

ตนได้เซ็นรับการประเมินตกไปแล้ว และ

แม้ว่าการเป็นข้าราชการที่จะขอความเป็น

ธรรมจากผู้บังคับบัญชาได้ แต่ก็หาได้ โอกาส

รับพิจารณาไม่

นายดิสกุลยังเปรียบเทียบกรณีการ

ประเมินของตนกับเลขาฯ สกสค. ก็อยู่สถานะ

เฉกเช่นเดียวกับตน คือเห็นเกณฑ์แล้วจึงไม่

ยอมรับเกณฑ์การประเมินอันไม่เป็นธรรม ก็

จะพบชะตากรรม บอร์ดก็ยังคงสามารถทำาให้

เลิกจ้างได้จากการไม่เข้ารับการประเมินด้วยถือ

กฎหมายในสัญญา สุดท้ายเลขาธิการ สกสค.

ยอมสละตนเองเพื่อลาออก จึงเป็นทางออกเพื่อ

บูชาความเป็นธรรมให้สังคมได้จดจำา

“หวังว่ากรณีศึกษานี้จะตอกย้ำาให้เรียน                                                     

รู้เรื่องคุณธรรม ให้เห็นในด้านมืดดำา ที่ผู้

บริหารระดับสูงกระทำาตัวอย่างที่ไม่ดี ขอให้

กรณีแบบแผนความคิดที่ใช้ประเมินเลขาธิการ

คุรุสภา และเลขาธิการ สกสค. จะเป็นกรณี

สุดท้ายในกระทรวงศึกษาฯ เป็นตัวอย่างที่มี

คุณค่าให้ท่านทั้งหลายที่ยังมีความดีอยู่ในหัวใจ 

ให้บูชาหลักวิชาการด้วยคุณธรรมที่แท้จริง” 

นายดิสกุลระบุ พร้อมกับโพสต์ข้อความอีกว่า 

จะมีตอนต่อไปจะเสนอตัวอย่างการขอความ

เป็นธรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ไม่ได้

รับการพิจารณา.

มอบเงินเพื่อเด็กกำ�พร้� • วิศัล

ยา เจริญรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

องค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจการ

สาธารณะ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ 

(ประเทศไทย) จำากัด พร้อมคณะ มอบ

เงินสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาและ

ค่าอาหารสำาหรับเด็กกำาพร้าและยากจน 

จำานวน 1,500,000 บาท ให้กับสถาน

สงเคราะห์เด็กกำาพร้าและยากจน วัด

สระแก้ว จังหวัดอ่างทอง โดยมีคณะ

สงฆ์จากวัดสระแก้วรับมอบ การ

บริจาคในครั้งนี้ต่อยอดจากโครงการ 

“เพราะแคร์...จึงแบ่งปัน From Care 

to Share” ที่นีเวีย ได้ร่วมกับเซเว่น 

อีเลฟเว่น ร่วมบริจาคสองบาท จากทุก

ยอดการซื้อผลิตภัณฑ์บำารุงผิวกายนี

เวีย ทั้งการขายออฟไลน์และออนไลน์ 

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564–3 

มกราคม 2565.

ค

นิทรรศการ “ปรับตัว เปลี่ยนแปลง” แสดงงานศิลป์ร่วมพัฒนาเมือง

ผลงาน “ปรับตัว!” เสนอประเด็นโควิดแบบสนุกสนานประเด็นมลพิษอากาศในเมืองผ่านมุมมองศิลปะ

ประติมากรรมแขวนลอย “สมดุล

ชีวิต” เสนอเรื่องชุมชนแออัด

ผลงานศิลปะร่วมสมัยรูปแบบหลากหลายให้ชม
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11บันเทิง

อางี้..อ่านที่ ศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โพสต์เฟซบุ๊กดีกว่า.. “ขอแสดง

ความเสียใจกับครอบครัวของน้องกระต่าย และเพื่อนร่วม

รุ่นรามาธิบดี 42 ครับ

การที่คนรู้จักเสียชีวิตกะทันหันเป็นอะไรที่ใจหายมาก เคย

ประสบกับตัวเองมาครั้งหนึ่ง ตอนเพื่อนร่วมรุ่นรามาฯ เสียชีวิต 

ตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมาก ตอนนั้นก็ทำาใจโดยจดจำาสิ่งดีๆ 

ที่เพื่อนคนนั้นได้ทำาไว้ และพร้อมที่จะทำาสิ่งดีๆ ต่างๆ ให้สังคม

เหมือนที่เพื่อนคนนั้นเคยทำา

ส่วนเหตุการณ์นี้ ได้สิ่งที่อยากทำาในอนาคตอีกเรื่องหนึ่ง 

ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรในไทย 

ก็อยากผลักดันให้ทางม้าลายในไทยเป็นทางม้าลายจริงๆ 

ให้คนขับรถต้องหยุดให้ข้ามจริงๆ เหมือนญี่ปุ่น ไม่ใช่แบบนี้เลย 

ที่ทำาให้อนาคตคนดีๆ คนหนึ่งต้องเสียไป”

นายแพทย์สมิทธิ์โพสต์ เพื่อแสดงความอาลัยในการจาก

ไปของ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล แพทย์ผู้ชำานาญการด้าน

จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังประสบอุบัติเหตุโดนเจ้าหน้าที่ตำารวจยศสิบตำารวจตรี

ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนขณะเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

“คนที่รอรถเมล์ตรงนั้นเห็นเลยว่าคุณหมอที่โดนชน ลอย

หมุนกลางอากาศก่อนตกลงพื้น ขาท่อนล่างก็หัก..คือมึงต้องขับ

เร็วแค่ไหนวะ ในเมือง ทางม้าลาย ไฟแดง มึงนี่นะ” นี่ความรู้สึก

ของชาวเน็ต

ครับ พญ.วราลัคน์ไม่ใช่ศพแรกที่ตายบนทางม้าลาย ก่อน

หน้านี้ที่พอจำาได้ พนักงานสาวแกรมมี่ก็ถูกรถชนตายเป็นศพ

กลางทางม้าลายเช่นกัน และยังจะมีศพอีกต่อไปๆๆ..

ตราบที่ผู้ขับขี่รถมอง “ทางม้าลาย” เป็นแค่แถบสีขาวที่

พ่นอยู่บนถนน!

เห็นข่าวแบบนี้แล้วก็ให้แต่เศร้า-สะเทือนใจ และยิ่งเศร้า

หนักเมื่อรู้ คนขับบิ๊กไบค์เป็นตำารวจ..ถ้าลองขนาดตำารวจยังไม่รู้

ความหมาย-ยังไม่เคารพทางม้าลาย..

ก็..ควรแล้วที่จะได้ช่วยกันสนับสนุนนายแพทย์สมิทธ์ ให้

ความอยาก.. “ผลักดันให้ทางม้าลายในไทยเป็นทางม้าลายจริงๆ 

ให้คนขับรถต้องหยุดให้ข้ามจริงๆ” ได้เป็นผลสำาเร็จเสียที!

ส่วนข้อความที่ ดร.เสรี วงษ์มณฑา โพสต์.. “ขอชวนพี่ๆ 

เพื่อนๆ น้องๆ มาคิดบวกกันนะคะ

ลุงตู่เปิดเพลงและร้องเพลงว่า “อย่ายอมแพ้ แม้จะร้องไห้” 

แสดงว่าลุงตู่ยังสู้ ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะ....

เมื่อมีนักร้องออกมาบอกว่าอยากร้องเพลงถอยดีกว่า

หลายๆ รอบ แปลว่าเมื่อเธอรู้ว่าลุงตู่ไม่ยอมแพ้ หากเธอคิดต่อ

ต้านลุงตู่ เธอกำาลังบอกตัวเองว่าถอยดีกว่า มันเป็นเรื่องดีไม่ใช่

เหรอคะ

หรือเธออาจจะกำาลังบอกพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองที่

ต่อต้านลุงตู่ โดยบอกหลายๆ ครั้งว่า ถ้าลุงไม่ยอมแพ้แบบนี้แล้ว 

เหล่านี้ฝ่ายตรงข้ามลุงตู่ถอยดีกว่า

คิดบวกแบบนี้ดีกว่าไหมคะ จะได้ไม่ต้องไปคิดหาข้อความ

ใดๆ มาพูดจาที่โดนกล่าวหา bully เธอนะ

ไม่เอาค่ะ เราไม่ bully ใครนะคะ คิดบวกดีกว่าค่ะ คิดบวก

แล้วสบายใจ ไม่รู้สึกชังใครเกลียดใคร อย่าคิดลบให้ไม่สบายใจ

เลยนะคะ think positive ดีกว่าค่ะ”

ผมเชื่ออาจารย์ครับ!.

ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี?

เ

oonfall วันวิบัติจันทร์ถล่มโลก ผล

งานเรื่องล่าสุดของโรแลนด์ เอ็มเมอ 

ริช ผู้กำากับที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อหนัง

ไซไฟบล็อกบัสเตอร์ ซึ่งเคยมีผลงานการันตีอย่าง 

Independence Day, 2012 และ The Day After 

Tomorrow ซึ่งนอกจากความอลังการแล้ว ผลงานของ

เขายังเต็มไปด้วยความสนุก เข้าถึงง่าย มีตัวละครที่น่า

เอาใจช่วย และธีมเรื่องที่มอบความหวังให้พลังชีวิตที่

ยอดเยี่ยม 

และในครั้งนี้เขากลับมาล้างโลกอีกครั้งพร้อมกับ

โปรเจ็กต์ถล่มโลกที่ได้ทุนสร้างสูงถึง 140 ล้านเหรียญ

สหรัฐ และได้นักแสดงชื่อดังมาร่วมภารกิจนี้ นำาโดย ฮัล

ลี เบอร์รี, แพทริก วิลสัน, โดนัลด์ ซูเธอร์แลนด์, ไมเคิล พี

นา, ชาร์ลี พลัมเมอร์ และจอห์น แบรดลีย์ Moonfall คือ

ภาพยนตร์ไซไฟที่เป็นลูกผสมระหว่าง Independence Day 

และ 2012 ที่บอกเล่าเรื่องราวของทีมมนุษย์อวกาศที่ถูกส่งไป

กู้วิกฤตหลังจากที่ดวงจันทร์ โดนดาวเคราะห์น้อยชน จนวิถีโคจรมุ่ง

ตรงมายังโลก และทำาลายล้างทุกชีวิต

ที่มาของ Moonfall คืออะไร คุณได้แรงบันดาล

ใจมาจากไหน?

“ก่อนอื่นเลยคงต้องเกริ่นว่าผมเป็นคนที่คลั่งไคล้ในทฤษฎี

สมคบคิดอย่างมาก แม้ว่าจะไม่เชื่อ

มันก็ตาม ผมใช้มันเป็นไอเดีย มันเป็น

จุดเริ่มต้นของผลงานก่อนหน้าของ

ผมหลายๆ เรื่อง อย่างที่คุณรู้ ผมเคย

ทำาหนังเรื่อง Independence Day ที่

ต่อยอดจากตำานานลึกลับของ 51 คุณ

ไม่จำาเป็นต้องเชื่อในทฤษฎีสมคบคิด

ต่างๆ แต่คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามัน

น่าสนใจเอามากๆ

เมื่อเจ็ดปีก่อน ผมได้อ่านเกี่ยว

กับทฤษฎี Hollow Moon จากการ

อ่านหนังสือเรื่อง Who Built the 

Moon? โดยคริสโตเฟอร์ ไนต์ และ  

อลัน บัตเลอร์ มันว่าด้วย แท้จริงแล้ว

ดวงจันทร์เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดยักษ์ 

ภายในกลวง โคจรในระบบสุริยะ 

แสงจากตัวมันส่องสว่างในยามค่ำาคืน 

ผมจินตนาการออกทันทีว่าทฤษฎีนี้มัน

อาจต่อยอดไปเป็นสิ่งที่อาจจะทำาลาย

เผ่าพันธุ์มนุษย์เลยก็เป็นได้ จะเกิดไรขึ้นถ้าดวงจันทร์หลุดวงโคจร

และตรงมาที่โลก ในขณะเดียวกันมันเปิดด้านที่เราไม่เคยรู้เกี่ยว

กับดวงจันทร์ด้วย ผมคิดว่านั่นเป็นไอเดียที่น่าสนใจ เหมาะกับการ

เอามาทำาหนัง และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจู่ๆ มันหล่นลงมาใส่โลก? ใน 

MOONFALL มันนำาเสนอทฤษฎีดวงจันทร์ที่ต่างจากที่ทุกคนเคย

เรียนมา”

แม้ว่าทฤษฎีในเรื่องอาจจะดูเพ้อฝัน แต่ได้ยินมาว่า

รากฐานของมันมาจากเรื่องจริง?

“ใช่ครับ ทุกอย่างเริ่มขึ้นในโครงการอะพอลโล 11 เมื่อ

สัญญาณวิทยุขาดหายไปสองนาที ขณะนั้นพวกเขาเห็นแสงวาบ

ขึ้นจากพื้นผิวดวงจันทร์ นั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาตระหนักได้ว่า

พระจันทร์กลวง แม้ว่า NASA เชี่ยวชาญ

ด้านปกปิดความลับมากแบบที่ระดับรอง

ผู้บัญชาการก็ไม่มีทางรับรู้ได้ ถึงอย่างนั้น 

NASA ให้ความช่วยเหลือพวกเราระหว่าง

การถ่ายทำาอย่างเต็มที่ จนผมเองยังแปลกใจ”

คุณพอยกตัวอย่างสิ่งที่ NASA 

ช่วยสนับสนุนพวกคุณได้ไหม?

“ก็เช่น พวกเขาอนุญาตให้ใช้ โลโก้ 

NASA บนเครื่องแบบ น่ันยกระดับความ

สมจริงให้หนังข้ึนไปอีก พวกเขายังมอบกล้อง

ถ่ายดวงจันทร์ความละเอียดสูง กล้องนาซา

บนน้ันคุณภาพระดับท็อป และไฮไลต์สำาหรับ

ผมคือ พวกเขาให้เรายืมกระสวยอวกาศของ

จริงใช้ถ่ายทำา นักแสดงของเราได้กดปุ่มปุ่ม

เดียวกับท่ีมนุษย์อวกาศตัวจริงเคยกด ใน

กระสวยท่ีบินได้จริง เรายังได้ บียาร์นี ทริกาฟ

สัน อดีตนักบินอวกาศตัวจริง คอยแนะนำาว่า

ต้องทำายังไงบ้าง ไม่ใช่แค่กดปุ่มม่ัวๆ ทุกคน

พยายามมอบความสมจริงท่ีสุดให้ผู้ชม”

สามตัวละครหลักรับบทโดยสามนักแสดงที่ ไม่น่าจะ

โคจรมาเจอกันได้ ช่วยเล่าถึงพวกเขาหน่อย?

“แน่นอน ทุกคนรู้ว่า ฮัลลี เบอร์รี คือดาราคุณภาพระดับ

ออสการ์ เธอรับบทเป็นตัวละครหญิงแกร่งได้ดี และโจ ฟาวเลอร์                                                                       

ก็เป็นผู้หญิงแบบน้ัน เธอเป็นผู้อำานวยการ NASA ท่ีฉลาดเป็นกรด     

เธอเป็นผู้หญิงที่อยู่รอดในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ได้สบาย ถ้า

เธอไม่เจ๋งจริงเธอไม่สามารถขึ้นมาอยู่ระดับแนวหน้าของ

องค์กรอย่าง NASA ได้หรอก เธอเป็นหญิงแกร่ง แถมยัง

เป็นคุณแม่อีกด้วย เดิมทีตัวละครนี้เป็นผู้ชาย ผมดีใจที่

ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นผู้หญิง ฮัลลีไม่ได้ทำาให้น้ำาหนักของตัว

ละครนี้ลดลงเลยแม้แต่น้อย

ผมกับแพทริก วิลสัน เคยร่วมงานกันใน Midway 

ในเรื่องนี้เขารับบทเป็น ไบรอัน ฮาร์เปอร์ อดีต

มนุษย์อวกาศที่โดน NASA เตะโด่ง เขาเป็นคนเดียวที่

เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในด้านมืดของดวงจันทร์และรอดมาได้ 

นั่นทำาให้เขาคือกุญแจสำาคัญที่จะทำาให้มนุษย์รอดจาก

การสูญพันธุ์ครั้งนี้ ได้ เขาขออาสาทำาภารกิจกู้ โลกร่วม

กับฟาวเลอร์ แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะทั้งคู่มี

อดีตด้วยกันมาก่อน มันเหมือนชีวิตของเขาโดนทำาลาย เขาเป็นเพียง

มนุษย์อวกาศคนเดียวท่ีสามารถนำายานลงจอดได้โดยไม่มีอุปกรณ์อิ

เล็กทรอนิกช่วยเหลือแล้วรอดมาได้ เขาเป็นคนท่ีใช่สำาหรับภารกิจน้ี 

ผมเป็นแฟนการแสดงของจอห์น แบรดลีย์ ต้ังแต่เขารับบท แซม ใน 

Game of Thrones เขารับบทเป็น เคซี เฮาส์แมน นักทฤษฎีสมคบ

คิดท่ีไม่มีใครเชื่อ แต่ทว่ากลับกลายมาเป็นกุญแจสำาคัญของภารกิจ

พิทักษ์โลกคร้ังน้ี เฮาส์แมนไม่มีสังคม เขาอยู่อย่างโดดเด่ียว”

สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการทำาหนังเรื่องนี้คืออะไร?

“การหาวิธีทำาให้ดวงจันทร์หล่นใส่โลกแบบมีที่มาที่ไปและ

เหตุผลรองรับมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มันคือรากฐานของหนังเรื่อง

นี้ เราต้องปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราเคยคุย

กับคนที่ทำางานที่ Jet Propulsion Laboratory ในพาซาดีนา สิ่งที่

เขาบอกเรามันค่อนข้างน่าสนใจ คือถ้าดวงจันทร์หลุดคงโคจร มัน

จะค่อยๆ เปลี่ยนวิถีโคจรจากวงกลมเป็นวงรี และค่อยๆ แคบลง

เรื่อยๆ จนกระทั่งปะทะ นั่นทำาให้เราขนลุกเลยทีเดียว.. อันที่จริง

ด้วยความที่ดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลก 1:100 ทำาให้มันอาจจะ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำา ทางทีมเอฟเฟ็กต์ต้องการเพิ่มความ

อลังการด้านภาพ เพิ่มมวลมหาศาลให้ดวงจันทร์เพื่อเพิ่มแรงดึงดูด

ที่กระทำาต่อโลก ซึ่งมวลดังกล่าวยังมีผลในด้านพล็อตเรื่องและเป็น

สาเหตุที่ทำาให้ดวงจันทร์เปลี่ยนวงโคจรตรงมาที่โลก”

ความอลังการที่คุณว่าคืออะไร ผู้ชมจะได้เห็นอะไร

ใน Moonfall บ้าง?

“Moonfall เต็มไปด้วยฉากความโกลาหล ไม่ว่าจะเป็นการที่

ผู้คนเป็นพันๆ คนแย่งกันตุนอาการ, เชื้อเพลิง, น้ำา และออกซิเจน 

และภัยธรรมชาติอย่างฉากแผ่นดินไหวที่รุนแรงขนาดส่งให้รถ

บรรทุกขนาด 18 ล้อปลิวเหมือนขนนก, แผ่นดินแยก, คลื่นยักษ์สูง

เท่าตึกระฟ้า และพายุหิมะเยือกแข็ง เหมือนเอาทุกเรื่องในจักรวาล

โลกาวินาศที่ผมเคยทำามายกระดับความมันส์ขึ้นอีกขั้น”

เตรียมนับถอยหลังสู่ภาพยนตร์หายนะล้างโลกฟอร์มยักษ์

ผลงานล่าสุดของผู้กำากับ Independence Day และ 2012 กับ 

“MOONFALL วันวิบัติ จันทร์ถล่มโลก” 3 กุมภาพันธ์นี้ ในโรง

ภาพยนตร์. 

M

ท โลฟ ตำานานร็อกรุ่นเก๋า เจ้าของเพลง

ดัง Bat Out of Hell เสียชีวิตแล้วเมื่อ

คืนวันพฤหัสฯ ปลายสัปดาห์ก่อน หลัง

จากติดโควิด-19 แล้วป่วยขั้นรุนแรง ก่อนจะมี

การเปิดเผยข่าวเศร้าของคนบันเทิงในช่วงเช้าวัน                                                    

รุ่งขึ้น

มีรายงานว่า ไอคอนเพลงร็อกวัย 74 ได้

เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยหนักจากโควิด-19 ตอน

นั้นยังไม่มีการยืนยันว่าเขาเคยได้รับการฉีดวัคซีน

มาบ้างหรือไม่ แต่เจ้าตัวมักแสดงความคิดเห็น

อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมา

ตั้งแต่ปี 2019

แหล่งข่าวอ้างว่า มีท โลฟ เดิมมีกำาหนดที่

จะไปร่วมในงานดินเนอร์งานหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์

ที่แล้ว และเขาน่าจะมีคิวต้องขึ้นโชว์ แต่งานนั้น

ต้องยกเลิกไปเพราะเขาป่วยหนักจากโควิด-19

มีการบอกกันว่า มีท โลฟ อาการทรุดอย่าง

รวดเร็วก่อนที่จะเสียชีวิต โดยมีคนในครอบครัว

เป็นกำาลังใจอยู่ใกล้ๆ เมื่อคืนวันพฤหัสฯ

เส้นทางอาชีพศิลปินเพลงของเชายืนยาว

มา 6 ทศวรรษ ขายไปได้กว่า 100 

ล้านอัลบั้มทั่วโลก และเคย

แสดงในภาพยนตร์ถึง 65 

เรื่อง ได้แก่ Fight Club, 

Fuous, Rocky Horror 

Picture Show และ 

Wayne’s World

ส่วน Bat Out of 

Hell ยังคงเป็น 1 ในท็อป 

10 อัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาล

มีท โลฟ กลายมาเป็นคุณพ่อครั้ง

แรกก็ตอนที่เขาแต่งงานกับภรรยาคนแรกคือ เล

สลีย์ จี. เอ็ดมอนด์ส ซึ่งตอนนั้นเธอมีลูกเล็กอยู่

แล้ว ชื่อ เพิร์ล อะเดย์

ต่อมา มีท โลฟ กับเลสลีย์ ถึงจะมีลูกคน

แรกด้วยกัน เป็นลูกสาว ชื่อ อแมนดา อะเดย์ 

ก่อนหย่ากันในปี 2001

เพิร์ล ตอนนี้อายุ 45 เดินตามรอยเท้า

พ่อเลี้ยงของเธอด้วยการทำางานในแวดวงดนตรี 

แม้แต่เคยเป็นนักร้องแบ็กอัปให้กับมอตเลย์ ครู 

มาแล้ว

มี

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘โรแลนด์ เอมเมอร์ริช’คัมแบ็กโลกไซไฟ

ทุ่มงบจุดปฏิบัติการสะเทือนระบบสุริยะ 

เพื่อบันเทิงของแท้‘ทอม ครูซ’โดนอำา

สถานีอวกาศดูแล้วคล้ายกับเซ็กซ์ทอย
สถานีอวกาศแห่งใหม่สำาหรับ 

ทอม ครูซ ในการถ่ายทำาภาพยนตร์ 

ทำาให้หลายคนอ้าปากค้างด้วยเหตุผลบาง

อย่าง แทนที่จะออกมาน่าตื่นตะลึงยิ่งใหญ่

ไฮเทค กลับกลายเป็นที่น่าขันเมื่อ

ดูจากดีไซน์ ที่มีคนบอกว่าดูง่าย

เกินไปและคล้ายกับเซ็กซ์ทอย

มากกว่า

แต่จริงๆ แล้วนี่มัน

เป็นโปรเจ็กต์สุดล้ำาสำาหรับ

สื่อบันเทิงและภาพยนตร์

ที่กำาลังจะยกระดับขึ้นสู่วง

โคจรของโลก 

เพียงแต่บางคนก็อดไม่ได้

จริงๆ ที่จะแนะว่ารูปทรงกรวย

หัวมนช่างละม้ายคล้ายคลึง

กับบางอย่าง บ้างก็ว่าสถานี

อวกาศแห่งนี้ทำาไมช่างดู

เหมือนกับไม้กายสิทธิ์ของฮิตา

ชิที่เอาไปติดอยู่กับไลต์เซเบอร์ 

ขณะที่อีกคนแซวว่า เห็นการออกแบบแล้ว รับประกัน

ได้ว่ามันจะต้องมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจให้กับ

นักแสดงและทีมงานบนนั้นได้แน่ๆ

ครูซ ดารานำาแห่ง  Mission Impossible มี

แผนที่ถ่ายทำาภาพยนตร์ โดยใช้ โมดูลที่จะมีรูปทรง

อย่างที่เห็น ซึ่งหมายความว่าเขาต้องเดินทางขึ้น

สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS ที่อยู่ในวงโคจรต่ำา

จากโลกภายในปลายปี 2024

Space Entertainment Enterprise (SEE) 

เป็นบริษัทในสหราชอาณาจักร คือผู้อยู่เบื้องหลังใน

โปรเจ็กต์เจ้าสถานีอวกาศรูปทรงประหลาดสำาหรับ

การถ่ายทำาภาพยนตร์และทีวีโชว์มากมาย

ในอนาคต ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นบนความสูง 

250 ไมล์เหนือพื้นโลก

มันยังจะถูกใช้เพื่อจัดอีเวนต์กีฬา และบุคคล

ผู้ทรงอิทธิพลที่ต้องการทำาไลฟ์สตรีมนอกโลก

สเปซ สตูดิโอ จะเปิดตัวในปี 2024 จะเทียบ

ท่ากับสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่ชื่อ 

Axiom Station ซึ่งตัวมันเองก็เชื่่อมต่อกับ ISS. 

interthaipost69@gmail.com

สิ้นตำานานMeat Loafติดโควิดดับวัย74
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๖๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผู

รอง ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายพงษพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตก

เปนของแผนดิน รายคดีนายพงษพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔๐,๗๑๙,๕๖๖.๐๙ 

บาท (ส่ีสิบลานเจ็ดแสนหน่ึงหม� นเกาพันหารอยหกสิบหกบาทเกาสตางค) พรอมดอกผล

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายณรงค 

ศรีสุข

นายนฤพล 

ภาพพิธี

๕,๕๐๖,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒ รถยนตย่ีหอนิสสัน อัลเมรา 

เลขทะเบียน ๑ กท ๗๘๓๓ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายณรงค 

ศรีสุข

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๓ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ Patek Philippe 

เรือนทอง R/G สายหนังพรอมกลอง 

และกระเปาหนัง/ใบรับประกัน CASE 

SERIAL ๗๒๕๕๖๕๙

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ Patek Philippe 

หนาดํา ลอมเพชร สายยาง พรอม

กลองและสายยาง/ใบรับประกัน เลข

ท่ี ๔๗๒๐

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๕ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ RADO หนาเทา 

สาย stainless พรอมกลองและ ใบรับ

ประกัน/คูมือ/สาย stainless สํารอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ GUESS เรือนสี

ทอง สายยาง ไมมีกลอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ EMPORIO 

ARMANI หนาดํา สาย stainless ดํา 

พรอมกลองและใบรับประกัน

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๘ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ EMPORIO AR-

MANI หนานํ้าเงิน สาย stainless เทา 

พรอมกลอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๙ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ MICHAEL KORS 

หนาทอง สาย stainless สีทอง พรอม

กลอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๒๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๐ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๓,๑๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๑๑ แหวนทอง ประดับเพชรนํ้าหนัก

ประมาณ ๒.๒ กรัม

๑ วง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๒ แหวนทอง รูปหัวใบพัดนํ้าหนัก

ประมาณ ๑๑.๕ กรัม

๒ วง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๗,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๓ แหวนทอง นํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ๑ วง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๔ สรอยคอพรอมจ้ีหอยคอรูปดอกไม

ทองคํา นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม

๑ เสน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒๖,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๕ สรอยคอพรอมจ้ีหอยคอรูปพระโลหะนํ้า

หนักรวมพระประมาณ ๘.๘ กรัม

๑ เสน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๖ สรอยคอทองคํา ลายถักนํ้าหนัก

ประมาณ ๓๐.๔ กรัม

๑ เสน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๔,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๗ จ้ีหอยคอทองคํา รูปหัวใจนํ้าหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

๑ อัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๘ จ้ีหอยคอทองคํา รูปตัวเอ (A)นํ้าหนัก

ประมาณ ๐.๙ กรัม

๑ อัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๙ จ้ีหอยคอทองคํา ดานในเปนหินสีดํา 

ทรงกรวย นํ้าหนักประมาณ ๒.๗ กรัม

๑ อัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๐ ทองคําแทงส่ีเหล่ียม ประทับตรา 

ฮ่ัว เซง เฮง จํานวน ๒ แทงนํ้าหนัก

ประมาณ ๓๐๔ กรัม

๒ แทง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๕๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๑ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๔,๙๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒๒ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒๓ ธนบัตรญ่ีปุน ราคาฉบับละ ๑๐,๐๐๐ 

เยนรวมจํานวน ๘๑๐,๐๐๐ เยน

๘๑ ฉบับ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒๔๕,๐๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๔ ธนบัตรญ่ีปุน ราคาฉบับละ ๕,๐๐๐ เยน

รวมจํานวน ๑๐,๐๐๐ เยน

๒ ฉบับ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๕ ธนบัตรญ่ีปุน ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ เยน

รวมจํานวน ๗,๐๐๐ เยน

๗ ฉบับ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๑๑๗.๕๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๖ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

วางอยูบนเกาอ้ีสีนํ้าตาลหองรับแขก

๖,๕๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒๗ เคร� องนับธนบัตร สีเทา ย่ีหอ XO ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๘ โทรศัพทมือถือ IPhone ๗ / model-A 

๑๗๗๘ FCC

๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๙ โทรศัพทมือถือ Iphone ๗ plus/IMEI 

๓๕๖๕๗๑๐๘๐๐๕๑๖๘๓/๐๖๒๑๒๖๙๕๕๔

๑ 

เคร� อง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๐ โทรศัพทมือถือ Iphone X / IMEI 

๓๕๓๐๔๕๐๙๑๘๘๑๑๕๙/๐๙๒๒๕๖๙๕๕๔

๑ 

เคร� อง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๑ Ipad mini / IMEI 

๓๕๙๒๗๖๐๖๐๔๑๓๖๔๑

๑ 

เคร� อง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๒ โทรศัพทมือถือ Iphone เทา-ดํา 

Model-A ๑๕๓๐

๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๓ โทรศัพทมือถือ AIS รุน LAVA สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๔ โทรศัพทมือถือ AIS รุน LAVA ๔ G 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๕ โทรศัพทมือถือ SAMSUNG สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๖ กระเปาถือแบบคลองแขนสีนํ้าตาล 

ย่ีหอ COACH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๗ กระเปาสะพายขาง สีดํา ลายตาราง 

ย่ีหอ LOUIS VUITTON

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๘ กระเปาสะพายขาง สีนํ้าตาลคาดสีขาว 

สลับสีดํา ย่ีหอ COACH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๙ กระเปาสะพายขาง สีแดง ย่ีหอ 

CHANEL พรอมใบรับประกัน

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๐ กระเปาสะพายขาง สีดํา ย่ีหอ TORY 

BURCH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๑ กระเปาสะพายขาง สีดํา ย่ีหอ GUCCI ๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๒ กระเปาคาดเอว สีดํา ย่ีหอ GUCCI ๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๓ กระเปาถือแบบคลองแขนสีนํ้าตาล 

ย่ีหอ COACH พรอมสาย

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๔ กระเปาสะพายขาง สีนํ้าเงิน ย่ีหอ 

COACH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๕ กระเปาเป สีนํ้าตาล ย่ีหอ MCM ๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๖ กระเปาสะพายขาง สีดํา ย่ีหอ 

CHANELพรอมกลอง และสมุดคูมือ

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๗ กลองถายรูป สีเงิน – ดํา ย่ีหอ OL-

YMPUS พรอมอุปกรณชารตแบตเตอร่ี

และกระเปา

๑ ตัว นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๘ รถยนต ย่ีหอโตโยตา รุนอัลพารด สีดํา 

ทะเบียน ๖ กท ๗๐๐๐ กทม. พรอม

แผนปายทะเบียน ๖ กท ๗๐๐๐ กทม.

๑ คัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๔๙ รถจักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา รุน 

PCX สีดํา-สม ทะเบียน ๗ กฉ ๔๐๒ 

กทม.

๑ คัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๕๐ โนตบุก ย่ีหอ ACER สีเทา ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๕๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขา เซ็นทรัลพลาซา 

เวสตเกตเลขท่ีบัญชี ๐๑๑-๑-๖๘๑๙๘-๘ 

ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๑,๑๒๓,๑๖๑.๘๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขาบางบัวทอง เลข

ท่ีบัญชี ๕๒๗-๒-๒๑๑๘๙-๔ ช� อบัญชี 

นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๗,๗๓๙.๗๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขาโรบินสัน 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๐๓๗-๘-

๔๕๔๐๕-๐ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๓,๒๑๖,๗๕๑.๕๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขาตลาดนิคม

อุตสาหกรรมบางปู เลขท่ีบัญชี ๕๖๐-๒-

๒๑๒๕๖-๖ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๘,๒๒๗.๑๕ 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี ๕๘๕-๒-

๒๒๐๕๖-๔ ช� อบัญชี นายนฤพล 

ภาพพิธี

- นายนฤพล 

ภาพพิธี

๕๕,๗๗๑.๓๒ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี ๐๓๙-๓-

๔๒๔๖๔-๘ ช� อบัญชี นางสาวปทมา 

บัวทอง

- นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๔๖,๐๐๒.๗๑ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี ๕๘๕-๒-

๒๕๓๖๔-๐ ช� อบัญชี นางสาวปทมา 

บัวทอง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๙๙,๘๓๑.๑๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา บ๊ิกซี 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๐๑๖-๑-

๒๒๙๒๒-๙ ช� อบัญชี นายณรงค 

ศรีสุข

- นายณรงค 

ศรีสุข

๙๖๗.๔๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา บ๊ิกซี 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๕๙๘-๒-

๔๕๒๒๖-๒ ช� อบัญชี นางยลฤดี 

เพชโรภาส

- นางยลฤดี 

เพชโรภาส

๓๙,๗๗๒.๓๔ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขา บ๊ิกซี สิชลเลขท่ี

บัญชี ๐๓๔-๑-๘๙๘๕๓-๖ ช� อบัญชี 

นายมนัสนันท เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๑๗.๘๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โรบินสัน 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๐๖๐-๑-

๔๑๓๒๗-๒ ช� อบัญชี นายมนัสนันท 

เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๑,๑๖๘,๘๗๑.๓๑ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๗-

๐๓๗๓๐-๐ ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย 

กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

 ๒๑,๓๑๖.๔๘ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๐๔๔-๑-

๕๒๓๕๘-๖ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๘,๓๑๑.๗๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๐๔๔-๗-

๓๒๖๑๒-๕ช� อบัญชี นางวิมล ช� นชม

วัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๑,๕๒๑,๘๓๔.๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๑๕๕-๕-

๕๕๒๘๔-๑ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๗๒,๗๖๘.๖๑บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๙๒๑-๗-

๑๖๐๑๖-๘ ช� อบัญชี นายมนัสนันท 

เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๓๓,๒๔๗.๗๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๗๗๘-๑-๐๒๗๕๗-๑ ช� อบัญชี 

นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๖,๘๘๙.๓๓ บาท 

(ณ วันท่ี๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๗๐๘-๑-๑๒๔๕๐-๖ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๔๔,๓๐๗.๕๔ 

บาท (ณ วันท่ี๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๙๘๔-๓-

๘๗๒๔๐-๑ ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย 

กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๑๐๒,๔๔๑.๖๖ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๗๙๖-๐-

๓๒๙๑๓-๓ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๑,๘๗๙,๗๘๑.๑๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๙๘๖-๒-

๑๒๒๖๔-๑ ช� อบัญชี นายนฤพล 

ภาพพิธี

- นายนฤพล 

ภาพพิธี

๑,๑๐๒.๘๔ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๖๗๘-๕-

๔๕๒๘๑-๓ ช� อบัญชี นายมนัสนันท 

เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๒๔,๖๙๒.๕๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๔๐๖-๘-๙๖๔๗๓-๙ ช� อบัญชี 

นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๒,๑๒๘.๓๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๗๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๔๐๘-๒-๔๕๙๓๔-๒ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๑,๐๓๔,๕๘๙.๗๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๗๕ เงินในบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี ๒๗๓-๒-

๐๓๓๒๒-๖ ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย 

กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๒๓,๑๗๕.๘๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๖ เงินในบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี ๑๔๘-๒-

๖๓๖๑๗-๐ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา 

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๔๙๗,๕๔๖ บาท 

(ณ วันท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

รับมอบเวชภัณฑ     ดร.พรชัย  มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ลงนามความ

รวมมือกับ Mr. Oliver Homin Lee กรรมการผูจัดการบริษัท Chaiyo Korea ในการที่บริษัท

มอบชุดตรวจโควิด- 19  RT – PCR จํานวน  35,000 ชุดใหแกคณะแพทยศาสตร และคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม เพ� อมอบให โรงพยาบาลตางๆในการตรวจหาเชื้อ Covid 

– 19  โดยมี นพ.วชิรบุณย  ศาสตรรุจิ ผอ.รพ.ธนบุรี และประนอมวัน  สมสกุล  ผช.ผอ.

รพ.มิตรประชา รวมรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม   

ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธนี้ 

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน เชิญคุณมาปรน

เปรอตัวคุณเองไปกับโปรโมชั่นสเตกหมูพอร

เทอรเฮาสชิ้นยักษ ที่ หองอาหารไวท 

โอเวน สูตรลับจากเชฟโทเบียส สวาส

เซนตดอรฟ เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟของ

โรงแรมฯ สเตกหมูติดกระดูกเน้ือนุมช้ินโต 

เสิรฟพรอมนํ้าจ้ิมแจว ขาวเหนียวรอนๆ 

และผักสด อรอยถูกใจคนทุกวัย ราคา

เริ่มตน 1,450++ บาท ลิ้มลองได

ทุกมื้อค่ํา ระหวางวันศุกร – วันเสาร 

ตั้งแตวันนี้ – 28 กุมภาพันธ ดูราย

คริสป ครีม (Krispy Kreme) โดนัท

สตูรลิขสิทธ์ิอันดับ 1 ท่ีครองใจคนท่ัวโลก ชวน

แฟนคลับรับความมงคลตอนรับเทศกาลตรุษ

จีนกับ “คริสป ครีม แฮปป ไชนีส นิวเยียร”

(Krispy Kreme Happy Chinese New Year) 

ที่ยกขบวนความอรอยความหมายดีใหมั่งมี

รับศักราชใหม กับ สัญลักษณแทนปนักษัตร 

คิวทตี้ ไทเกอร (Cutie Tiger) โดนัทสุดน�า

รักสอดไส โอวัลตินคัสตารด และเคลือบหนา

ดวยช็อกโกแลตสีเหลืองสดใส  อวยพรใหรุงเรือง

ตลอดปเสือทอง ตามดวยตัวแทนความโชคดี

กับ ลัคกี้ ออเรนจ (Lucky Orange) โดนัทสม

เคลือบออเรนจ กามัวส สอดไสดวยแยมสม

ฉ่ําๆ เปรี้ยวอมหวาน และ บิ๊ก แอปเปล  (Big 

Apple) โดนัทแอปเปลแดงเคลือบเรด กามัวส 

สอดไสฟลลิ่งแอปเปล หอมหวาน ละมุน 

แทนความหมายใหสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

เปดรับและสงมอบคําอวยพรดีๆ ผาน 

“คริสป ครีม แฮปป ไชนีส นิวเยียร โดนัท” 

(Krispy Kreme Happy Chinese New Year 

มั่งมีปเสือทอง กับโดนัทมงคล คริสป ครีม 

“แฮปป ไชนีส นิวเยียร”

ต รุ ษ จี น ป นี้ พ า

ครอบครัวและคนที่คุณรัก

มาตอนรับ “ปเสือ” ท่ีโรงแรม

แบงค็อก แมริออท มารคีส 

ควีนสปารค พบกับสุดยอด

เมนูสิริมงคลซึ่งรังสรรค

โดยทีมเชฟมากประสบการณ

ของหองอาหารจีนพาโกดา 

ไชนีส เรสเตอรองท ตั้งแต

วันที่ 15 มกราคม - 13 

กุมภาพันธ

การเฉลิมฉลองยูเชง 

(Yu Sheng) คือการที่สมาชิกในครอบครัว

และเพ� อนสนิทมารวมตัวกันรอบโตะ แลวใช

ตะเกียบรวมกันคลุกเคลาอาหารมงคลประจํา

เทศกาลตรุษจีน ท่ีมีสวนผสมหลากหลายชนิด

เขาดวยกัน พรอมกลาวคําอวยพรท่ีเปนสิริมงคล

ออกมาดังๆ เพ� อเปนการเริ่มตนปใหมแหง

ความเจริญรุงเรือง โดยมีความเช� อวายิ่งยก

ตะเกียบขึ้นสูงเทาไร จะยิ่งโชคดีเทานั้น สวน

ผสมของยูเชงประกอบดวย ปลาแซลมอน 

หัวไชเทา แครอท สมโอ มะนาว ถั่วลิสง 

เมล็ดงาค่ัว ขาวเกรียบ และผงเคร� องเทศหาชนิด 

รสชาติของปลาแซลมอนจะไดรับการชูรส

ดวยซอสสูตรพิเศษท่ีมีสวนผสมของบวย สมจ๊ีด 

และน้ําสมสายชูหมัก

สําหรับปนี้ทางหองอาหารไดจัดเตรียม

เมนูยูเชง ซึ่งนําเขาวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม

มาใหทุกทานไดเลือกทานถึง 2 แบบ คือ 

ยูเชงแซลมอน  (Salmon Yu Sheng) และ 

ยูเชงเปาฮื้อ (Abalone Yu Sheng) มีให

บริการทั้งชุดเล็กสําหรับ 2 - 4 ทาน และ 

ชุดใหญสําหรับ 5-10 ทาน 

นอกจากนี้ แขกทุกทานยังสามารถ

เลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษที่เชฟได

คัดสรรมาเปนพิเศษสําหรับเทศกาลพิเศษนี้

โดยเฉพาะ อ่ิมอรอยกับซาลาเปาอบไสหมูแดง 

(180++ บาท) กวยเตี๋ยวหลอดทอดกุงและ

กังปวย (220++ บาท) ปลาเกาแดงนึ่งไขขาว

และเหลาจีน (450++ บาทตอ 100 กรัม) 

และเมนูพิเศษของเชฟ “เปดทองคํา” เปด

ปกก่ิงอบขาวผัดเปาฮ้ือแปดเซียน (2,888++ บาท) 

และเลือกปดทายดวยของหวานกับพุดดิ้งรส

มะมวง (280++ บาท) 

สําหรับทานที่มองหาของฝากหรือของ

ขวัญในเทศกาลวันปใหมจีนนี้ ทานสามารถ

ส่ังซ้ือขนมเหนียนเกา ขนมเคกจีนแบบด้ังเดิม 

ซึ่งทางหองอาหารไดจัดเตรียมขนมเหนียน

เการูปปลารสคลาสสิคบรรจุกลองสวยงามใน

ราคาเพียง 688 บาทสุทธิตอกลอง หรือขนม

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตอนรับปเสือ 2565 

ดวยเมนูมงคล ณ หองอาหารจีนพาโกดา ไชนีส เรสเตอรองท

หยวนเปา ขนมเปยะมงคลรูปทองคําจีน

โบราณไสงาดํา เพ� อความเปนสิริมงคล ใน

ราคากลองละ 688 บาทสุทธิ (บรรจุ 8 ชิ้น) 

และในวันที่ 1 กุมภาพันธ เวลา 9.49 น. 

พบกับการแสดงเชิดมังกรและสิงโต ณ ประตู

ทางเขาหลักของโรงแรม แขกทุกทานสามารถ

มารวมชมการแสดงสงเสริมความเจริญ

รุงเรืองตลอดปเสือนี้

เมนูสิริมงคลมากมายพรอมใหบริการ

ที่หองอาหารพาโกดา ไชนีส เรอเตอรองท 

โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารคีส ควีนส

ปารค ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย ตั้งแตวันที่ 15 

มกราคม จนถึง 13 กุมภาพันธ 2565 ทั้ง

ม้ือกลางวัน (11.30 – 14.30 น.) และม้ือคํ่า 

(18.00 – 22.00 น.) *หองอาหารขยายเวลา

เปดเพิ่มเติมสําหรับเทศกาลตรุษจีนในวัน

ที่จันทรที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ 

2565 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีนั่ง 

โทร.0-2059-5999

แอรพอรต เรล ลิงก มอบรางวัลผูโชคดีจากกิจกรรม “สถานีสงความสุข”    หวง เหวยเหวย 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ และพิเชฐ สมรภูมิ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและซอมบํารุง 

บริษัท เอเชีย เอรา วัน ผูสนับสนุนการเดินรถ และซอมบํารุง รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก 

รวมมอบรางวัลสุดพิเศษรวมมูลคากวา 220,000 บาท ใหแกผู โชคดีจากกิจกรรม “สถานีสง

ความสุข” (#JourneyOfHappiness) โดยกิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนเพ� อแทนคําขอบคุณและตอบแทน

ผู โดยสารพรอมสงความสุขตอนรับปใหม ซึ่งจัดขึ้นตลอดเสนทางแอรพอรต เรล ลิงก ทั้ง 8 

สถานี ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม - 9 มกราคม 2565 โดยมีผู โชคดีจากกิจกรรมดังกลาวมา

รับรางวัลและรวมถายภาพในวันสุดทายของกิจกรรม ณ แอรพอรต เรล ลิงก สถานีมักกะสัน

คนรักสเตกหามพลาด 
เมนูเสตกหมูชิ้นโตระดับคุณภาพที่เลี้ยงจากฟารมเปดของประเทศไทย 

จากเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น กลุม

ไทยออยลไดรวมมือกับ สโมสรฟุตบอล พีทีที 

อะคาเดมี และ สโมสรฟุตซอล ฟรีไฟร บลูเวฟ 

ชลบุรี จัดทําโครงการ “ไทยออยลปนฝนเยาวชน

สูความเปนหนึ่ง เพ� อพัฒนาทักษะดานกีฬา

ฟุตบอลและฟุตซอล” ใหกับนองๆ เยาวชน

จาก 10 ชุมชน ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพ� อ

สานฝนในการเปนนักกีฬาอาชีพมุงสูความ

สําเร็จในอนาคต โดยปรับกิจกรรมฝกซอม

ฟุตบอลและฟุตซอลจากสนามจริงผานระบบ

ออนไลนรูปแบบ New Normal เพ� อหลีกเลี่ยง

การแพรระบาดของโควิด-19 

คุณวิโรจน มีนะพันธ รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ ดานกํากับองคกรและกิจการ

สัมพันธ บริษัท ไทยออยล เลาวา “ไทยออยล

เล็ ง เห็นถึ งความสํ าคัญของการพัฒนา

เยาวชนใหมีทักษะความรูความสามารถดานกีฬา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬาที่ ไดรับความนิยมใน

กลุมของเยาวชนอยางฟุตบอลและฟุตซอล 

จึงไดจัดกิจกรรมการฝกฝนทักษะกีฬาทั้ง 2 

ไทยออยลปนฝนเยาวชนสูความเปนหนึ่ง เพ� อพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 

รวมดาวนักเตะแขงทองระดับชาติ เมสซี่เจ ลีซอ และ ชาง กัปตันฟุตซอลทีมชาติไทย รวมสรางแรงบันดาลใจและฝกทักษะกีฬาใหกับเยาวชนของชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่น

ประเภทมาอยางตอเน� องตั้งแตป 2560 และ

เปนกิจกรรมที่ ไดรับการตอบรับเปนอยางดี

จากเยาวชนรอบกลุมไทยออยลและพ้ืนท่ีใกลเคียง

มากขึ้นเร� อยๆ ถึงแมวาปนี้จะตองจัดผาน

ระบบออนไลน เพ� อปองกันผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นไดจากการแพรระบาดของโควิด - 19 

แตไดสรางสีสันของกิจกรรมใหยิ่งใหญไมแพ

ปที่ผานมา โดยไดเชิญ เมสซี่เจ ชนาธิป สรง

กระสินธ  ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย และ กัปตันชาง 

กฤษดา วงษแกว มาสรางแรงบันดาลใจรวม

เลาประสบการณและแนะนําเทคนิคการเลน

ใหเยาวชนไดเรียนรู เพ� อกระตุนความฝนให

เปนความจริงไดในอนาคต

รูปแบบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได ใช

ระบบออนไลน ผสมผสานกับ Virtual Graphic 

มาเนรมิตเปน Thaioil Stadium ใหเยาวชน

เขารวมกิจกรรม และใหความรูสึกเหมือนนั่ง

อยูบนอัฒจันทรในสนามฟุตบอลจริงๆ รวม

พูดคุย เรียนรู และเสริมสรางแรงบันดาลใจ

จากพี่ๆ นักฟุตบอลและนักฟุตซอลทีมชาติที่

ประสบความสําเร็จไดในปจจุบัน

จากเด็กตัวเล็ก ที่ โดนปฏิเสธเขารวมทีมมา

โดยตลอด

ชนาธิป สรงกระสินธ (เมสซี่เจ) บอก

เล่าเรื่องราวในอดีตก่อนเป็นนักเตะชื่อดัง

ใหเยาวชนฟงวา จากที่เปนเด็กตัวเล็กจึงถูก

ปฏิเสธไมใหเขารวมทีมฟุตบอลมาตั้งแตเด็กๆ  

หรือแมกระทั่งอยูในทีมแลวยังถูกกดดันดวย

คําพูดวา “ไมตองไปซื้อรองเทาใหม เพราะไม

ไดลงเลนในสนาม” จนเกิดความทอ เสียใจ

จนคิดวาจะไมสูตอ แตเม� อนึกถึงครอบครัว 

นึกถึงคนที่เรารัก จึงเปนแรงผลักใหอดทนมี

มานะฝกฝนอยางหนักจนประสบความสําเร็จ

ในปจจุบัน ดวยเทคนิคงายๆ คือ ตองฝกเบสิก

ใหดี ซึ่งไดรับการพิสูจนดวยตนเองมาแลว 

การเปนนักฟุตบอลบอลที่ดีตองมีวินัยเพ� อให

เราพัฒนาตลอดเวลา ทําในสิ่งที่ชอบ แลว

เราจะมีความสุข ในวัยเด็กถาเราไมไดรับแรง

กดดันเลยก็จะไมมีแรงผลักดัน ความเสียใจ นอยใจ

เม� อมีคนมาดูถูกจะเปนแรงกดดันทําใหไปสู

ความสําเร็จได วันขางหนาความฝนจะเปน

จริงได ถามีแรงบันดาลใจ ถาอยูในเสนทางที่

มีโอกาสวันหนึ่งจะมาถึง มาสูโลกของความ

เปนจริง 

ซอมสไตลลีซอ

ธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ) เลาถึงจุดเร่ิมตน

ในการเลนฟุตบอลใหนองๆ ฟงวา ตองการ

เปนตนแบบ อยากใหคนเชียร มีกองเชียรมากๆ 

เลยทําใหอยากเปนนักฟุตบอล สวนเคล็ดลับ

สําคัญที่มีไดทุกวันนี้คือ เราคิดเสมอวา การ

ฝกซอมทุกครั้ง คือ การแขงขัน การชวง

ชิงจังหวะ การเขาบอลตองเต็มที่ รวมถึง

รางกายดวย ตองพักผอนใหเพียงพอ ควบคุม

สภาพรางกายและจิตใจ ตอนอยูนอกสนามมี

ความสําคัญมากกวาอยูในสนาม การเรียนรู

นอกสนามมีประโยชนมาก ตองฝกซอมอุทิศ

ตนใหกับสนาม ใหกับทีม ตองฝกซอมบอยๆ 

ถาเราซอมมากกวาคนอ� น เราจะเกงกวา 

จังหวะชีวิตคือการซอม “ทําหนาที่ใหดีที่สุด

โชคชะตาจะพาเราไปเอง” การไดเรียนรูเร็ว

จะมีโอกาสสําเร็จมากกวาไมไดเรียนรู แคมี

ความฝนตองรีบควาเพ� อพิสูจนตัวเอง ใหมอง

ถึงความสําเร็จ ถามีโอกาสตองกลาตัดสินใจ 

แลวคอยไปสูในจุดนั้น

นักกีฬาปงปองสูนักฟุตซอลทีมชาติ

กฤษฎา วงแกว (ชาง) เลาใหฟง

ถึงแรงบันดาลใจที่ประสบความสําเร็จจาก

นักกีฬาปงปองของโรงเรียนมาสูกัปตันนักฟุต

ซอลทีมชาติวา เสนทางเดินไมไดสวยหรู

ไมได โรยดวยกลีบกุหลาบ กวาจะขึ้นมาสูจุดนี้

ไดเจออุปสรรคตางๆ มากมาย ตองขยัน อดทน 

ฝกซอมอยางหนัก ตองเตะบอลรายวันเพ� อ

หาเลี้ยงครอบครัว ไดเงินครั้งละ 100 – 

200 บาท ถือวาเปนรายไดที่ดีมากสําหรับเด็ก

ยากจนคนหน่ึง ชวงเร่ิมตนซอมหนักมาก ตอง

เรียนรู สะสมความขยัน สะสมประสบการณ  

ตัวแทนจากเยาวชนรอบโรงกลั่น

ธนากร จุทาทัศน กลาววา “กิจกรรม

สนุกและชอบมาก ขอบคุณไทยออยลที่ไดนํา

นักกีฬาดังๆ มาสรางแรงบันดาลใจใหกับเด็ก

รอบโรงกลั่น เพราะพวกเราไมมีโอกาสที่จะ

ไดพบกับนักกีฬาดังๆ โดยเฉพาะตอนที่ไดคุย

กับพี่เจ ผมจะตั้งใจขยันฝกซอม ตามที่พี่ๆ 

แนะนําครับ ขอบคุณพี่ๆ ที่มาชวยสอน และ

ไทยออยล ที่ชวยสรางแรงบันดาลใจใหครับ”

วชิรวิทย อัศวชัยยานันท กลาววา 

“ไดฟงแรงบันดาลใจ และเคล็ดลับการเลน

จากพ่ีๆ นักกีฬาแลวจะนํากลับไปทําตาม อยาก

ว่ิงเร็วและเกงเหมือนพ่ีเจ อยากใหไทยออยล 

จัดกิจกรรมแบบน้ีตอเน� องเร� อยๆ นํานักกีฬาดังๆ 

ที่มีประสบการณมาแบงปนความรู มาสราง

แรงบันดาล เพ� อใหพวกผมเกงเหมือนพ่ีๆ ครับ”

กิจกรรมคร้ังน้ีนับวา ประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมาย เยาวชนตางใหความสนใจ

รวมกิจกรรม และซักถามเคล็ดลับจาก 3 

ซุปเปอรสตาร ในดวงใจอย างมากมาย 

สามารถจุดประกายความฝนใหกับเยาวชน 

เพ� อพัฒนาไปสูความสําเร็จในอนาคตตอไป 

กลุมไทยออยล ใหความสําคัญอยาง

ยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเปน

อนาคตของประเทศในอนาคต โดยนอกจาก

กีฬาฟุตบอลและฟุตซอลแลว กลุมไทยออยล

ยังมี โครงการพัฒนาทักษะกีฬาอีกหลาย

ประเภท เชน กีฬากระโดดเชือก ซึ่งประสบ

ความสําเร็จไดรับรางวัลและถวยพระราชทาน

ทั้ ง ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

นอกจากนี้ยังมีโครงการดานการพัฒนาดาน

การศึกษาและวิชาการ เชน การฝกอบรม

ทักษะภาษาอังกฤษ คายวิทยาศาสตร (Eng-

lish and Science Camp) เปนตน รวมถึง

การดูแลดานสุขภาพพลานามัยเชน การจัด

ให้มีคลีนิคทันตกรรมเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยทางชองปากใหกับเยาวชน เปนตน

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bit.ly/3JESEgu 

โทร.0-3270-9555 หรืออีเมล h9649@

sofitel.com

Doughnuts) ในราคาเพียงชิ้นละ 35 บาท 

หรือแบบแพ็ก 3 ในราคา 105 บาท (ไชนีส 

นิวเยียร โดนัท 3 ชิ้น) และแบบเซ็ต ราคา 

296 บาท (ออริจินัล เกลซ 6 ชิ้น และ ไชนีส 

นิวเยียร โดนัท 6 ชิ้น) ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 

- 2 กุมภาพันธ ที่ รานคริสป ครีม กวา 50 

สาขา ทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด (ราคา

ดังกลาว ยกเวนสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ 

และสนามบินดอนเมือง) หรือสั่งผานแอป

พลิเคชันฟูดเดลิเวอรี่  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

2 รัฐออสเตรเลียให้ นร.ตรวจโควิดสัปดาห์ละ 2 คร้ัง

ซิดนีย์ • รอยเตอร์รายงานว่า รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิก 

ตอเรีย 2 รัฐใหญ่ของออสเตรเลียให้นักเรียนตรวจโควิด-19 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยโรงเรียนจะเปิดเทอมในสัปดาห์หน้า

หลังจากปิดเทอมฤดูร้อน โดมินิก เพอร์ โรเทต์ มุขมนตรีรัฐ

นิวเซาท์เวลส์แถลงที่นครซิดนีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 

ว่า ขอให้ผู้ปกครองใช้ชุดตรวจแบบเอทีเคตรวจโควิด-19 ให้

กับลูกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถ้าพบผลตรวจเป็นบวกให้รายงาน

ต่อโรงเรียน และรัฐบาลกำาลังจัดส่งชุดตรวจเอทีเคหลายล้าน

ชุดให้กับโรงเรียน 3,000 แห่งในสัปดาห์นี้ นักเรียนต้องมีผล

ตรวจโควิดก่อนมาโรงเรียนในวันแรก ครูและนักเรียนต้องสวม                      

หน้ากากเมื่ออยู่ในโรงเรียน ขณะที่รัฐวิกตอเรียแนะนำาให้นัก                                                                              

เรียนตรวจโควิด-19 สัปดาห์ละ 2 ครั้งเช่นกันในช่วงที่โรง 

เรียนกลับมาเปิดเทอม รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียบัง                                                                            

คับให้ครูฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐวิก                                                                             

ตอเรียเผยว่าให้เวลาครูฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถึงสิ้นเดือนกุม 

ภาพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ ออสเตรเลียมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-

19 เสียชีวิต 58 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 34 

ราย, รัฐวิกตอเรีย 14 ราย และรัฐควีนส์แลนด์ 10 ราย และมี

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 20,324 ราย รัฐวิกตอเรีย

ติดเชื้อเพิ่ม 13,091 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อว่าการ

ระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอนใน 2 รัฐนี้ถึงจุดสูงสุดแล้ว

อาลัยพระอาจารย์ ‘ติช นัท ฮันห์’ มรณภาพ

เว้ • เอเอฟพีรายงานว่า สานุศิษย์ของพระอาจารย์ติช นัท 

ฮันห์ ทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสเดินทางมาที่วัดตื่อเฮี้ยว 

เมืองเว้ เวียดนาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม เพื่อน้อม

ส่งพระอาจารย์เซนรูปนี้ ที่มรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่วัดแห่งนี้ 

ขณะสิริอายุ 95 ปี ท่านนัท ฮันห์ ลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสถึง 39 

ปี จากการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามเวียดนาม ท่านเขียน

หนังสือธรรมะที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันมากกว่า 100 เล่ม 

และเคลื่อนไหวในเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาทั่วโลก 

ทางการเวียดนามอนุญาตให้ท่านเดินทางกลับประเทศได้เมื่อ

ปี 2561 ทะไล ลามะ เขียนไว้อาลัยว่าวิธีดีที่สุดในการรำาลึกถึง

ติช นัท ฮันท์ คือสานต่อการทำางานเพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก

ของท่านประธานาธิบดีมุน แจอิน ของเกาหลีใต้ โพสต์ทางทวิต

เตอร์ว่า ท่านนัท ฮันห์ เป็นพุทธเจ้าที่มีชีวิต

มะกันฆ่าลิงห้องแล็บ 3 ตัวหนีจากรถบรรทุก

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานอ้างสำานักข่าวท้องถิ่นดับเบิล

ยูเอ็นอีพี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐพบ

ลิง 3 ตัวที่หนีออกจากรถบรรทุกที่กำาลังขนลิง 100 ตัว ไปส่ง

ห้องทดลองในรัฐฟลอริดา หลังเกิดอุบัติเหตุรถคันนี้ชนกับรถ

ดัมพ์ที่เมืองแดนวิลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อวันศุกร์ และได้                                                                         

การุณยฆาตลิงท้ัง 3 ตัว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ

เผยว่า ลิงเหล่าน้ีนำาเข้าจากประเทศมอร์ริเชียส เดินทางถึง

สนามบินนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ ขณะน้ีลิงแม็กแคกหางยาวเป็น

ลิงท่ีมีความต้องการอย่างมากในการวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19.

มีงบซื้ออาวุธแต่ไร้งบสร้างเด็กฉลาด!

มอ่านเจอคำาประกาศนี้ของสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าปีนี้ 

“งบประมาณไม่เพียงพอ” ในการรับสมัครเยาวชนเข้า

ร่วมโครงการรุ่นที่ 25 สำาหรับ “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แล้วก็ตกใจไม่น้อย

วันต่อมาก็มี “คำาชี้แจง” ว่าเพราะสถานการณ์ โควิดและ

งบประมาณจึงพิจารณา “ทบทวน” แนวทางในการดำาเนินการ

ให้เหมาะสมในการรับสมัครสำาหรับทุนปี 2566 

แม้จะมีคำาชี้แจง แต่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าการจัดสรร

งบประมาณของรัฐบาลให้ความสำาคัญกับการสร้างเด็กไทยให้มี

โอกาสแข่งขันในระดับโลกน้อยกว่าการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้

อย่างไร

ทั้งๆ ที่งบของโครงการ JSTP นี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของงบ

กลาโหม

ผมจึงชวนศิษย์

เก่าโครงการนี้มา 

สนทนาด้วย (ติดตาม

ชมใน Suthichai Live 

ทาง FB Live และ 

YouTube Live คืนนี้ 

19.30 น.)

เด็กไทยที่

เคยผ่านโครงการนี้

ต่างยืนยันตรงกันว่า 

JSTP ช่วยให้พวกเขา

และเธอได้ทดลองทำา

ในสิ่งที่ฝันจะทำาในทุก

รูปแบบ

เป็นโครงการ

ที่หวังว่าวันหนึ่ง

ประเทศไทยจะไปถึง 

“รางวัลโนเบล” ได้

แม้จะไปไม่

ถึง แต่ก็เป็นเป้าหมายที่เยาวชนไทยควรจะต้องพยายามไขว่ขว้า

ให้ได้

อีกทั้งโครงการนี้ก็ได้สร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่

สถาบันการศึกษาระดับสูงกันมากมาย

เป็นการสร้างชุมชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณค่าไปตลอดชีวิต

สำาหรับทั้ง 24 รุ่นที่ผ่านมา

ศิษย์เก่ากลุ่มนี้ ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว มีมติว่าจะเดิน

หน้าร่วมกันพยายามกอบกู้ให้ โครงการนี้ยังเดินหน้าต่อไปเพื่อ

ประโยชน์ของเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป

เพราะหากปราศจากการสนับสนุนของรัฐและเอกชนแล้ว 

การสร้าง “มันสมอง” ของคนรุ่นต่อไปก็จะสิ้นหวังทันที

ผมเห็นข้อความนี้จากคุณอาจวรงค์ ป๋องแป๋ง จันทมาศ ทาง

เฟซบุ๊กเกือบจะทันทีว่า

“ด่วน! โครงการ JSTP ไม่เปิดรับ เนื่องจากงบประมาณปี 

2565 ไม่เพียงพอ...โครงการนี้ ได้สร้างนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่ๆ 

มาแล้วหลายต่อหลายคน นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการด้านการศึกษาที่

มีประโยชน์มาก...”

ต่อมาเห็นความเห็นของคุณเรืองโรจน์ “กระทิง” พูนผล ว่า

“เจอข่าวนี้พร้อมกันรวมกับหลายๆ ข่าวในช่วงเวลานี้มันทำาให้

รู้สึกเศร้าใจและหมดหวังในอนาคตของประเทศนี้ลงไปอีกเยอะเลย...

“วิสัยทัศน์ในการมองอนาคตให้ขาด + วางยุทธศาสตร์ที่ทั้ง

อ่านภาพอนาคตที่คมและขาด แต่ยืดหยุ่นเพียงพอในการปฏิบัติตาม

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป + ความสามารถและความกล้าหาญ

ในการจัดสรรทรัพยากรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปข้างหน้าอย่าง

ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน และความกล้าหาญในการตัดสินใจ และ

ที่สำาคัญที่สุดคือการสร้างทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้ง upskill คนทั้งประเทศเพื่อตอบ

โจทย์ โลกธุรกิจในอนาคตที่จะเร็วและแรง

กว่าปัจจุบันเยอะมากๆ 

“บอกตรงๆ ว่ามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้

แบบเป็นรูปธรรมเลยในช่วงเวลาเกือบ 10 

ปีที่ผ่านมา

“และยังมองไม่เห็นเลยว่าอีก 5-10 ปีข้างหน้าในอนาคตที่

ประเทศไทยเราต้อง play catch-up game แล้วเราจะสู้ได้ยังไงใน

ระดับ macro 

“ขนาดวิ่งอย่างสุดแรงแข่งกับเพื่อนบ้านในหลายๆด้านต่อให้

เริ่มตั้งแต่ปีนี้ก็ยังอาจจะไม่ทันในหลายๆ ด้านเลย...”

คุณกระทิงยืนยันว่าโดยส่วนตัวแล้วสุดท้ายก็จะยังสู้สุดใจต่อ

ไปเพื่อผลักดันในหลายๆ ด้านที่ตัวเองเชื่อมั่น และจะทำามากขึ้นและ

ทำาเต็มที่ แต่สุดท้ายการขยับในระดับ macro 

“ถ้าไม่มีการขยับแบบ 

move heaven & earth จาก

ภาครัฐยังไงมันก็แทบจะเป็น 

mission impossible อยู่ดี...”

อีกท่านหนึ่งที่แสดง

ความกังวลคือ คุณหมอมานพ 

พิทักษ์ ภากร แห่งศิริราช 

เขียนในทวิตเตอร์ว่า

“อ่านข่าว สวทช.ต้อง

ยกเลิกทุนพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก 

เพราะไม่มีงบ แต่ ครม.กลับ

อนุมัติซื้อเครื่องบินรบหมื่นกว่า

ล้านแล้วก็เศร้า...”

ว่าแล้วท่านก็เอาสถิติ

และชาร์ตของต่างชาติมา

ตอกย้ำาว่า

Failure of empire 

typically begins with decline 

in education

แปลว่าความล้มเหลวของ

จักรวรรดิ (แต่โบราณ) น้ันมักจะ

เร่ิมด้วยการถดถอยของการศึกษา

หมอมานพเล่าว่า งบวิจัยปีงบประมาณนี้ก็อยู่ในสถานการณ์

เดียวกัน 

คือโดนตัดงบไปเยอะมาก

คุณหมอบอกว่าดูด้านนี้มา 3 ปี งบ

ลดลงไป 35% 

แล้วจะสร้างความรู้ พัฒนา

นวัตกรรมได้ยังไง

“ขนาดแล็บผมเอง มีปัญหาเรื่องทุน

วิจัยน้อยกว่าท่านอื่นยังรู้สึกได้ กลุ่มวิจัยอื่น

น่าจะหนัก โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ”

ต่อจากนั้นผมก็ได้อ่านความเห็นของ

อาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นประสบการณ์ของ

นักวิชาการที่บอกว่า

ทุกวันนี้นโยบายและวิธีปฏิบัติของประเทศยังสวนทางกัน

ท่านถามว่าทำาไมประเทศไทยจึงไม่ให้ความสำาคัญในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่มีศักยภาพให้เก่งขึ้น

เพราะการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและสังคมไทย 

เป็นเรื่องสำาคัญที่ควรจะทำาก่อนจะพัฒนาในด้านอื่นๆ

ภาวะเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโควิดเป็นเรื่องที่เข้าใจ

ได้ แต่ควรจะไปประหยัดและตัดงบประมาณด้านอื่นๆ มาใช้ใน

โครงการนี้มากกว่าการตัดลดงบประมาณของโครงการนี้

“ประเทศไทยกำาลังขาดคนเก่งที่มีทักษะระดับสูงในเกือบ

ทุกด้าน ทำาให้ไม่สามารถจะพัฒนาประเทศได้เร็วขึ้นและมากขึ้น 

จึงติดกับดักรายได้ปานกลางมานานนับสิบปี เพราะในอดีตเราไม่

ได้สนใจสร้างคนเก่งอย่างจริงจังและเพียงพอ”

อาจารย์บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยจึงมีนโยบายจะดึงคน

เก่งจากทั่วโลกมาช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

และต้นทุนที่สูงกว่ากันมาก 

เช่นเดียวกับการเสียเงินซื้อความรู้และเทคโนโลยีที่แพง

จากต่างประเทศแทนที่จะพัฒนาขึ้นเอง พร้อมกับการสร้างงาน

ให้คนไทยทำา

การไม่ให้ความสำาคัญในการพัฒนาเด็กเยาวชนและคนไทย

ให้เก่งขึ้นและตัดลดงบประมาณลง จนต้องหยุดโครงการพัฒนา                                               

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและ

เยาวชน รุ่นที่ 25 นี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีนโยบาย

และวิธีปฏิบัติที่สวนทางกัน 

“และยังไม่ได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน 

และคนไทยให้เก่งขึ้น เพื่อทำางานให้ประเทศชาติและสังคมไทย

อย่างจริงจัง ซึ่งจะสร้างผลกระทบและความเสียหายในการ

พัฒนาประเทศและสังคมไทยต่อไปในอนาคต”

ความเห็นจากผู้คนวงการต่างๆ อย่างนี้เป็นการตอกย้ำาว่า 

ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ลงมาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังก็คงจะเป็นจุด

เริ่มต้นของความล้มเหลวของชาติจริงๆ!.

ผ

เด้งผบ.ทร.เยอรมนีปกป้อง‘ปูติน’
เบอร์ลิน/ลอนดอน • ผู้บัญชาการทหารเรือของเยอรมนีพ้นจากตำา                                                             

แหน่ง หลังทำาโลกตะวันตกเสียกระบวนจากการปฏิเสธความคิดที่

ว่ารัสเซียต้องการบุกยูเครนว่าเป็นเรื่อง “ไร้สาระ” และปกป้องประ 

ธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ว่าแค่ต้องการความเคารพ ด้านอังกฤษตี

ปี๊บ รัสเซียต้องการตั้งผู้นำายูเครนคนใหม่ที่นิยมรัสเซีย

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 

2565 กล่าวว่า พลเรือโทเคย์-อา

คิม เชินบาค ผู้บัญชาการทหารเรือ

เยอรมนี และกระทรวงกลาโหม

เยอรมนี ออกแถลงการณ์เมื่อวัน

เสาร์ที่ผ่านมาว่า เขาได้ยื่นใบลา

ออกจากราชการต่อรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงกลาโหม คริสตีน 

ลัมเบรชต์ แล้ว โดยให้มีผลทันที 

และรัฐมนตรียอมรับการลาออก

ของเขา 

นายทหารผู้นี้ก่อประเด็น

ร้อนแรงในช่วงยามที่ โลกตะวัน

ตกกำาลังพยายามกดดันรัสเซีย

ให้ถอนกำาลังทหารที่มีนับแสน

นายพ้นชายแดนยูเครน เมื่อเขา

แสดงทัศนะต่อวงเสวนาของหน่วย                                              

งานคลังสมองที่กรุงนิวเดลีเมื่อ

วันศุกร์ และปรากฏวิดีโอคำากล่าว

ของเขาออกเผยแพร่ในเวลาต่อ

มา ท่ีเขาพูดถึงคำากล่าวหาของโลก               

ตะวันตกท่ีว่ารัสเซียต้องการรุกราน

ยูเครนว่า “ไร้สาระ” 

เชินบาคกล่าวเป็นภาษา

อังกฤษว่า ปูตินแค่ต้องการการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจากโลกตะ 

วันตก สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือ

ความเคารพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปูตินสม 

ควรได้รับด้วยเช่นกัน

เขากล่าวถึงคาบสมุทรไคร

เมียของยูเครน ท่ีรัสเซียยึดเอาไว้

เป็นดินแดนของตนเมื่อปี 2557 

ด้วยว่า แม้การกระทำาของรัสเซีย

ในยูเครนจำาเป็นต้องได้รับการจัด 

การ แต่ “คาบสมุทรไครเมียนั้น

หลุดลอยไปแล้ว และจะไม่ได้

กลับคืนมา นี่คือข้อเท็จจริง” 

คำากล่าวของเขาขัดแย้ง

กับจุดยืนของโลกตะวันตกท่ีไม่

ยอมรับการผนวกดินแดนของรัส 

เซีย และต้องการให้รัสเซียคืนดิน                                              

แดนน้ีแก่ยูเครน และทำาให้รัฐบาล

ยูเครนแสดงความไม่พอใจทันที 

โดยเรียกเอกอัครราชทูตเยอรมนี

ประจำากรุงเคียฟเข้ารับการประ 

ท้วงคำากล่าวของเชินบาคที่ “ไม่

อาจยอมรับได้อย่างเด็ดขาด”

กระทรวงกลาโหมเยอรมนี

ก็วิจารณ์คำากล่าวของเชินบาค 

อย่างเปิดเผย และว่าไม่ได้สะ 

ท้อนถึงจุดยืนของเยอรมนี ไม่ว่า

ในแง่เนื้อหาสาระหรือถ้อยคำา 

ด้านเชินบาคได้ขอโทษต่อ

คำากล่าวของเขาท่ีไม่รอบคอบ และ

ยืนยันว่า ความคิดเห็นของเขาไม่                     

ใช่มุมมองของรัฐบาลเยอรมนี และ

เขาได้ยื่นลาออกจากตำาแหน่งเพื่อ

หลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิด

กับกองทัพเรือเยอรมนี และเหนือ

สิ่งอื่นใด ต่อสาธารณรัฐเยอรมนี 

ยิ่งไปกว่านี้

วันเดียวกัน รัฐบาลอังกฤษ

กล่าวหารัสเซียว่า กำาลังพยายาม

เปล่ียนตัวผู้นำายูเครนโดยมีแผน

ต้ังผู้นำาคนใหม่ท่ีมีแนวคิดสนับสนุน

รัสเซียแถลงการณ์ของกระทรวง

การต่างประเทศอังกฤษอ้างว่า 

อังกฤษได้เห็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า

อดีตนักการเมืองยูเครนหลายคน

ยังคงติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วย

ข่าวกรองรัสเซียท่ีเก่ียวข้องกับ                              

แผนการโจมตียูเครน และรัสเซีย

กำาลังพิจารณาจะเลือกเยฟเกน 

มูราเยฟ อดีต ส.ส.ที่สอบตกใน

การเลือกตั้งปี 2562 เป็นผู้นำา

คนใหม่ 

เอมิลี ฮอร์น โฆษกสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ 

รับลูกคำากล่าวหานี้ว่า แผนการที่

ว่าน้ีน่ากังวลอย่างย่ิงชาวยูเครนควร  

มีสิทธิอธิปไตยท่ีจะตัดสินอนาคต

ของตนเอง และสหรัฐยืนหยัด

เคียงข้างผู้นำาท่ีมาจากการเลือกต้ัง                                                 

ตามระบอบประชาธิไตยในยูเครน

กระทรวงการต่างประเทศ

รัสเซียทวีตตอบโต้ว่า อังกฤษเผย

แพร่ข้อมูลผิดๆ และขอให้เลิกการ                                                

กระทำาท่ีย่ัวยุและเลิกแพร่กระจาย

เรื่องไร้สาระ.

นายกฯกีวียกเลิกงานแต่งสกัดโอมิครอน
เวลลิงตัน • นายกรัฐมนตรีจา

ซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ 

เผยว่า จำาเป็นต้องยกเลิกงานแต่ง                                                  

งานของตัวเธอเอง หลังจากประ                                                 

กาศมาตรการเข้มงวดคร้ังใหม่

เพ่ือชะลอการระบาดของไวรัสโค 

โรนาสายพันธ์ุโอมิครอนในชุมชน

รายงานของสำานักข่าวเอ

เอฟพีและรอยเตอร์กล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดิร์นของนิว 

ซีแลนด์ เผยเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 23 

มกราคม หลังประกาศมาตรการ

เข้มงวดควบคุมการระบาดของ

โควิด-19 คร้ังใหม่   เนื่องจากพบ

การระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุโอมิครอนในชุมชน ว่างาน

แต่งงานของเธอจะไม่มีการจัดแล้ว 

เธอเองก็ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับ

ชาวนิวซีแลนด์อีกมากมาย

รัฐบาลนิวซีแลนด์ยกระ 

ดับมาตรการควบคุมการระบาด

ของโควิด-19 เป็นระดับสีแดง

ต้ังแต่หลังเท่ียงคืนวันอาทิตย์น้ี หลัง

พบผู้ติดเช้ือสายพันธ์ุ โอมิครอน 

9 ราย ในคลัสเตอร์ครอบครัว

หน่ึงจากเมืองเนลสันบนเกาะใต้เดิน

ทางไปร่วมงานแต่งงานท่ีเมือง

โอ๊กแลนด์ในเกาะเหนือ และ

พนักงานต้อนรับคนหน่ึงบนเครื่อง

บินที่ครอบครัวนี้เดินทาง ตรวจ

พบว่าติดเชื้อโอมิครอน 

มาตรการควบคุมโควิด-19 

ที่บังคับใช้ใหม่ เช่น จำากัดการ

รวมตัวกันของประชาชน เช่น 

ในงานแต่งงานไม่ให้เกิน 100 

คน ส่วนงานที่ไม่มีการตรวจผู้

ที่ฉีดวัคซีน ไม่ให้เกิน 25 คน, 

บังคับให้สวมหน้ากากเมื่อใช้บริ 

การขนส่งสาธารณะและเมื่ออยู่

ในอาคาร เช่น ร้านอาหารและ

บาร์ มาตรการใหม่นี้จะบังคับใช้

ไปจนถึงสิ้นเดือนหน้า 

อาร์เดิร์นและคลาร์ก เกย์ 

ฟอร์ด คู่ชีวิตที่มีลูกด้วยกันแล้ว 

1 คน ไม่ได้เปิดเผยว่าพวกเขา

จะจัดงานแต่งงานเมื่อไร แต่

เช่ือว่าพวกเขามีแผนจะจัดงาน

แต่งงานในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า 

ผู้สื่อข่าวถามอาร์เดิร์นว่า 

รู้สึกอย่างไรเมื่อต้องประกาศใช้

มาตรการเข้มงวดควบคุมโควิด-

19 ครั้งใหม่ ทำาให้ต้องยกเลิก

แผนการจัดงานของตัวเธอเอง 

นายกฯ นิวซีแลนด์ตอบว่า ชีวิต

ก็เป็นเช่นนี้ ตัวเธอเองไม่ต่าง

จากชาวนิวซีแลนด์หลายพัน

คนที่ ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่

หลวงจากการระบาดของโควิด-

19 สิ่งที่น่าเศร้าเสียใจที่สุดคือ 

ผู้ที่ ไม่สามารถอยู่กับคนที่รักใน

ช่วงที่เขาป่วยหนัก ซึ่งเป็นเรื่อง

เศร้ามากกว่ากรณีของเธอที่จัด

งานแต่งงานตามแผนไม่ได้.

น้อมส่ง • พระภิกษุณีสวดมนต์หน้าโลงศพของติช นัท ฮันห์ พระอาจารย์เซน ที่วัดตื่อเฮี้ยว เมืองเว้ เวียดนาม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 

หลังท่านมรณภาพเมื่อวันเสาร์
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12

จยย.ซิ่งประสานงาหนุ่มใหญ่ตาย

ยะลา • เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 22 ม.ค.65 ร.ต.อ.หญิง 

สุชิรา ยะโก๊ะ พงส.สภ.เบตง รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์

ประสานงากันมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดกลาง

สามแยกวัดกวนอิมเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จึงรุด

ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรและกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถาน 

พบนายสมศักดิ์ เรืองชูแก้ว อายุ 42 ปี นอนหมดสติจมกอง

เลือด เรียกปลุกไม่ตื่นตรวจดูไม่มีชีพจรจึงได้ทำาการ CPR 

ส่วนผู้บาดเจ็บรายที่ 2 ชื่อนายมะดารี เจ๊ะมามะ แขนขวา

ผิดรูป มีแผลถลอกตามร่างกาย จนท.เร่งนำาส่ง รพ.เบตง 

แต่นายสมศักดิ์เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนรถคู่กรณีซึ่งแล่น

สวนทางมาเป็นรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ สีเงิน-ดำา 

ทะเบียน 1 กก  3154 เบตง ขี่โดยนายมะดารี ได้รับบาดเจ็บ

สาหัส จนท.เร่งนำาตัวส่งรักษาที่ รพ.เบตง ผู้เห็นเหตุการณ์

เล่าว่า รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คันไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้เสีย

ชีวิตขี่ชิดเลนซ้ายสุดในทิศทางมุ่งหน้าเข้าเขตเทศบาลเมือง

เบตง มาด้วยความเร็วเพราะเป็นพื้นที่ลาดชัน ส่วนฝ่ายผู้

ได้รับบาดเจ็บขี่สวนมาในเลนขวา ทิศทางมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้าน

แกรนด์วิลล่า แล้วประสานงากันเข้าอย่างจัง เบื้องต้นยังไม่

แจ้งข้อหากับฝ่ายใด โดยจะเร่งประสานญาติพี่น้องผู้ตาย

และผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำาเพื่อดำาเนินคดีต่อไป

3 ด.ยึดยาบ้าแนวชายแดนกว่า 24 ล.เม็ด

เชียงใหม่  • วันที่ 23 ม.ค. 65 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบช.

กองกำาลังผาเมือง เปิดเผยว่า กกล.ผาเมือง กองอำานวย

การรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังคงเพิ่ม

มาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  

ภายหลังพบว่ายังมีการลักลอบลำาเลียงยาเสพติดในพื้นที่

รับผิดชอบ จากพื้นที่แนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในอีก

จำานวนมาก และได้ปรับเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางในการ

ลักลอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำาหนดพื้นที่เพ่งเล็งไว้ 9 พื้นที่เพื่อ

สกัดกั้นและปราบปราม ส่งผลให้ในเดือน ต.ค.64 ถึงปัจจุบัน 

จำานวน 138  ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 156 คน กลุ่ม

ขบวนการเสียชีวิต 8 ศพ ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 24.8 ล้าน

เม็ด, ยาไอซ์ 222  กก., เฮโรอีน 45.3 กก. และฝิ่น 19 กก.  

เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมาพบว่าสามารถ

จับกุมยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยกลุ่มผู้ผลิตรายสำาคัญ

คือกลุ่มกองทัพสหรัฐว้า (ว้าแดง), กลุ่มโกกั้ง และกลุ่มเมือง

ลา ซึ่งต้นทุนผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะสารตั้งต้นลดลง ทำาให้

ราคายาเสพติดถูกลง และกลุ่มผู้เสพมีแนวโน้มเข้าหายาได้

ง่ายขึ้น จึงทำาให้มีการลักลอบลำาเลียงเข้ามาในประเทศเพิ่ม

มากขึ้น และตลาดต่างประเทศมีความต้องการในปริมาณ

ที่มากขึ้น. 

ปริญญา

ว่าศพอยู่ไหน ส่วนอีกข้อหนึ่ง ปีนี้เป็นปีที่

เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น

ระบอบประชาธิปไตยครบ 90 ปี ทั้งนี้ วัน

ที่ 24 มิ.ย.2475 เป็นวันเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง แต่วันที่เริ่มต้นนับว่าเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย คือวันที่มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งประกาศใช้ 3 

วันหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือ 

27 มิ.ย.2475 เป็นฉบับที่บัญญัติไว้ ใน

มาตราหนึ่งว่า อำานาจสูงสุดของประเทศ

นั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย นั่นคือการ

กำาเนิดของระบอบประชาธิปไตย และเป็น

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้

รัฐธรรมนูญ โดยระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“ปีนี้เราจึงคิดว่าเราจะไม่จบแค่ 17 

พฤษภาคม แต่เราจะไปจบถึงเดือนมิถุนายน 

ในวาระ 30 ปีเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 

และ 90 ปีประชาธิปไตย ทำาอย่างไร

ประชาธิปไตยที่ล้มลุกคลุกคลาน มี

เหตุการณ์นองเลือดมีการปฏิวัติรัฐประหาร 

รัฐธรรมนูญ 20 ฉบับมันจะผ่านไปสักทีหนึ่ง 

ทำาอย่างไรจะกลับสู่ประชาธิปไตยโดยไม่มี

การนองเลือดอีก และไม่ให้ล้มเหลวอีก นั่น

คือสิ่งที่เราคุยกันว่าให้วาระ 30 ปีนี้ให้เรา

เรียนรู้เรื่องพวกนี้”

นายปริญญายังกล่าวถึงเรื่องความ

ปรองดองว่า ไม่ใช่ในแบบเดิมแล้ว ที่ผ่าน

มาเป็นความขัดแย้งระหว่างคนเสื้อเหลือง

เสื้อแดง แต่ความปรองดองตอนนี้มันไม่ใช่

เรื่องนั้น ตอนนี้ตั้งแต่เปิดประเด็นข้อเสนอ

เรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

จากปัญหาของรัฐบาลเอง ทำาให้ความขัด

แย้งลุกลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เมื่อมีประเด็นนี้ขึ้นมา จึงกลายเป็นประเด็น

ที่เป็นความขัดแย้งของคนระหว่างรุ่น คน

รุ่นใหม่ ซึ่งมีที่มาที่เราต้องเข้าใจว่าจุดเริ่ม

ต้นเกิดจากการไปยุบพรรคการเมืองซึ่งคน

รุ่นใหม่เขาเลือก

นายปริญญากล่าวต่อว่า ความจริง

ถ้าหากให้ทะเลาะหรือเห็นต่างกันอยู่ใน

สภาคงไม่ต้องลงถนนกันถึงขนาดนี้ คิดว่า

มันเกิดการไปเชื่อมโยงไปถึงสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ทำาให้เกิดข้อเรียกร้องในเรื่อง

การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ความ

จริงเราเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหา

กษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่วัน

ที่ 27 มิ.ย.2475 แล้ว แต่สิ่งนี้คนจำานวน

มากในประเทศยังไม่เข้าใจ หลักที่ว่าพระ

มหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แต่อยู่

เหนือความขัดแย้งทางการเมือง แม้กระทั่ง

ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่เข้าใจ ดูจากคดีล้ม

ล้างการปกครองไปวินิจฉัยและพิพากษา

ว่าข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหา

กษัตริย์เป็นการล้มล้างระบบการปกครอง 

ตรงนี้แทนที่จะใช้ โอกาสนี้ให้คนเข้าใจว่า

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขคือระบอบอะไร เราควรจะ

ขัดแย้งกันในขอบเขตของระบบนี้หรือไม่

“ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำาให้คนเข้าใจ

มากขึ้น ก็เข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเองก็

คงจะไม่เข้าใจ นี่คือสิ่งที่คิดว่าเราจำาเป็นที่

จะต้องเข้าใจเรื่องนี้กันให้มากขึ้น ว่าหลัก

การที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

แต่อยู่เหนือการเมืองคือหลักการของ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข” นายปริญญาระบุ.

หวั่น ‘ตรุษจีน’

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 22,032 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 21 ม.ค. ได้แก่ กทม. 1,150 ราย,  

สมุทรปราการ 688 ราย, 

ภูเก็ต 412 ราย, ชลบุรี 394 ราย, 

นนทบุรี 325 ราย, ขอนแก่น 275 ราย, 

ปทุมธานี 253 ราย, อุบลราชธานี 155 ราย, 

ลพบุรี 141 ราย และเชียงใหม่ 125 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พอใจภาพรวม

สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ยอด

ติดเชื้อในวันนี้ต่ำากว่า 8,000 ราย มอบ

กระทรวงสาธารณสุขประเมินยอดผู้ป่วย

รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ว่าเป็นเพียงการพุ่ง

ขึ้นในระยะสั้นหรือต่อเนื่อง รวมทั้งให้เฝ้า

ระวังการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถาน

ประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร 

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่อาจ

จะกลายเป็นการนำาเชื้อกลับเข้าสู่ชุมชน

หรือครอบครัวได้อีกระลอก ทั้งนี้ สธ.คาด

ว่าการแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเป็นโค

วิดสายพันธุ์ โอมิครอนเกือบทั้งหมดในปลาย

เดือน ม.ค.นี้

โ ฆษกประจำ า สำ านั ก ฯ  กล่ า ว

ว่า ไทยให้บริการวัคซีนโควิด-19 สะสม

อยู่ที่  113,166,691 โดส เข็มที่ 1 ฉีด

สะสม 52,034,740 โดส, เข็มที่ 2 ฉีด

สะสม 48,143,049 โดส, เข็มที่ 3 ฉีด

สะสม 12,189,150 โดส, เข็มที่ 4 ฉีดสะสม 

799,752 โดส นายกฯ ยังย้ำาถึงประสิทธิภาพ

การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันอาการป่วย

รุนแรงและการเสียชีวิตได้   

ทางด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนา

ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า 

จากข้อมูลการสำารวจอนามัยโพล วันที่ 

15-21 ม.ค.2565 พบว่า คนไทยร้อยละ 

65 ยังมีความกังวลหากมีการระบาดของ

โรคโควิด-19 โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุด

คือ กลัวติดเชื้อจากการไปจับจ่ายซื้อของ

วันไหว้ในตลาด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์

มาร์เก็ต ร้อยละ 51.8 รองลงมาคือกลัว

การติดเชื้อจากการรวมญาติที่บ้าน หรือ

สถานที่พักอาศัย ร้อยละ 42 และห่วงผู้

สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอาจติดเชื้อได้

ง่าย มีอาการรุนแรง ร้อยละ 41.2 ขณะ

ที่ร้อยละ 35 ไม่รู้สึกกังวล เนื่องจากมีการ

ป้องกันตนเองอย่างดีแล้ว ร้อยละ 71.9 

รู้สึกชินกับสถานการณ์ ร้อยละ 33.3 และ

ได้รับวัคซีนครบแล้วตามเกณฑ์ ร้อยละ 

29.7 นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 85.3 

จะป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากาก

ป้องกันเมื่อไปที่สาธารณะ, ร้อยละ 72.5 

ล้างมือบ่อยๆ และร้อยละ 64.3 ติดตาม

สถานการณ์การระบาดของโรคเป็นระยะๆ

 “ทั้งนี้ ประชาชนที่มีกิจกรรมช่วงวัน

ตรุษจีน เช่นจับจ่ายซื้อของในวันไหว้ ทั้งใน

ตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต 

หรือมีการรวมญาติไหว้บรรพบุรุษ รวมถึง

การกินอาหารร่วมกันภายในครอบครัว ขอ

ให้ปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Preven-

tion) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดและ

การแพร่ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่ม

เปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้

สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำาตัว ควรให้ความ

ระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษ” อธิบดีกรม

อนามัยระบุ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รอง

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยผลการตรวจคัด

กรองโควิด-19 ด้วย ATK ที่ศูนย์ราชการ 

ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 11-21 ม.ค.ที่

ผ่านมา พบว่ามีประชาชนที่สนใจมารับการ

คัดกรองทั้งสิ้น 6,278 คน ผลเป็นลบ 6,067 

คน หรือ 96.64% ส่วนผู้ที่มีผลเป็นบวก มี

จำานวน 211 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.36% 

โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 211 คนนี้ ได้รับการส่งตัว

เข้ารักษาในระบบ Home Isolation 56 ราย 

เริ่มมีอาการและรักษาใน Hospitel ของโรง

พยาบาลปิยะเวท 94 ราย ส่งตัวไปรักษาใน

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 จำานวน 42 ราย และ

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือเขตสุขภาพอื่นๆ 

อีก 19 ราย Isolation ทั้งนี้ สปสช.ขอเป็น

ตัวแทนประชาชนขอบคุณทีมจิตอาสาที่

ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการยก

ระดับการปฏิบัติการตามแผนเปิดประเทศ

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตั้งแต่

ต้นทางถึงปลายทางอย่างเคร่งครัด โดย

เฉพาะการกวดขันตรวจสอบสถานประกอบ

การและสถานบริการที่ปรับเป็นร้านอาหาร

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

รวมถึงการลักลอบเปิดสถานบันเทิงหรือ

สถานที่เที่ยวกลางคืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

หรือกระทำาผิดพระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินว่า ได้สั่งการ

ทุกสำานักงานเขตดำาเนินการตามประกาศ

กรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่

เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 50) ซึ่งอนุญาต

ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มี

ลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง 

ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ ได้มีการเตรียม

ความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้าน

สาธารณสุข และผ่านการตรวจประเมิน

ตามมาตรฐาน SHA+ หรือตามมาตรฐาน 

Thai Stop Covid 2 Plus : TSC 2+ ที่มี

ความประสงค์จะปรับรูปแบบของสถาน

ที่ดังกล่าว เพื่อการให้บริการในลักษณะ

ที่เป็นร้านจำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 

ต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ 15 ม.ค.

2565 ก่อนเปิดให้บริการบริโภคสุราหรือ

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน

เวลา 23.00 น.

จุรินทร์

โครงการโมบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วย

ประชาชน ณ ชุมชนปิ่นเจริญ 2 แขวง

สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ว่า  

กระทรวงพาณิชย์ ได้นำาโครงการโมบาย

พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 16 

มาให้บริการประชาชน เพื่อลดค่าครอง

ชีพให้กับพี่น้องประชาชน จนถึงสิ้นเดือน

มกราคมนี้ ซึ่งมีสินค้า เช่น ไข่ไก่ แผงละ 

80 บาท ฟองละ 2.60 บาท, น้ำามัน ขวด

ละ 48 บาท, หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 

บาท, ข้าวหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม 120 

บาท, น้ำาตาลทราย กิโลกรัมละ 18 บาท และ

สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกหลายรายการ 

ลดสูงสุดถึง 86%

นอกจากนี้ จะมีโครงการนี้ต่อไปอีก 

หลังที่ประชุม ครม.เห็นชอบกรอบวงเงิน

กว่า 1,480 ล้านบาท ขณะนี้รอการพิจารณา

อนุมัติจากสำานักงบประมาณที่จะทยอยนำา

เงินงบประมาณมาดำาเนินโครงการต่างๆ 

ที่จะช่วยลดค่าครองชีพตามกิจกรรมที่

กระทรวงพาณิชย์กำาหนดไว้

นายจุรินทร์กล่าวว่า สินค้าหมูถือ

เป็นการบ้านข้อใหญ่ที่รัฐบาลให้ความ

สำาคัญ และให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้า

มาดำาเนินการแก้ไขปัญหาทั้งระบบแบบ

เบ็ดเสร็จ และกระทรวงพาณิชย์ขอให้ตรึง

ราคาหมูหน้าฟาร์มไว้ที่กิโลกรัมละ 100-110 

บาท ถ้าเป็นหมูเนื้อแดงไม่เกิน 210 บาท 

ขณะนี้ราคาเนื้อหมูเริ่มทรงตัว แต่จะทำา

อย่างไรให้ราคาลดลง ต้องเร่งผลิตหมูเข้าสู่

ระบบให้เร็ว คงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง 

ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลในช่วงตรุษ

จีนนี้ ราคาเนื้อหมูจะแพงขึ้นไปอีก ได้

สั่งการกรมการค้าภายในลงไปช่วยดูว่า

จะจัดจุดหรือเชิญผู้ค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กับสินค้าในช่วงตรุษจีน จะตรึงราคาได้

อย่างไร แต่หากมีการค้ากำาไรเกินควร ก็

คงต้องใช้กฎหมายดำาเนินการ อย่างตอน

นี้ทุกฝ่ายออกตรวจเช็กสต๊อกปริมาณหมู

แช่เย็นแช่แข็งกันอยู่ หากไม่แจ้งปริมาณ

สต๊อก มีความผิดจำาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่

เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ หรือ

ปรับวันละ 2,000 บาท 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เปิด

เผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 

มอบหมายให้ตนรับผิดชอบ กำากับ ดูแล 

บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กักตุนซากสุกรเพื่อ

เก็งกำาไร จนทำาให้ราคาเนื้อสุกรแพงขึ้น เกิด

ผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชน และ

ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยดำาเนินการ

อย่างเคร่งครัด สำาหรับการตรวจสอบสถาน

ที่เก็บสินค้าแช่แข็งหรือห้องเย็น ตลาดสด 

ศูนย์การค้า และสถานที่อื่นๆ ที่ใช้เก็บซาก

สัตว์ ในภาพรวมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 

ม.ค.จนถึงขณะนี้ มีการเข้าตรวจสอบแล้ว 

จำานวน 971 แห่ง พบการกระทำาความ

ผิด 9 แห่ง

รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี

มีความกังวลกรณีเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้น 

สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

ในภาพรวม จึงสั่งการให้ตำารวจ ปกครอง 

พาณิชย์ ปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หาแนวทางป้องกัน และเร่งสืบสวน ปราบ

ปรามผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ 

หากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 

ตร. 1599 หรือ บก.ปคบ. 1135, สายด่วน 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 1569 

หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-6888

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขา 

ธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย เปิดเผยว่า มีตัวแทนชาว จ.ราชบุรี 

ได้เดินทางมาพบที่สมาคม เพื่อร้องเรียน

และส่งมอบหลักฐานให้ กรณีมีการเคลื่อน

ย้ายหมูตายโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นจำานวน

มาก และมีการเคลื่อนย้ายเกือบทุกวัน 

เพื่อนำาไปเข้าโรงชำาแหละ เพราะชาวบ้าน

หวั่นว่าหมูเหล่านั้นจะตายด้วยโรคอหิวาต์

แอฟริกา หรือ ASF และยิ่งช่วงนี้จะเห็น

บ่อยและเยอะมาก ตนอยากจะถามว่าทาง

ปศุสัตว์ ไม่รู้เลยหรือว่ามีการขนหมูตาย

ออกมาจากฟาร์มเป็นจำานวนมาก ทั้งๆ ที่

ชาวบ้านยังสามารถถ่ายภาพไว้ได้เลย แต่

ทางปศุสัตว์กลับประกาศว่า จ.ราชบุรีไม่มี

หมูตายเพราะโรคระบาด ASF ซึ่งการ

ขนย้ายหมูตายตามกฎหมายจะต้องแจ้ง

ปศุสัตว์ก่อน แต่นี่ชาวบ้านเห็นเกือบทุก

วันและบันทึกภาพได้ แต่ปศุสัตว์กลับบอก

ไม่มี ไม่ได้รับแจ้ง แล้วที่ขนหมูตายออก

จากฟาร์มเกือบทุกวันคืออะไร หรือว่ามี

ม่านสีแดง สีม่วง สีเทา มาบังตาไว้

  “สมาคมได้รับเรื่องและหลักฐาน

ไว้แล้วทั้งหมด และจะได้นำาไปยื่นให้ 

ป.ป.ช.ดำาเนินการเอาผิดตามอำานาจหน้าที่ 

เพื่อเอาผิดปศุสัตว์ราชบุรี อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ผู้ว่าฯ ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป”  

 ด้านนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ 

ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้

รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่เป็น

สมาชิกสมาคมเรือไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

การรายย่อยประมาณ 10 ราย ซึ่งให้บริการ

เดินเรือโดยสาร (เรือหางยาวและเรือข้าม

ฟาก) เรือท่องเที่ยวและเรือภัตตาคาร ที่

แม่น้ำาเจ้าพระยา ขอให้ทบทวนปรับอัตราค่า

โดยสารเรือข้ามฟากซึ่งใช้มาตั้งแต่วันที่ 16 

มิถุนายน 2564 ให้สอดคล้องกับราคาน้ำามัน

ดีเซลและจำานวนผู้ โดยสาร โดยราคาน้ำามัน

ดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นจากลิตรละประมาณ 25 

บาทในช่วงปลายปี 2564 ปรับขึ้นมาอยู่ที่

ลิตรละ 29.84 บาท ขณะที่ราคาค่าโดยสาร

เรือข้ามฟากยังอยู่ที่ 3.50-5 บาท ซึ่งกรมเจ้า

ท่าไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาได้ เบื้องต้นได้

นำาเรื่องปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎร

ไปแล้ว จึงมีความเป็นห่วงว่าหากภาครัฐ

ไม่ช่วยเหลือ หาทางออกให้กับผู้ประกอบ

การ จะทำาให้ธุรกิจเรือรายย่อยล้มหายตาย

จาก และผลสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ได้

รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถเดินทาง

คมนาคมได้.

ตาก • เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ

ที่ 14 กองกำาลังนเรศวร ร่วม

กับนายเจษฎ์นิภัทร์ พงศ์จักร

ภัทร ปลัดอำาเภอพบพระ, กอง

กำากับการ 4 กองบังคับการปราบ

ปรามการกระทำาความผิดเกี่ยว

กับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส.), 

สภ.พบพระ และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจยึดพื้นที่

บุกรุกปลูกฝิ่นจำานวน 1 แปลง 

เนื้อที่กว่า 1 ไร่ (1-0-7 ไร่) (2,000 

ตารางเมตร) แต่ไม่พบผู้กระทำา

ความผิดฐาน อยู่ระหว่างสืบสวน

ติดตามจับกุม 

เบื้องต้นกล่าวหาในการ

ทำาความผิด พ.ร.บ.กฎหมายยา

เสพติด พ.ศ.2564 ฐานผลิตยา

เสพติดให้ โทษประเภท 6 (ต้น

ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย และมียา

เสพติดให้ โทษประเภท 5 (พืช

ฝิ่น) ไว้ ในครอบครองโดยไม่

ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่า

ไม้ ก่อสร้างแผ้วถางป่า หรือยึด

ครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อตนเอง

หรือผู้อื่นโดยไม่ ได้รับอนุญาต 

และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

ยึดครอง ครอบครองทำาประโย

ชน์ใดๆ เป็นการเสื่อมเสียแก่

สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่

ได้รับอนุญาต ที่บริเวณป่าหลัง

บ้านพะดี ม.2 ต.รวมไทยพัฒนา 

อ.พบพระ เขตอุทยานแห่งชาติ

ป่าแม่สอด (พื้นที่เตรียมการ

อุทยานแห่งชาติน้ำาตกพาเจริญ 

ที่อยู่ใน ต.ช่องแคบ อ.พบพระ)

เจ้ าหน้ าที่ สืบทราบมี

ผู้ แอบลักลอบปลูกฝิ่นตาม

ชายแดนในเขตติดต่อ อ.อุ้มผาง 

และ อ.พบพระอย่างต่อเนื่อง 

จึงออกลาดตระเวนกระทั่งพบ

ผู้กระทำาผิดดังกล่าว พบต้น

ฝิ่นมีทั้งต้นอ่อนและบางส่วน

ออกดอกโตเต็มที่ และมีผลฝิ่น

พร้อมเก็บเกี่ยวได้ บางต้นสูง

ถึง 50 ซม. จึงตรวจยึดต้นที่โต

เต็มที่ ไว้จำานวน 20 ต้น ส่วน

ที่เหลือทำาลายทิ้งทั้งหมด และ

มอบหมายให้ กก.4 บก.ปทส.

เป็นผู้กล่าวโทษและพยาน เพื่อ

ติดตามหาตัวผู้แอบปลูกฝิ่นมา

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

โดยฝิ่นดิบนี้เมื่อออกสู่ตลาดจะ

มูลค่าหลายแสนบาท.

รวบแอบปลกูฝิน่เขตอช.มลูคา่หลายแสน

กรุงเทพฯ • ผบช.น.สั่งดำาเนินคดีทุกข้อหา ส.ต.ต.ขี่ จยย.ชนแพทย์หญิงข้าม

ทางม้าลายเสียชีวิตเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ผู้เสียชีวิต ยืนยันไม่ว่าเป็นตำารวจ

หรือประชาชน หากทำาผิดต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันทุกกรณี

ส่ังเอาผิดทุกข้อหาส.ต.ต.ชนพญ.ตาย
สงขลา • ตร.ตามจับช่าง

เฟอร์นิเจอร์หนีคดีพรากเด็กฯ 

และกระทำาชำาเราเด็กหญิงนาน 

17 ปี เหลือเพียง 3 ปีคดีจะขาด

อายุความแต่ไม่รอด สอบสวน

ปฏิเสธอ้างเพื่อนพาแฟนมานอน

ค้างท่ีห้องเช่าเท่าน้ัน

วันท่ี 23 ม.ค.65 พ.ต.ท.จิร

ศักด์ิ ฉวีนิล รอง ผกก.สส. พร้อม

เจ้าหน้าท่ี 3 หน่วย ท้ังชุดสืบสวน 

สภ.หาดใหญ่, ชุดสืบสวนตำารวจ

ท่องเท่ียว และตำารวจ ปคม. ร่วม

กันจับกุมนายนายประสิทธ์ิ ธิวงค์ 

อายุ 40 ปี ช่างเฟอร์นิเจอร์ ผู้

ต้องหาตามหมายจับของศาล

จังหวัดสงขลา ความผิดฐานร่วม

กันพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี 

และร่วมกันกระทำาชำาเราเด็กหญิง

อายุไม่เกิน 15 ปี หลังจากท่ีถูกศาล

จังหวัดสงขลาออกหมายจับเมื่อ

วันท่ี 1 พ.ย.48 และหลบหนีการ

จับกุมมา 17 ปี เหลืออีก 3 ปีคดีก็

จะขาดอายุความ

โดยตำารวจตามไปจับกุม                                                         

ได้ท่ีบ้านเช่าย่านเขต 8 ถ.ราษฎร์ 

อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำาหรับ

คดีน้ีเกิดข้ึนท่ีห้องเช่าแห่งหน่ึงใน 

อ.หาดใหญ่ มีผู้ปกครองของเด็ก

หญิงอายุ 14  ปีเข้าแจ้งความ

กับตำารวจ ว่าเด็กหญิงถูกนาย

ประสิทธ์ิกับเพื่อนพาไปนอนค้างท่ี

ห้องเช่าและร่วมกันกระทำาชำาเรา

ท้ังน้ี นายประสิทธ์ิปฏิเสธ

ทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าในคืน

เกิดเหตุเพื่อนได้พาแฟนไปนอน

ค้างท่ีห้องเช่า ซ่ึงเช่าห้องอยู่กับ

เพื่อนรวม 5 คน โดยเพื่อนกับ

แฟนนอนอยู่ช้ันบน  ส่วนตนนอน

อยู่ช้ันล่างไม่ได้แตะเน้ือต้องตัว

เด็กหรือกระทำาชำาเราแต่อย่างใด 

มาทราบอีกทีตอนเป็นเรื่องและ

ถูกออกหมายจับจึงหลบหนีการ

จับกุม และคิดว่าหนีมา 17 ปีน่า

จะรอดแล้ว แต่สุดท้ายมาถูกจับได้

แม้จะเหลืออายุความอีกเพียง 3 ปี

เท่าน้ันก็จะพ้นมลทินแล้ว.

ตร.จับช่างเฟอร์

หนีคดีนาน17ปี

กระทำาชำาเราเด็ก

วันที่ 23 ม.ค.65 พล.ต.ต.จิร

สันต์ แก้วแสงเอก รอง  ผบช.น.และ

โฆษก บช.น. เปิดเผยถึงกรณีตำารวจ

หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ชนแพทย์หญิง

เสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลาย โดยกอง

บัญชาการตำารวจนครบาลได้ตรวจ

สอบแล้ว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 ม.ค.

65 เวลาประมาณ 15.10 น. ส.ต.ต.นร

วิชญ์  บัวดก ตำารวจกองบังคับการ

อารักขาและควบคุมฝูงชน หรือ อคฝ. 

ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาบนถนนพญาไท 

มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยฯ เมื่อมาถึงจุด

เกิดเหตุบริเวณหน้าสถาบันโรคไตภูมิ

ราชนครินทร์ ได้ขี่รถเฉี่ยวชนคนเดิน

เท้าที่กำาลังข้ามทางม้าลาย เป็นเหตุ

ให้ผู้ถูกเฉี่ยวชนเสียชีวิต ซึ่งทราบใน

เวลาต่อมาว่าคือ แพทย์หญิงวราลัคน์ 

สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย 

แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ

เกิดเหตุผู้ต้องหาได้ทำาแผลเบื้องต้น

ในจุดเกิดเหตุและเดินทางไปรักษา

ตัวที่ รพ.ตำารวจ จากนั้นได้เดินทาง

มามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาที่ 

สน.พญาไท

โดยพนักงานสอบสวนได้ตรวจ

วัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้ว ผลมีค่า

เป็นศูนย์ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ขับ

รถโดยประมาทและการกระทำาน้ันเป็น

เหตุให้เฉ่ียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย” 

และข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 

ในข้อหา นำารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

มาใช้ในทาง, ขับรถไม่ชิดขอบทางด้าน

ซ้าย และไม่ปฏิบัติตามเคร่ืองหมาย 

บนพ้ืนทาง (ไม่หยุดรถให้คนข้าม) และ 

พ.ร.บ.รถยนต์ฯ ข้อหาฝ่าฝืนใช้รถท่ีไม่ได้

เสียภาษีประจำาปี โดยผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพตลอดข้อกล่าวหา ท้ังน้ีผู้ต้องหา

ได้พบกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าว

ขอโทษต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยจะเร่ง

สรุปสำานวนการสอบสวนและนำาตัวผู้

ต้องหาพร้อมสำานวนส่งพนักงานอัยการ

เพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป 

 ทั้งนี้ พล.ต.ท.สำาราญ นวล

มา ผบช.น. มอบให้รอง ผบก.น.1 ซึ่ง

รับผิดชอบงานสอบสวนไปดูแลคดี

ด้วยตนเอง  โดยให้ดำาเนินคดีในทุก

ข้อกล่าวหาอย่างเข้มงวดเพื่อความ

ยุติธรรมต่อผู้เสียชีวิต และเน้นย้ำาว่า

ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำารวจหรือ

ประชาชน หากกระทำาความผิดก็ต้อง

รับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันทุก

กรณี หากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยว

กับการกระทำาความผิดให้แจ้ง 191 

หรือสถานีตำารวจท้องที่.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ก๊วนธรรมนัส

มีรายงานว่า ส.ส.ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส

จะทยอยจัดการประชุมจัดตั้งตัวแทนประจำา

จังหวัดพรรคเศรษฐกิจไทยเขตเลือกตั้งต่างๆ 

ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดต่อไป สำาหรับความ

คืบหน้าในส่วนนโยบายพรรคเศรษฐกิจไทย

นั้น คาดว่า ร.อ.ธรรมนัสจะเรียกประชุมคณะ

ทำางานเพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย

พรรคให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน ก.พ.นี้

ขณะที่นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร

และ 1 ใน 21 ส.ส.กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ถึงการย้ายไปพรรคเศรษฐกิจไทยหลังถูกถาม

ว่ามีการวางตัวหัวหน้าพรรค 

เลขาธิการพรรคและตำาแหน่ง 

อื่นๆ แล้วหรือยัง ว่ายังไม่ทราบ 

เบื้องต้นตามที่ได้ โพสต์ไปในเฟซ 

บุ๊กส่วนตัว ว่าได้มีการพูดคุย

กัน และน่าจะมีทิศทางที่ตรงกัน 

แนวทางไปด้วยกันได้ดี และดู

แล้วเป็นพรรคที่เข้าได้กับทุกคน

เมื่อถามว่า ในเรื่องของ

แผนดำาเนินการในอนาคตยังไม่มี

ความชัดเจนใช่หรือไม่ นายไผ่

กล่าวว่า ยังไม่ชัด 

ถามชัดๆ ว่า จากการ

ได้พูดคุยกันเบื้องต้นกับพรรค

เศรษฐกิจไทย จะอยู่ฝั่งรัฐบาล 

ฝ่ายค้าน หรือเป็นกลาง นายไผ่ 

กล่าวว่า รอให้ผู้ใหญ่คุยกันก่อน 

จะพูดก่อนก็ไม่ดี และเมื่อชัดเจน

จะประชุมกัน แต่ต้องดูท่าทีของ

กลุ่มด้วยว่าเป็นอย่างไร ส่วน

ความชัดเจนในเรื่องการไปพรรค

เศรษฐกิจไทยจะเสร็จสิ้นภายใน

สัปดาห์นี้หรือไม่ นายไผ่กล่าวว่า 

ยังไม่ทราบ แต่ในส่วนของการ

ยื่นเรื่องที่พรรค พปชร.มีมติขับ

ออกต่อคณะกรรมการการเลือก

ต้ังน้ัน เป็นเรื่องของพรรค พปชร.                                                

ทางพรรค พปชร.ต้องเป็นคน

ดำาเนินการ แต่หลังจากวันที่มี

มติแล้วคือสิ้นสุด แต่ต้องตามขั้น

ตอน

ประเด็นดังกล่าวนี้ นาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ให้ข้อมูลว่า การ

ยื่นเรื่องต่อ กกต.ถึงมติขับ 21 

ส.ส.ดังกล่าว เท่าที่ทราบเรื่องนี้

ต้องยื่นภายใน 15 วัน และตอน

นี้กำาลังทำารายละเอียดอยู่ ส่วน

การตั้งคนไปรักษาการแทนใน

ตำาแหน่งกรรมการบริหารพรรค 

พปชร.แทนคนที่ออกไปนั้น ทาง

ฝ่ายกฎหมายจะต้องนำาเสนอ

เรื่องนี้ต่อหัวหน้าพรรคเข้าใจว่า

สามารถเคาะผู้รักษาการได้เลย 

แต่ต้องมอบหมายให้คนใดคน

หนึ่งจากกรรมการบริหารพรรค

ไปรักษาการตำาแหน่งดังกล่าว

จอมแฉโบกมือลา พปชร. 

ขณะที่นายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ เปิดเผยว่า หลังสมัครเป็น

สมาชิกพรรค พปชร.ได้ประมาณ 

8 เดือน ได้ โอกาสทำางานที่ชอบ

คือ กมธ.วิสามัญร่างพระราช

บัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย

ประจำาปีงบประมาณ 2565 ใน

สัดส่วนของ พปชร.แต่หลังจาก

เป็น กมธ.ดังกล่าวแล้ว ไม่ได้

ช่วยทำางานอื่นให้พรรค จะทำา

เฉพาะงานตรวจสอบเจ้าหน้าที่

ของรัฐและพรรคการเมืองต่างๆ 

ในนามส่วนตัวตามความถนัด

อย่างมีอิสระ แต่ตนได้รับการ

ร้องขอให้ชะลอเรื่องการจะตรวจ

สอบเรื่องวาระการดำารงตำาแหน่ง

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี จะครบ 8 ปี ตาม

ที่ได้ให้ข่าวไปเมื่อต้นปี กรณีนี้

ทำาให้รู ้สึกไม่อิสระ แต่ก็รอได้

เพราะยังมีเวลาอีกประมาณ 7 

เดือน และนายกฯ อาจจะพ้น

จากตำาแหน่งไปก่อนก็เป็นไปได้

มาก และจากตรวจสอบข้อมูล

ต่างๆ ตลอดเวลา ยังมีหลาย

เรื่องหลายประเด็นที่ควรร้องขอ

ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำานาจดำาเนินการ

ต่อไป โดยจะมีทั้งนายกฯ รัฐมนตรี ส.ส.และ

เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งพรรคการเมืองต่างๆ โดย

เฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ มีประเด็นสำาคัญหลาย

เรื่องที่อาจทำาให้หลุดจากตำาแหน่งหรือถูก

ดำาเนินคดีตามมาได้ 

“หากผมยังอยู่พรรค พปชร.ต่อไป 

เรื่องตรวจสอบคงทำาได้ไม่อิสระ ดังนั้นเพื่อ

ให้การทำางานตรวจสอบของผม ดำาเนินการได้

อย่างอิสระ คิดว่าควรลาออกจาก พปชร.น่า

จะเหมาะสมกว่า ดังนั้นจะเดินทางไปยื่น

หนังสือลาออกด้วยตนเองที่พรรค พปชร.วันที่ 

24 ม.ค. เวลา 10.00 น.” นายเรืองไกรกล่าว 

นายเรืองไกรกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา 

สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่มั่นคง สภา

ล่มบ่อย รัฐบาลได้รับการติติงมาก แต่ฝ่าย

ค้านส่วนมากก็ไร้ฝีมือ มีแต่ฝีปาก ไม่สามารถ

ตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างที่คุยโว และค้าน

แบบไม้หลักปักขี้เลน มีแต่สำานวน ไร้สาระ ไร้

น้ำายา ตนเห็นประเด็นสำาคัญหลายเรื่อง จึงมี

งานที่ต้องทำาและน่าจะทำาได้ดีกว่าฝ่ายค้าน 

ในช่วงเวลานี้

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาล ก็มีท่าทีทางการ

เมืองเช่นกัน โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่เกิด

ขึ้นกับกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัสว่า เป็นปัญหา

ภายในของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ขอวิจารณ์

ลึกลงไปในรายละเอียด แต่ถ้าจะถามว่าจบ

หรือยังนั้น ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปตอบแทน

ได้ว่าจบหรือไม่จบอย่างไร แล้วถ้าถามว่ามี

ผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ ใน

ภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าอาจมีผลกระทบ แต่

ทั้งหมดก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าในการลงมติ

ในสภาผู้แทนราษฎรนั้น ผลจะปรากฏออก

มาอย่างไร รัฐบาลยังมีเสียงที่แน่นเหนียวกับ

รัฐบาลจำานวนเท่าไหร่ และฝ่ายค้านเหลือ

เท่าไหร่ ฝ่ายค้านเขาก็มีของเขาอยู่แล้ว แต่

ทั้งหมดก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงด้วยว่าสุดท้าย

แล้วเสียงจะเป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้คิดว่ายัง

แกว่งอยู่ ยังคาดการณ์เป็นข้อสรุปขั้นสุดท้าย

ยังไม่ได้ เพราะยังปรากฏข่าวที่ค่อนข้างสลับ

ซับซ้อนว่าสุดท้ายแล้วเสียงที่อยู่กับรัฐบาลมี

เท่าไหร่ เสียงที่คาดว่ายังไม่มีความแน่นอน

นั้นมีจำานวนเท่าไหร่ ก็ต้องดูต่อไป

เมื่อถามถึงอุบัติ เหตุทางการเมือง

ภายในปีนี้นั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

กล่าวว่า ตอบไม่ได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่

เกิดอุบัติเหตุ หลายคนก็พยายามถามเรื่อง

ยุบสภาว่าจะมียุบสภาหรือไม่ อันนี้ยิ่งตอบ

ไม่ได้ เพราะยุบสภาเป็นอำานาจนายกฯ และ

ประเทศไทยของเราส่วนใหญ่ถ้ายุบสภา ก็

หมายความว่ามันจะต้องเกิดอุบัติเหตุ หรือ

เกิดปัญหาทางการเมือง ซึ่งขณะนี้มันก็ยัง

ไม่เกิด แต่ถ้าเกิดมายุบตอนนี้มันจะมีปัญหา

เรื่องหนึ่งตามมา ก็คือปัญหาเรื่องกฎหมายลูก

ที่ยังไม่มี เพราะฉะนั้นจะไปต่อได้อย่างไร ถ้า

เกิดยุบสภามีแต่รัฐธรรมนูญ กฎหมายลูกที่จะ

เป็นตัวกำาหนดกฎเกณฑ์ กติกา และการกำากับ

การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงยังไม่ออกมาแล้ว

จะไปยังไง อันนี้ก็เป็นคำาถามอยู่

เชื่อ ‘บิ๊กตู่’ ยุบสภาก่อนซักฟอก 

ด้านท่าทีฝ่ายค้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีความ

ขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ว่า เป็น

สัญญาณว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ยาก เพราะ

วิธีการที่เคยทำามา ยังมีอำานาจการต่อรองอีก

มากในการร่วมรัฐบาล ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์

จะมีทางออกอยู่ 4 ทาง คือ ลาออก, หาคนมา

ดำารงตำาแหน่งแทน, ยอมปรับคณะรัฐมนตรี

ตามข้อเสนอยุบสภา และรัฐประหาร

“แต่มองว่าวิธีที่ 1 และ 4 ไม่มีทาง

เป็นไปได้ ส่วนวิธีการยอมปรับคณะรัฐมนตรี

และยุบสภาเป็นไปได้ เว้นแต่ พล.อ.ประยุทธ์

จะประกาศสละตำาแหน่ง หลังดำารงตำาแหน่ง

ครบ 8 ปี ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะ

ถือเป็นวีรบุรุษและได้รับการยอมรับ เพราะ

เป็นทางออกที่ดีที่สุด” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ระบุไว้

นพ.ชลน่านกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้

ยังมีสัญญาณจากการประชุมสภาสัปดาห์ที่

ผ่านมา ที่เกิดปัญหาสภาล่มบ่อย แสดงให้

เห็นว่ากลไกในสภาทำางานไม่ได้ และเชื่อว่า

หลังจากนี้จะเห็นสภาล่มอีกบ่อยครั้ง หาก

ฝ่ายที่ต้องการอำานาจจากการต่อรองไม่ได้สิ่ง

ที่ต้องการ ทั้งนี้ หากนายกรัฐมนตรียอมปรับ

คณะรัฐมนตรี ก็อาจจะยังเดินต่อไปได้ เพราะ

เสียงข้างมากยังอยู่ที่ฝ่ายรัฐบาล แต่เสียงข้าง

น้อยยังต้องทำางานอย่างหนักในการขับไล่ใน

สิ่งที่ไม่ชอบธรรมต่อไป

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหา 

สารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว

เช่นกันว่า ผลพวงจากความขัดแย้งภายใน

พรรคพลังประชารัฐ ทำาให้เสียง ส.ส.ฝ่าย

รัฐบาลลดลง 21 เสียง พรรคร่วมรัฐบาล

เหลือ ส.ส.ในสภา 244 เสียง หักลบประธาน

และรองประธานสภา 3 เสียง ส่วนพรรคร่วม

ฝ่ายค้านมี 208 เสียง ขณะที่การพิจารณาใน

สภาจะต้องมีเสียงในสภากึ่งหนึ่งที่ 237 เสียง

จากทั้งหมด 473 เสียง จึงถือว่าพรรคร่วม

รัฐบาลมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาเพียง 4 เสียง

เท่านั้น ดังนั้นจึงเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์อาจ

ยุบสภาก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาฯ 

สมัยหน้า 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งพรรคร่วม

ฝ่ายค้านอาจจะมีการยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจแบบลงมติด้วย โดยเชื่อว่าหาก

ฝ่ายค้านร่วมกันอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสียง

ของฝ่ายรัฐบาลอาจจะไม่เพียงพอที่จะรักษา

ตำาแหน่งเอาไว้ได้แน่นอน

ส่วนมุมข้อกฎหมายในเรื่องมติของ 

พปชร.ในการขับ ส.ส.กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส ก็ยัง

มีความเห็นตามออกมา โดยนายคำานูณ สิทธิ

สมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีข่าวขับ 21 ส.ส.ในกลุ่ม 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ ต่อมานายสมศักดิ์ พันธ์เกษม 

หนึ่งใน ส.ส.ที่ถูกขับออก ออกมาร้องขอความ

เป็นธรรม ระบุว่า

“กรณีตามข่าวน้ีจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ทันที

ถ้า กกต.ก้าวเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจัง 

โดยประเด็นสำาคัญที่สมควรตรวจสอบเพื่อ

ตอบคำาถามให้ชัดเจนในฐานะองค์กรผู้กำากับ

ดูแลพรรคการเมืองให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ตกลงแล้วนี่เป็นการจงใจขับออกจากพรรค

โดยบริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) 

จริงหรือไม่? เพราะผลของการที่ ส.ส. “ถูกขับ

ออกจากพรรค” ตาม 101 (9) กับ “ลาออก

จากพรรค” ตาม 101 (8) มันต่างกันเยอะ

นายคำานูณแสดงทัศนะอีกว่า “ลา

ออก” ทำาให้พ้นสภาพ ส.ส. “ถูกขับออก” ยัง

คงสภาพ ส.ส.ไว้ได้ หากหาพรรคสังกัดใหม่ได้

ภายใน 30 วัน รัฐธรรมนูญไทยมีบทบัญญัติ

บังคับ ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองมาตั้งแต่

ปี 2517 เพื่อแก้ปัญหา ส.ส.ต่อรองกดดันฝ่าย

บริหารอันเป็นเหตุให้การเมืองขาดเสถียรภาพ

ในช่วงปี 2512-2514 จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่

นำาไปสู่การรัฐประหารตอนปลายปี 2514 นับ

จากนั้นมาการย้ายพรรคระหว่างวาระทำาไม่

ได้ โดยหลักการ ยกเว้น ส.ส.ที่ต้องการย้าย

พรรคจะยอมแลกด้วยตำาแหน่ง ส.ส. ก็ไม่ว่า

กัน ทำาได้ โดยปกติ ส.ส.จะย้ายสังกัดได้เมื่อ

มีการยุบสภาแล้วเท่านั้น โดยรัฐธรรมนูญ

บางฉบับมีกำาหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิก

พรรคก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งไว้ยาวถึง 90 

ไว้อีกต่างหาก ทำาให้การย้ายพรรคไม่ง่ายนัก”

สร้างอนาคตไทยคึกลุยอีสาน 

ขณะที่ความเคลื่อนไหว

ในส่วนของพรรคสร้างอนาคต

ไทย หรือที่เรียกกันว่าพรรคกลุ่ม

สี่กุมารนั้น พบว่าเมื่อวันที่ 23 

ม.ค. ที่จังหวัดนครพนม นายสนธิ

รัตน์ สนธิจิรวงศ์ พร้อมด้วยนาย

สุพล ฟองงาม และนายวัชระ 

กรรณิการ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค

สร้างอนาคตไทย ลงพื้นที่พบปะ

เครือข่ายกลุ่มสร้างอนาคตไทย

ภาคอีสานกว่า 100 คน โดยมี

กลุ่มการเมืองเลือดอีสานเข้าร่วม 

อาทิ นายชัยมงคล ไชยรบ อดีต

นายก อบจ.สกลนคร, นายวิริยะ 

ทองผา อดีตรองนายก อบจ.

มุกดาหาร, นายเชิดศักดิ์ โภคกุล

กานนท์ อดีตรองประธานสภา 

อบจ.อุบลราชธานีมาร่วมด้วย 

นายสนธิ รั ตน์ กล่ าวว่ า                       

หลั ง จ าก เปิ ดตั วพรรคสร้ า ง

อนาคตไทยและผู้ร่วมอุดมการณ์

ก่อตั้งพรรคกลุ่มแรก เมื่อวัน

ที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางพรรค

ตั้ ง ใจจะเริ่มเดินหน้าลงพื้นที่

พบปะเครือข่ายผู้ร่วมอุดมการณ์

สร้างอนาคตไทย โดยประเดิม

พื้นที่ภาคอีสานที่ จ.นครพนม

เป็นที่แรก พื้นที่ภาคอีสานนั้นถือ

เป็นพื้นที่แม่ทางการเมือง เป็น

หัวใจสำาคัญทางการเมือง และ

มีความตั้งใจส่วนตัวที่อยากจะ

ลงมาพบปะเป็นพื้นที่แรก โดย

โอกาสแรกคือตั้งใจมาสร้างความ

เข้าใจถึงแนวทางการดำาเนินงาน

ของพรรค ซึ่งได้รับการตอบรับ

เกินความคาดหมายจากที่คิด

ไว้ แสดงให้เห็นว่าพี่น้องกลุ่ม

การเมืองภาคอีสานมีความตื่นตัว

ต่อพรรคสร้างอนาคตไทยในการ

เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อนำา

ไปสู่การร่วมอุดมการณ์เดียวกัน 

ส่วนโอกาสที่สองคือ มาพบปะ

ขุนพลหลักๆ ของภาคอีสานที่

จะเป็นแกนนำาสำาคัญที่จะปักธง

การทำางานการเมืองของพรรค

ร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่าพรรคจะเป็น

ทางออกและทางเลือกสำาคัญที่

พี่น้องทางภาคอีสานจะให้ความ

ไว้วางใจ และนับจากนี้พรรค

จะเริ่มเดินหน้าทางการเมือง

เต็มรูปแบบ จะไม่ทำาการเมืองที่

ประชาชนเข้าไม่ถึง แต่จะมุ่งเน้น

การทำางานเพื่อประชาชน

นายสนธิรัตน์ยังได้กล่าว

ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมา

เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค

ว่า พรรคกำาหนดคุณสมบัติแคน

ดิเดตนายกฯ ของพรรคไว้ชัดเจน

คือ 1.ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ 

สามารถที่จะนำาพาไปสู่การแก้

วิกฤตของประเทศได้ทั้ งด้าน

เศรษฐกิจและสังคม และพี่น้อง

ประชาชนมีความเชื่อมั่น 2.จะ 

ต้องเป็นผู้ท่ีมีบารมีมากพอท่ีจะรวบ 

รวมพลังของคนที่จะเข้ามาแก้

ปัญหาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

พลังของนักการเมือง นักธุรกิจ 

และพลังเครือข่ายด้านสังคม 

และ 3.จะต้องเป็นที่ยอมรับของ 

นานาชาติ และสามารถนำาพา

ประเทศแข่งขันกับนานาชาติได้

นายสุพล ที่รับผิดชอบ

พื้นที่ภาคอีสานให้พรรค กล่าวว่า 

ได้มีผู้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้า

มาร่วมสร้างอนาคตไทยกับพรรคเป็นจำานวน

มาก ซึ่งจากนี้จะต้องมีการประสานดำาเนิน

การอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายจะส่งผู้

สมัคร ส.ส.ในภาคอีสานครบทุกเขต ส่วนพื้นที่

จ.อุบลราชธานี จะเริ่มที่ 4-5 เขต ซึ่งจะต้องดู

ที่ความพร้อมและคุณสมบัติผู้สมัครเป็นสำาคัญ 

และในวันนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้จำานวน 

ส.ส.เท่าไหร่ แต่มั่นใจว่าพรรคนี้จะเป็นคำา

ตอบเรื่องเศรษฐกิจของคนอีสาน เพราะคนที่

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน

เศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของประเทศอยู่ที่พรรค

นี้ โดยส่วนตัวมั่นใจว่าพรรคจะเป็นหนึ่งที่จะ

ได้จัดตั้งรัฐบาล เพราะมั่นใจในนโยบาย และ

ผู้หลักผู้ ใหญ่ในพรรคนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความ

รู้ความสามารถ และที่สำาคัญมือสะอาดทุกคน.


